
โปรดเกลาฯรธน.แลว

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กลาวปาฐกถาพิเศษเร� อง “จับมือ รวมใจ  

พาไทยรอด” ในงานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 

เม� อวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน  2564 

โวแกจน1ลานครัวเรือน

             
|

ดันสิ้นพ.ย.ฉีดวัคซีน100ล.

ปตท.ปลื้มโครงการหนุนชุมชนไดผลดี

ควารางวัล Thailand Energy Awards 2021

ปตท.ปล้ืมโครงการผลิตและสง

จายกาซชีวภาพจากฟารมสุกรระดับ

ชุมชน ควารางวัล Thailand Energy 

Awards 2021  โชวงานสนับสนุนชุมชน

เห็นผลดี หวังเปนตนแบบขยายผลไปยัง

พื้นที่อ� น  พรอมยืนยันเดินหนาดําเนิน

งานดานพัฒนาสังคมตอเน� อง

โครงการระบบผลิตและสงจายกาซ                                                    

ชีวภาพจากฟารมสุกรระดับชุมชน ดําเนิน

การโดยฝายกิจการเพ� อสังคม ปตท.ไดรับ

รางวัลดีเดน ดานพลังงานทดแทน ประ                                                               

เภทโครงการท่ีไมเช� อมโยงกับระบบสาย 

สงไฟฟา (Off-Grid) จากการประกวด

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” จับมือเอกชนรวมกัน

พลิกฟนเศรษฐกิจ ปลื้มดีขึ้นทยอยโตไมติด 

ลบ เคลียรปมสั่งปลูกผักชี-รถทหารขนสง

สินคา โตบิดเบือนยันเตรียมเผ� อประชาชน

เดือดรอน แจง “1 ขรก. 1 ครัวเรือน”  มุง

ฟงปญหาชาวบาน ไมไดหวังผลการเมือง 

“มท.1” ตีปบตนป 65  ประเดิมแกจน 1 

ลานครอบครัว

ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยหอ 

การคาไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ เม� อวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 

09.00 น.  พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธาน

กลาวปาฐกถาพิเศษเร� อง “จับมือ รวมใจ 

พาไทยรอด” ในงานสัมมนาหอการคาท่ัวประ                                     

เทศ ครั้งที่ 39 วา หอการคาถือเปนภาคี

สําคัญในการขับเคล� อนประเทศ ทํางานรวม                 

กับรัฐบาล เอกชน โดยไมมีขอขัดแยงกัน                                   

สําหรับมาตรการในการแกไขปญหาเศรษฐ 

กิจมีหลายดาน  ทั้งปญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ

ตกต่ํา และปญหาที่มีมาโดยตลอดคือความ

ยากจน อุทกภัยน้ําทวม หนี้สินครัวเรือน 

ความเหล� อมล้ํา ความไมเปนธรรม เร� อง

ขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งหมดได

บรรจุไวในยุทธศาสตรชาติ เพ� อแกปญหา

ใหตรงประเด็นและจัดสรรงบประมาณใน                                                     

โครงการตางๆ ใหตรงเปาหมาย แตถาทุก                                                       

คนไมชวยกันก็จะไมสามารถท่ีจะแกปญหาได 

จึงอยากฝากใหทุกคนชวยกัน

ไทยโพสต • นายกฯ ลั่นพยายามทําอยาง

เต็มที่เพ� อใหทุกอยางกลับมาดําเนินชีวิตได

อยางปกติอีกครั้ง ฝากชวยกันรณรงคฉีดวัค 

ซีนใหครบ 100 ลานโดสใน พ.ย.นี้ โวบาง

ประเทศยังแกปญหาไมไดเทาเรา  ศบค.พบ

ผูติดเชื้อใหม 7,006 ราย ดับเพิ่ม 29 ราย 

นิดาโพลเผย ปชช.กังวลเปดประเทศทํา   

โควิดระบาด ยอมเลือกความปลอดภัยของ

สุขภาพแมตองอยูในภาวะเศรษฐกิจที่ยาก

ลําบาก

เม� อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่หอประ               

ชุมใหญ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนน

วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เปนประธานกลาวปาฐกถา

พิเศษเร� อง “จับมือ รวมใจ พาไทยรอด” ใน

งานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ

ตัวถวงนารําคาญ

ยุโรปตานคุมโควิด-

ดัตชจลาจล

มหากาพยรถเมลไทย

ไทยโพสต • “บิ๊กปอก” มั่นใจเลือกตั้ง อบต. 

28 พ.ย.นี้ราบร� น กกต.ตั้งเปาผูใชสิทธิ์ 70% 

ปูดอดีตนายก อบต.บุรีรัมยถูก ป.ป.ช.ชี้มูล

ความผิด แตยังไดลงชิงเกาอี้อีกสมัย ขณะที่ 

พท.คาดเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มีนาปหนา

เม� อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่หอประ                                                            

ชุมใหญ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พล.อ.                                                              

อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย ใหสัมภาษณถึงการจัดการเลือก

ตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  (นายก 

อบต.) และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล (ส.อบต.)  ในวันที่ 28 พ.ย.นี้วา เปน

ความรับผิดชอบโดยตรงของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยกระ 

ทรวงมหาดไทย (มท.) จะทําหนาที่สนับสนุน

ตามที่ กกต.รองขอ สําหรับในความรับผิด

ชอบของ มท.ไดดําเนินการอยางเต็มที่ไมมี

ปญหา เชนเดียวกับการปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หน�วยเลือก

ตั้งก็ไมน�าเปนกังวล ตางจากหางสรรพสิน 

คาที่ขณะนี้คนเริ่มแน�นแลว

วิภาวดีรังสิต • “บิ๊กตู” คึกหลังฟงเพลง

ปลุกใจ “บานเกิดเมืองนอน” ย้ําคําโตไมได

เปนเผด็จการ แจงวางยุทธศาสตรชาติ 20 

ปไมไดตองการถือครองอํานาจ พรรค รปช.

ดัน “เอนก” กุมบังเหียนนั่งหัวหนา ยันไม

ควบรวม สูยิบตาบัตรสองใบ “สุเทพ” แฉ 

ส.ส.เรียกรับเงินหาแสนลงมติซักฟอก “ไทย

สรางสรรค” ยังเปนวุน

เม� อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่หอประ                 

ชุมใหญ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม  เปนประธานกลาวปาฐกถา

พิเศษเร� อง “จับมือ รวมใจ พาไทยรอด” 

ในงานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่                          

39 โดยมี พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง นายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน

กรรมการหอการคาไทย และสภาหอการคา

แหงประเทศไทย สมาชิกหอการคา ผูวา

ราชการจังหวัด รวมงาน โดยเม� อนายกฯ 

เดินทางมาถึงคณะผูจัดงานไดเปดเพลงบาน

เกิดเมืองนอนตอนรับ ทําให พล.อ.ประยุทธ

ถึงกับยิ้มพอใจ ยกมือรับไหวทักทายผูรวม

งานและปรบมือตามจังหวะเพลง ทั้งนี้ กอน

การปาฐกถานายสนั่นไดมอบสมุดปกขาว

สรุปผลการสัมมนาหอการคาทั่วประเทศให

นายกฯ

พล.อ.ประยุทธกลาวตอนหนึ่งถึงเร� อง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปวา ไมไดเปนเร� องการ

ยึดครองอํานาจหรืออะไรทั้งสิ้นในเร� อง 20 

ป โดยตนเองยังอยู มันไมใช ทุกคนทุกวัน

ต� นขึ้นมารูหรือไมวาอนาคตจะเปนอยางไร 

วันนี้จะอยูหรือจะตายไมมีใครรู แตที่เรารู

คือเราจะวางอนาคตขางหนาอยางไร เปน

สิ่งที่คิดใน 6 ยุทธศาสตรชาติ จึงมีแตหัวขอ

กําหนด  ถามวายังมีอีกกี่เร� อง

กรุงเทพฯ • ผงะ! ซูเปอร โพลเผยพบคน

สวนใหญ 96.4% เช� อมีขบวนการจองโคน

ลมสถาบันพระมหากษัตริยจริง เช� อมโยงนัก 

การเมือง-นักวิชาการ-ตางชาติ ช้ีคนไทยสวน

ใหญรูเทาทันไมเอาดวย พท.ดันภาค ปชช.

ชงแกมาตรา 256

เม� อวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน ผู

ชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  กรรณิกา ผู

อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล เผยผล

สํารวจเร� อง รูทันความเคล� อนไหวทําลาย

ชาติ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ

ทั่วประเทศจํานวน 1,086 ตัวอยาง พบวา

สวนใหญหรือ 96.5% ระบุวา สถาบันพระ

มหากษัตริยเปนรากฐานสําคัญของประเทศ

ท่ีตองอยูคูกับประชาชน 96.4% เช� อวาขบวน 

การสั่นคลอนโคนลมสถาบันฯ มีอยูจริงและ

เช� อมโยงนักวิชาการ นักการเมือง นักขาว 

กลุมทุนและองคกรตางชาติ และอ� นๆ และ 

95% เช� อวามีความพยายามของตางชาติ

เชื่อมโยงกับขบวนการสั่นคลอนสถาบันฯ 

พยายามเขามาแทรกแซงเปล่ียนแปลงทาง 

การเมือง หวังคนในชาติขัดแยงออนแอ ชี้ 

นํายึดครองผลประโยชนชาติ

ขณะที่สวนใหญหรือ 97.3% ระบุวา 

ตองการการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบดวย                     

บรรทัดฐานเดียวกัน ภายใตกฎหมายที่กํา 

หนด โดยมีเพียง 2.7% ไมตองการ ที่น�า

พิจารณาคือ สวนใหญหรือ 97.2%  ตองการ

ใหการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เปนไป

ตามระบอบประชาธิปไตยโดยกลไกรัฐสภา 

ในขณะที่ 2.8% ไมตองการ

“ที่น�าสนใจคือ สวนใหญหรือ 96.5% 

ไมเห็นดวยกับขบวนการสรางเง� อนไข บิด 

เบือน ปลุกปนใหเกิดความขัดแยงแตกแยก

ของคนในชาติ นํามวลชนลงถนน

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  3  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 2อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9141

อิสรภาพแหงความคิด

กกต.กางเปา

‘ปชช.’ใชสิทธ์ิ

กาอบต.70%

ประชาชน96%

เช� อมีขบวนการ

จองลมสถาบัน

5

7

14หนา...

หนา...

หนา...

บ๊ิกตู:ไมใชเผด็จการด้ือดาน

เทือกคาดรบ.อยูครบเทอม

   ผมไมใชคนดื้อหรอก

ครับ ผมจะพูดอะไรไป 

ผมก็คิดในใจอยูตลอด

วาจะทําไดแคไหน แต

ในใจผมคิดตลอด ผม

จะทําอะไร ทําไดแคไหน 

หลานๆ มีอะไรจะถาม

ไหม ลุงไมใชคนใจราย 

ไมใชคนเผด็จการ ทํา

ทุกวัน แตจะทําไดแค

ไหนเทานั้นแหละ
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ปตท.ปลื้มโครงการ

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 

พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มนำาร่องในพื้น 

ที่ตำาบลท่ามะนาว อำาเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี โดยนำาน้ำาเสียจากฟาร์มสุกรมาผลิต

เป็นก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยีบ่อหมักแบบ

ไร้อากาศ และส่งจ่ายก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้

ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ได้ ใช้ทดแทนก๊าซ

หุงต้ม (แอลพีจี)  จำานวน 9 ครัวเรือน ซึ่ง

หลังจากนั้นได้ยกระดับโครงการขึ้นเป็น

โครงการที่มีขอบเขตครอบคลุมทั้งตำาบล 

และปัจจุบันก็สามารถเป็นโครงการต้นแบบ

ที่ขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ อีก 4 ตำาบล ประกอบ

ด้วย  ตำาบลคำาแคน จังหวัดขอนแก่น, ตำาบล

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่, ตำาบลป่ายุบใน                                            

จังหวัดระยอง และตำาบลหนองมะโมง จังหวัด

ชัยนาท อีกด้วย

ปตท.ได้ดำาเนินการพัฒนาโครงการน้ี

อย่างต่อเนื่อง 8 ปี ต้ังแต่  2556 ถึงปัจจุบัน 

โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวสามารถสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชนได้ 834 ครัวเรือน ใน 

5 พื้นที่โครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 11.66 

ล้านบาทต่อปี ช่วยบำาบัดน้ำาเสียได้ประมาณ  

174,991 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 14,407 ตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งนำาความเชี่ยว 

ชาญด้านการจัดการพลังงานและองค์ความ

รู้ด้านท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาออกแบบ และ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบผลิตและส่ง

จ่ายก๊าซชีวภาพในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายของ 

ปตท.เพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้านเศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขณะท่ีแนวทางการลดค่าใช้จ่ายของ

โครงการ โดยคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ

ชีวภาพในแต่ละพ้ืนท่ีได้มีการจัดต้ังกองทุน

หุ้นส่วนในการบริหารจัดการโครงการ ซ่ึง

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องร่วมซ้ือหุ้น

จากกองทุนน้ี และมีมาตรการการจัดเก็บค่า

บริการใช้ก๊าซชีวภาพรายเดือนจากสมาชิก 

ซ่ึงจะมีการจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่ายประจำา

เดือน เมื่อส้ินปีจะมีการปันผลกำาไรจากการ

ดำาเนินการโครงการให้แก่สมาชิกทุกคนตาม

สัดส่วนของหุ้นท่ีถือ ดังน้ี เจ้าของฟาร์ม

สุกร กลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ สมาชิกผู้เข้าร่วม

โครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่า

การจัดเก็บค่าบริการรายเดือน

นอกจากนี้ ปตท.เตรียมที่จะเผยแพร่

องค์ความรู้และส่งเสริมให้ชุมชนในภูมิภาค

ต่างๆ นำาเทคโนโลยีบ่อหมักก๊าซชีวภาพไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหามลภาวะทาง

กลิ่นและน้ำาเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้มในครัวเรือน รวม

ทั้งใช้เป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้

แอลพีจีในครัวเรือนได้ ขณะเดียวกันน้ำาเสีย

ที่ผ่านระบบบำาบัดและกากตะกอนที่ ได้จาก

การตากแห้งสามารถนำาไปใช้ทดแทนปุ๋ย

หมักและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ของดิน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนบนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รางวัลดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือช่ืนชม

ยกย่องผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น และมีส่วนส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการ

พัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่าง

ท่ีดีแก่องค์กรต่างๆ ท้ังยังกระตุ้นให้เกิดการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 

ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี ปตท.มีความมุ่งม่ันจะดูแล

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมตลอดมา ซ่ึง

รางวัลน้ีจึงเป็นเครื่องยืนยันว่า องค์กรมีความ

จริงจังในการดำาเนินงานเพื่อสังคม  (CSR) 

และท่ีมากไปกว่าน้ันคือ การท่ีชุมชนได้มีการ

พัฒนาโดยนำานวัตกรรมเหล่าน้ีไปใช้ได้จริง

และเกิดประโยชน์ในพ้ืนท่ี.

กกต.กางเป้า

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าว

ว่า อยากเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือก

ตั้งทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.ในวัน                                                           

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้กันให้มากๆ โดย                                                           

กกต.ตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 70 เปอร์เซ็นต์

ขึ้นไป เนื่องจากมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้                                                        

เป็นการเลือกผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับประชา 

ชนมากที่สุด เข้าใจว่าประชาชนจะเห็น

ความสำาคัญในการเลือกคนดีเข้าไปบริหาร

และดูแลระบบสาธารณูปโภคของ อบต. 

ดังนั้นช่วยกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้

มากๆ อย่านอนหลับทับสิทธิ์

ทั้งนี้ ขอให้ความมั่นใจกับประชาชน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า หน่วยเลือกตั้งจะไม่เป็น

สถานที่แพร่เชื้อโควิดอย่างแน่นอน กรณี

พบว่าผู้มาใช้สิทธิ์มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 

องศาเซลเซียส ก็จะถูกแยกไปใช้สิทธ์ิที่คูหา

พิเศษที่ได้จัดเตรียมไว้ และที่ผ่านมาการ

จัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์ โควิดก็

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีความเคลื่อน 

ไหวที่น่าสนใจของกลุ่มผดุงความถูกต้อง

ตำาบลเขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 

โดยมีนายสมาน ภูมิศรี เป็นหัวหน้า ได้ถือ

ป้ายมีข้อความร้องเรียนคดีทุจริตของอดีต

นายก  อบต.เขาดินเหนือ พร้อมหนังสือทวง  

ถามความคืบหน้า บุกยื่นสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ กรณี

ท่ีอดีตนายก อบต.เขาดินเหนือถูก ป.ป.ช.ชี้มูล

ความผิด ทุจริต 3 คดี 

ประกอบด้วย คดีทุจริตงบก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต, หักหัวคิวเงินโบนัสพนักงาน

รวมกว่า 1.1 ล้านบาท ต้ังแต่ปี 2557 และ

มีการ แอบเบิกเงินตำาแหน่งเลขาฯ นายก 

อบต.เข้าบัญชีของตัวเอง ซ่ึงจากข้อมูลทราบ

ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดไป

แล้ว และก็ได้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรีรัมย์พิจารณาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

ตั้งแต่เดือน พ.ค.64 แล้ว จนถึงขณะนี้เรื่อง

ก็ยังเงียบหาย แต่วันน้ียังมาลงสมัครรับเลือก

ตั้งนายก อบต.อีก จึงอยากให้มีการเร่งรัด

พิจารณาความผิดและลงโทษตามกฎหมาย

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพราะถ้าปล่อยไว้

จนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว หากต้องมีการ

เลือกตั้งใหม่อาจทำาให้สูญเสียงบประมาณ

แผ่นดินได้

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัว 

หน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งผู้

ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่ พล.อ.อนุพงษ ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทยเสนอเรื่องการเลือกตั้ง                                                                 

ผู้ว่าฯ กทม.และนายกเมืองพัทยาเข้า ครม.

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.64 แล้ว รอเพียง ครม.

เคาะให้มีการจัดเลือกต้ัง  ส่วนตัวเชื่อว่าหลัง

การเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ จากนั้นจะมี

การรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน 

ซึ่งคงรับรองเสร็จก่อนปีใหม่  

จากนั้นคาดว่าเดือนมกราคม 2565 

น่าจะมีการประกาศให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ไปเลือกตั้งกันในช่วงมีนาคม 2565 เหตุที่

ตนเชื่อเช่นนั้น ก็เพื่อลดกระแสความกดดัน

ของรัฐบาลที่ไม่มีการเลือกตั้งมานาน  ตอน

นี้รัฐบาลได้รับความกดดันอย่างหนัก การ

ประชุมสภาเสียงในสภา ไม่ครบองค์ประชุม

บ่อยคร้ัง รวมท้ังในรัฐบาลก็มีปัญหาทางเสถียร 

ภาพระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน.

ดันสิ้น พ.ย.

คร้ังท่ี 39 โดยกล่าวตอนหน่ึงว่า สถานการณ์

ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาสร้างผลกระทบกับทุกคน

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้จากการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ทราบดีถึงปัญหาความเดือดร้อน 

ปัญหาสุขภาพและอื่นๆ ท่ีเกิดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชนและ

ผู้ประกอบการ ซ่ึงตนไม่ได้น่ิงนอนใจ ได้ส่ัง

การให้มีการแก้ไขปัญหา ให้แนวปฏิบัติไป

ว่าทำาอย่างไรท่ีจะแก้ไขถึงรายบุคคลและผู้

ประกอบการให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ซ่ึง

เราพยายามทำาอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ทุกอย่าง

กลับมาดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติอีกคร้ัง  

นายกฯ กล่าวต่อว่า ส่ิงเดียวท่ีกำาลัง

คิดกันท่ัวโลกในทุกวันน้ีคือ การฉีดวัคซีนให้

ครบทุกคนท้ังประเทศ แต่ท้ังหมดก็ข้ึนอยู่กับ

ความสมัครใจ  ความสมัครใจต้องไม่กระทบ

ถึงคนอื่น จึงขอฝากพวกเราทุกคนช่วยกัน

รณรงค์ รัฐบาลต้องการฉีดวัคซีนให้ครบ 100 

ล้านโดสในเดือน พฤศจิกายนน้ี ถ้าสามารถ

รณรงค์ได้จะเป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล 

อย่าให้เขากล่าวหาว่ารัฐบาลต้ังเป้าหมาย

แล้วทำาไม่ได้ ท้ังๆ ท่ีทุกอย่างพร้อมท้ังหมด 

ตนได้ส่ังให้เร่งดำาเนินการในทุกๆ พ้ืนท่ี จัด

ท้ังหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว พารถไปฉีดวัคซีน เป็น                                                               

การเพ่ิมเพื่อให้มีจำานวนมากข้ึน ถ้าเราสามารถ

ฉีดวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดสได้เดือนน้ี 

และในเดือนธันวาคมอีก 20 ล้านโดส เราจะ

ครบ 120 ล้านโดส วันน้ีเราพยายามสร้างใน

ระบบสาธารณสุขไทย วันข้างหน้าจะมีการ 

เตรียมพร้อมและทยอยสร้างความเข้มแข็ง

ระบบสาธารณสุขไทยท่ีเคยดีอยู่แล้วในระดับ 

6 ของโลก

“แม้พวกเราบางคนอาจจะยังไม่

พอใจในการแก้ไขปัญหา แต่ในต่างประเทศ

บางประเทศก็ยังไม่เท่าเราเลย ยืนยันประ 

เทศไทยได้ใช้งบประมาณ 25% ของจีดีพี

ไปแก้ปัญหาโควิดและการจัดหาวัคซีน รวม

ทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังทำาได้แค่นี้ 

และหากมีรายได้มากขึ้นจะทำาได้มากกว่า

นี้ วันนี้ทุกคนทราบดีสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

ตามลำาดับ แต่ขอร้องอย่าประมาทอย่าคิด

ว่าดีแล้ว ไม่ต้องระวัง วันก่อนนั่งรถไป

หลังจากงานลอยกระทงดีใจเห็นประชาชน

เกือบ 100% ใส่หน้ากาก แต่ก็ไม่ทราบ

ว่าจะไปถอดตอนไหน วันนี้รัฐบาลเริ่มจะ

ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เราไม่อยากจะ

ปิดกั้นหรือหยุดอะไรอีกแล้ว แต่จะเห็นได้

ว่าเมื่อเราผ่อนคลายก็จะเกิดปัญหาระยะ

สองสามขึ้นมาถ้าเราไม่ร่วมมือกัน ไม่ว่าจะ

ด้านเศรษฐกิจหรือด้านสุขภาพที่อาจแย่” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานว่า พบผู้ติด

เชื้อรายใหม่  7,006 ราย เป็นการติดเชื้อใน

ประเทศ 6,227 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง

และระบบบริการ 6,003 ราย มาจากการ

ค้นหาเชิงรุก 224  ราย มาจากเรือนจำา 771 

ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 8  

ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน  2,064,581 ราย หายป่วย

เพิ่มขึ้น 7,591 ราย ทำาให้มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 1,956,923 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 87,271 ราย อาการ

หนัก 1,612 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ  388 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย เป็นชาย 19 

ราย หญิง 10 ราย  ในจำานวนผู้เสียชีวิต

ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 22 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 76 มีโรคเรื้อรัง 6 ราย คิด

เป็นร้อยละ 21 และไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 

ราย คิดเป็นร้อยละ 3 พบผู้เสียชีวิตมากสุด

อยู่ใน จ.สงขลา 5  ราย ทำาให้มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 20,387  

ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มเติมของวัน

ที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา รวม  472,644 โดส 

โดยมียอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 

ก.พ.รวมทั้งสิ้น 88,803,596 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุดวันท่ี 

21 พ.ย. พบว่าเป็น กทม. 756 ราย สงขลา 485 

ราย นครศรีธรรมราช 426 ราย สุราษฎร์ธานี 

283 ราย สมุทรปราการ 246 ราย เชียงใหม่ 

242  ราย ปัตตานี 231 ราย ชลบุรี 188 ราย 

ยะลา 174 ราย และตรัง  139 ราย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาด 

ไทย กล่าวถึงสถานการณ์และแนวทางการ

ป้องกันโควิด-19 ในพ้ืนท่ีต่างๆ ว่า ข้ึนอยู่กับ

กลไกของสาธารณสุขจังหวัดและแนวทาง

การป้องกันท่ี ศบค.ให้ไว้ ยืนยันว่าขณะน้ี

วัคซีนมีเพียงพอสำาหรับคนไทยท้ังประเทศ

แล้ว ขอให้เร่งประชาชนไปรับวัคซีนเพื่อสกัด

ก้ันไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง พร้อม

เร่งรณรงค์ ให้ประชาชนดำาเนินการตาม

แนวทางของ ศบค.เพื่อให้ประชาชนปรับตัว

ดำารงชีวิตควบคู่กับสถานการณ์ได้ หากพ้ืนท่ี

ไหนหย่อนยาน มาตรการก็จะมีความเส่ียง ดัง

น้ันงานหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถจัดได้ แต่

ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน และท่ีผ่านมา

หลายงานหลายพ้ืนท่ีก็สามารถดำาเนินการได้ดี

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระ 

ทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  กระทรวง

สาธารณสุขได้ออกแบบมาตรการ COVID 

Free  Setting เพื่อให้การเปิดกิจการ/กิจ                                                                    

กรรม สถานบริการต่างๆ รวมถึงการเปิด                                                               

ประเทศตามนโยบายรัฐบาลมีความปลอดภัย 

ซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบ

หนึ่งที่มีผู้มารับบริการจำานวนมาก ดังนั้น

ต้องทำาพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 

เช่นกัน จึงมอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาล

ในสังกัดใช้มาตรการ COVID Free Setting 

เหมือนกับสถานบริการท่ัวไป คือบุคลากร

ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ส่วน

ผู้รับบริการหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่

ครบจะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้า

พ้ืนท่ี เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและ

ผู้รับบริการรายอื่น โดยจะเร่งให้โรงพยาบาล

และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดดำาเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นต้น

แบบให้หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ปฏิบัติตาม

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ในส่วน

ของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามเป้าหมาย 

100 ล้านโดส ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์

บริหารสถานการณ์ โรคโควิด-19 กระทรวง

มหาดไทย และนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยัง

ไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้

เมื่อป่วยจะเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิต

สูง รวมถึงให้ขยายการฉีดในกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าว ทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้

ขึ้นทะเบียนด้วย และกำาหนดจัดสัปดาห์ฉีด

วัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่าง

วันที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค.64 เนื่องในวันสถาปนา

กระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ 

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”                                                                

เปิดเผยผลสำารวจประชาชน เรื่อง “เปิดประ 

เทศ 2 อาทิตย์แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง” ระหว่าง

วันท่ี 15-16 พ.ย.64 จากประชาชนท่ีมีอายุ 

18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค 1,320 หน่วย                                                                

ตัวอย่าง เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อสถาน 

การณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ต้ังแต่รัฐบาล

เปิดประเทศเมื่อ 1 พ.ย.ท่ีผ่านมา  พบว่า ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 48.11 ระบุว่าสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจเหมือนเดิม รองลงมาร้อยละ 29.85 

ระบุว่าค่อนข้างดีข้ึน ร้อยละ  9.62 ระบุว่าค่อน

ข้างแย่ลง ร้อยละ 8.94 ระบุว่าแย่ลงมาก 

สำาหรับความพึงพอใจต่อมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบ

ว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.88 ระบุว่าค่อนข้าง

พอใจ รองลงมาร้อยละ 29.09 ระบุว่าไม่ค่อย

พอใจ ร้อยละ 17.04 ระบุว่าไม่พอใจเลย 

ด้านความกังวลต่อสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด ว่าจะรุนแรงข้ึนใน 

1-2 เดือนข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 

43.11 ระบุว่าค่อนข้างกังวล เพราะมาตรการ

ป้องกันยังไม่เข้มงวด ร้อยละ 32.50  ระบุว่า

กังวลมาก เพราะเมื่อนักท่องเท่ียวต่างชาติเดิน

ทางเข้ามาภายในประเทศ อาจเส่ียงต่อการ

แพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 สายพันธ์ุ

ใหม่ๆ ร้อยละ 15.23 ระบุว่าไม่ค่อยกังวล 

เม่ือถามถึงการให้ความสำาคัญของ

ประชาชนระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ

กับความปลอดภัยของสุขภาพ (เช่น ปลอดภัย

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) พบว่า                                                                  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.94 ระบุว่าเลือกความ

ปลอดภัยของสุขภาพ แม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะ

เศรษฐกิจที่ยากลำาบาก รองลงมาร้อยละ 

27.58 ระบุว่าเลือกความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ 

แม้ว่าจะต้องเส่ียงกับความปลอดภัยของ

สุขภาพ. 
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3บทความ-ในประเทศ

ใน ‘รอยบุญ-รอยบาป’

าเราหยุดวิ่งตาม “การเมืองรายวัน” ซักพัก

นั่งนิ่งๆ......

ค่อยๆ ลำ�ดับเหตุก�รณ์บ้�นเมือง ท่�มกล�งคว�ม

ผันแปรสังคมโลกเรื่อยม� ตั้งแต่ พฤษภ� ๕๗ 

จนถึงวันนี้ พฤศจิก� ๖๔ ว่� 

เร�ผ่�นมรสุมม�กี่ลูกแล้ว?

ทั้งมรสุมเศรษฐกิจ-สังคม, มรสุมชิงบ้�น-ชิงเมือง, 

มรสุมก�รค้�-ก�รลงทุน

และต้องไม่ลืมมรสุมลูกสำ�คัญ ๒ ลูก ที่เป็น “มรสุม

เปลี่ยนโลก” คือ 

เทคโนโลยี AI และ “ไวรัสโควิด-๑๙”!

ในขณะที่ ใคร่ครวญทวนทบ ก็หลับต�ให้ภ�พบ้�น

เมืองในอดีตเมื่อ  ๖-๗ ปีที่แล้วผุดพร�ย

เมื่อทั้งหมดผุดพร�ยเป็นห้วงมหรรณพชัดแล้ว ก็ลืม 

ต�ขึ้น จ�กนั้น ค่อยๆ เหลียวมองรอบตัวแบบสำ�รวจ

อ�จไม่ตกใจ แต่จะพิศวง........

บ้�นเมืองไทยทั้ง “รูปก�ย-น�มก�ย” ท่�มกล�งมรสุม

เลวร้�ยตลอด แทนที่จะแหลกจมธุลี 

กลับเป็นแหลก “ดิสรัปต์” ได้ถึงขน�ดนี้เชียวหรือ!?

“เก่�” สร้�งสรรค์พัฒน�เป็น “ใหม่” สู่สังคมนวัตกรรม 

ทั้งระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น “ฐ�นร�กประเทศ” ทั้งก�รยก

ระดับคุณภ�พชีวิต “สังคมฐ�นร�ก” 

ไม่น่�เชื่อว่� “ก�ยภ�พ” ท้ังเมืองหลวง ท้ังภูมิภ�ค 

จะได้รับก�รพัฒน�สู่อน�คตสัมผัสได้-จับต้องได้ ท่ัวถึงต�ม

ฐ�น�นุรูป ทั้งเหนือ-ใต้-ออก-ตก

ถึงขั้นส�ม�รถพูดได้ว่� หล�ยๆ อย่�ง ๕๐ ปี ยังทำ�ให้

เกิดไม่ได้ 

แต่แค่ ๕-๖ ปี ผู้บริห�รยุคนี้ ทำ�ให้เกิดได้!

ไม่แค่นั้้น สังคมบริห�ร ยังส�ม�รถเปล่ียนวิถีสังคม 

ศึกษ�ช�ติ จ�ก “คิดต�ม-พูดต�ม-ทำ�ต�ม”

สู่ต้นท�งนวัตกรรม “วิจัย-พัฒน�” ได้อย่�งน่�ตื่นใจ

“วิจัย-พัฒน�” เป็นกุญแจหัวใจ “ดิสรัปต์” สู่ศตวรรษ

ใหม่

ถ้�ก�รเปลี่ยนแปลง เป็นก�รเปล่ียน โดยไม่มีวิจัย-

พัฒน�เข้�ม�แทนที่ 

ดิสรัปต์ มันก็จะกล�ยเป็น destroy ไปทันที!

เพร�ะ “ดิสรัปต์” คือกระบวนก�รศึกษ�ค้นคว้�อย่�ง

มีระบบ “คิดค้นเอง-ทดลองเอง” เกิดองค์คว�มรู้เป็น “เจ้�

แต่เพร�ะต้องก�ร “ล้มเจ้�-ล้มประยุทธ์” สมคบนอกช�ติ 

หวังทำ�ให้ประเทศ เกิด “ไทยสปริง” เพื่อให้นอกช�ติยึดไทย

แบบฮ่องกงนั่นแหละ

จึงเข้�ลักษณะ “แรงผลัก-แรงดัน” ทำ�ให้วัตถุเคลื่อนที่!

ก�รชักใยรุ่นใหม่ส�มนิ้วจล�จลเมืองล้มสถ�บัน ล้ม

รัฐธรรมนูญ เปล่ียนประเทศเป็น “แดงทั้งแผ่นดิน” ทักษิณ

สถ�ปน� 

นั่นเท่�กับ “แรงผลัก-แรงดัน” มห�ศ�ล ป�นมดปลวก

เขยื้อนภูเข�

“น�ยกฯ ประยุทธ์” ในสภ�พ “วัตถุเคลื่อนที่” จึงต้อง

เคลื่อนที่มห�ศ�ลต�มไปด้วยโดยปริย�ย จ�กแรงผลัก-แรงดัน

นั้น 

คือเคลื่อนที่ในท�ง “รักษ�, พัฒน�, เสริมสร้�ง” ทั้่ง

คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ช�วบ้�น ทั้งศักยภ�พและเสถียรภ�พ

ประเทศในสังคมโลก

“ประเทศช�ติ-ประช�ชน” เลยได้คุณประโยชน์ท�งอ้อม 

จ�กเกม “ชิงบ้�น-ชิงเมือง” ของเพื่อไทย, ส�มนิ้ว 

ทำ�ให้น�ยกฯ ประยุทธ์ “ต้องอยู่ย�ว” เพื่อรับผิดชอบก�ร

เข้�ควบคุมอำ�น�จ เมื่อ ๒๒ พฤษภ� ๕๗ 

อีกอย่�ง ไม่ต้องก�รให้เกิดประวัติศ�สตร์ซ้ำ�รอยกับ

กองทัพ ที่ครห�กันว่�

“ปฏิวัติแล้วเสียของ”!

ทห�รได้แค่ ๑ ไปต่อ ๒-๓-๔-๕ จนถึง ๑๐ ถึง ๑๐๐ ไม่เป็น

น�ยกฯ ประยุทธ์จึงทำ�ให้ดูเป็นตัวอย�่ง “ถนัดสร้�งว�ท

กรรม” คือ นักก�รเมืองล่มเมือง “ถนัดทำ�” คือ นักก�รทห�ร

สร้�งเมือง

เนี่ย....

ผมนั่งดูก�รเมืองร�ยวันที่เป็นไปลักษณะนี้แล้ว ก็เบื่อที่

จะหยิบก�กม�สังเคร�ะห์เป็นเนื้อ

ยึดหลัก “หมักปล�ร้�” สบ�ยใจกว่� ไม่บ้�ใบ้ไปกับข่�ว

ล�กแต่ละวัน

ปล่อยให้เน่�ในไหของมันไปเองเรื่อยๆ พอเน�่ได้ที่ แล้ว 

จ�กเน่�เหม็น มันก็หอมในสภ�พ “ปล�ร้�” มีร�ค�ไปเอง!

ทุกคนผ่�นสภ�พ “เด็กรุ่นใหม่” ม�ทั้งนั้น ผ่�นขั้นตอน

ปล�เน่�ก่อนไปเป็นปล�ร้�กันแทบทั้งนั้น

ก็มีบ้�งบ�งตัว เน่�เป็นเชื้อสร้�งหนอนอยู่อย่�งนั้น ไม่

ยอมผ่�นขั้นตอนเป็นปล�ร้� 

นั่นก็ธรรมด� ไม่ว่�สังคมคน สังคมสัตว์ สังคมพืช ใน

ร้อยดี จะต้องมีเน่�เสียปนบ้�ง เป็นสัจจะธรรมช�ติ

ขอแวะคุยเรื่องส่วนตัวนิด....

หล�ยวันก่อน “พระอ�จ�รย์อินทร์ถว�ย สันตุสสโก” 

วัดป่�น�คำ�น้อย อุดรฯ ท่�นม�ที่ “สวนแสงธรรม” พุทธ

มณฑล ส�ย ๓

ทร�บว่� “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงต�มห�บัว” ที่

วัดป่�บ้�นต�ด ที่พระอ�จ�รย์อินทร์ถว�ย เป็นพระแม่ง�น

ในก�รสร้�ง 

ขณะนี้ “เสร็จแล้ว”!

ต้นปีหน้� คือปี ๒๕๖๕ ก็จะมีพิธีเปิดเป็นท�งก�รก่อน

ให้ประช�ชนได้เข้�ไปสู่ธรรมสถ�นหลวงต�นั้น

ในคว�มเป็นศูนย์กล�งศึกษ�แนวท�งธรรมปฏิบัติหลวง 

ต�มห�บัว อน�คต ผู้คนจะมุ่งหน้�ม�สู่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

แห่งนี้กันม�ก

แต่เส้นท�งไปสู่พิพิธภัณฑ์นั้น ไม่สะดวกเท่�ที่ควร 

พระอ�จ�รย์และคณะกรรมก�รเล็งเห็นประโยชน์ท�ง

ธรรมและท�งโลกเช่นนั้นแล้ว 

จึงมีมติ ให้ซื้อที่ดิน ๕๘ ไร่ ทำ�ถนนจ�กหน้�โกลบอล

เฮ�ส์ อุดรฯ  ตรงเข้�ด้�นหน้�พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เลย

เป็นถนน ๔ เลน เปิดให้ใช้ได้ทั่วไป ผ่�นท�งบ้�นต�ด

ไปหนองแสง ไปจังหวัดเลยก็ได้ เล้ียวไปท�งโนนสะอ�ด 

กุมภว�ปีก็ได้

เมื่อผมทร�บพระอ�จ�รย์ลงม�ที่สวนแสงธรรม จึง

ไปนมัสก�ร และนำ�เงินที่หล�ยท่�นนำ�ม�ช่วยง�นตอนครบ

รอบ ๒๕ ปี ไทยโพสต์ จำ�นวน ๔๖,๕๐๐ บ�ท ไปถว�ยในน�ม 

“ผู้อ่�นไทยโพสต์”

มีโอนม�ทีหลังอีก ๑๐,๐๐๐ จ�กคุณหมอสวรรค์ ก็เก็บ

ไว้ ตั้งใจว่�ไปไหว้หลวงพ่อทวด ที่วัดช้�งให้ ปัตต�นี และ

ศ�ลเจ้�แม่ลิ้มกอเหนี่ยวเมื่อไหร่ ก็จะนำ�ไปถว�ยตอนนั้น

ท่�นใดประสงค์ร่วมซ้ือที่ดินทำ�ถนนเข้�พิพิธภัณฑ์

หลวงต� โอนเข้�บัญชีออมทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ ส�ข�เทสโก้ 

โลตัส บ้�นผือ 

บัญชี “วัดป่�น�คำ�น้อยเพื่อซ้ือถนนเข้�เจดีย์หลวงต�ม

ห�บัวฯ” เลขที่บัญชี 408-6-39564-7 นะครับ

หรือจะไปร่วมทอดผ้�ป่�กับพระอ�จ�รย์อินทร์ถว�ย

ที่สวนแสงธรรมก็ได้ วันอ�ทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ 

ตอน ๐๙.๐๐ น.

วันนี้ ก็ครบทั้ง “ทางโลก-ทางธรรม” กันซักวันนะ.

วิทย�ก�รเอง”

เห็นประจักษ์อย่�งนี้แล้ว ต้องขอบคุณ ก้�วไกล เพื่อไทย 

และรุ่นใหม่ส�มนิ้ว เข�นะ

ถ้�เข�ไม่เคลื่อนไหวลักษณะ “ล้มเจ้�-ล้มประยุทธ์-ล้ม

ประเทศ”

ก็ไม่แน่ว่�.....

“น�ยกฯ ประยุทธ์” จะเอ�จริง-เอ�จังกับก�ร ล้�งหนี้

จำ�นำ�ข้�ว, ยอมกระทั่งชีวิต เพื่อพิทักษ์ “ช�ติ-ศ�สน�-พระมห�

กษัตริย์”

และมุ่งมั่นรื้อ-ล้�งสิ่งหมักหมม ว�งร�กฐ�นประเทศใหม่ 

ใช้นวัตกรรมพัฒน�ท�ง “ดิสรัปต์” อย่�งเห็นตอนนี้หรือเปล่� 

เพร�ะถ้� ก�รเข้�ม�ควบคุมอำ�น�จบริห�รประเทศใน

ระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๗ 

และก�รเป็นน�ยกฯ ในระบบเลือกตั้ง เมื่อปี ๖๒

พรรคเพื่อไทย ธน�ธร-ปิยบุตร........

ไม่ทำ�ให้เกิดขบวนก�รส�มนิ้วล้มเจ้� มุ่งเปลี่ยนประเทศ

เป็นระบบส�ธ�รณรัฐ มีประธ�น�ธิบดีเป็นประมุข แทน

สถ�บันพระมห�กษัตริย์แล้วละก็

พลเอกประยุทธ์ “ในอำ�น�จน�ยกฯ”.....

ก�รบริห�รที่ไม่มีตัวเร่ง-ตัวเร้� ก็เหมือน “มวยไม่มีเดิม

พัน” แถมคู่ชกไร้พิษสง จะต้องไปฟิตซ้อม ออกแรงจริงจังทำ�ไม

ได้แค่ไหน ก็แค่นั้น 

เผลอๆ ไม่เกิน ๒ ปี คืนประช�ธิปไตย “ให้เลือกตั้ง” ไม่มี

คว�มจำ�เป็นอะไรต้องอยู่ 

เพร�ะบ้�นเมืองไร้ขว�กหน�มต้องเก็บกว�ด!

วันหลงประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัด

กระบี่ครั้งแรกในรอบปี 2564 หลังสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 เริ่มคลี่คล�ย นำ�

ม�สู่ก�รเปิดประเทศอย่�งเป็นท�งก�ร 

“ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม เลยดูแฮปปี้ที่ได้ยกคณะไปลงพื้นที่จังหวัด

นำ�ร่องท่องเที่ยว และประชุม ครม.สัญจร พัฒน�กลุ่มจังหวัด

ภ�คใต้ฝั่งอันด�มัน 

พร้อมได้เป็นน�ยแบบโพสท�่ถ่�ยรูปสวยๆ เพื่อประช� 

สัมพันธ์สถ�นที่ท่องเที่ยว เรียกคว�มเชื่อมั่น แถมยังได้เหยียบ

น้ำ�ทะเลสวยใสของภ�คใต้ในรอบหล�ยปี ซึ่งเจ้�ตัวบอกตั้งแต่

เป็นน�ยกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปเท่ียวไหนเลย แต่ม�รอบน้ี ได้

เหยียบน้ำ�ทะเลถึง 2 ครั้ง 

อีกท้ังยังได้รับกำ�ลังใจจ�กช�วใต้ไปเต็มๆ โดยเฉพ�ะ

หนุ่มน้อยเจ้�ถิ่นที่ม�รอเจอน�ยกฯ ลุงตู่ตัวจริงเสียงจริง                                      

พร้อมนำ�ของฝ�กเป็นภ�พว�ดน่�รักๆ ม�มอบให้กำ�ลังใจ ซึ่ง

ก็ได้เจอสมใจ แถมลุงตู่                                     

ยังใจดีเดินจูงมือหนูน้อย  

และยังพ�ขึ้นไปน่ังข้�งๆ 

บนรถยนต์ส่วนตัวแบบ

ใกล้ชิดอีกด้วย  

ส่วนก�รลงพื้นที่                                  

ร อ บ นี้ แ บ บ ว่ � จั ด คิ ว

แน่นๆ ทั้งดูสถ�นที่ท่อง

เที่ยว ติดต�มคว�มก้�ว 

หน้�ก�รพัฒน�โครงก�ร

ต่�งๆ ต�มนโยบ�ยรัฐ                                         

บ�ล พร้อมพบปะประช� 

ชน ผู้ประกอบก�ร นัก

ท่องเที่ยว และส่วนร�ช 

ก�รต่�งๆ 

เรียกว่�จ้อกันหล�ยเวทีตั้งแต่เช้�จรดค่ำ� จนภ�รกิจ

สุดท้�ยของก�รลงพื้นที่วันแรกที่อุทย�นแห่งช�ติห�ดนพรัตน์

ธ�ร�-หมู่เก�ะพีพี อำ�เภอเมืองกระบี่ 

“ลุงตู่” ถึงกับบอก “วันนี้พูดทำาความเข้าใจเสียงอาจ                                                                             

จะดังไปหน่อย เพราะพูดมาตั้งแต่เช้าเจ็บท้องไปหมดแล้ว 

มันเกร็ง” 

แต่ยังอ�รมณ์ดียิ้มแย้มตลอดเวล� พร้อมฝ�กช�ว

กระบี่ในเรื่องก�รต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยว่� 

“ขอให้เป็นเจ้าบ้านท่ีดี ยิ้มแบบไทย ยิ้มแบบเปิดเผย 

หรือยิ้มสยาม ไม่ใช่ยิ้มสยอง ให้ยิ้มแบบจริงใจ ยิ้มแบบฉัน

รักเธอจริงๆ มาเที่ยวกับฉันขอบคุณมากๆ ฉันจะดูแลเธอให้

ดีที่สุด ขอยิ้มแบบนี้แสดงออกมา” 

ซึ่งน�ยกฯ ลุงตู่ก็พูดไปยิ้มไป ทำ�ตัวอย่�งรอยยิ้มสย�ม

ให้ช�วบ้�นดูไปด้วย สร้�งเสียงหัวเร�ะให้ช�วบ้�นยิ้มไป

ต�มๆ กัน 

แหม..น�ยกฯ ลุงตู่ม�ยิ้มให้ดูแบบน้ี รับรอง “ยิ้ม 

สย�ม” แบบสวยๆ ได้ทุกคนเป็นแน่ ฮ่�ๆๆ.  

บรรจง

สอน ‘ยิ้มสยาม’ 

ค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ถ้

หลักประกันแห่งอนาคต!!!
ย่างที่บทวิเคราะห์ของ ไทยโพสต์ หน้า  

2 ของวันอ�ทิตย์ที่ 21 พ.ย.ที่ผ่�นม�...

เข�ว่�เอ�ไว้นั่นแหละว่� ไม่ว่�จะดูจ�ก

นอกสภ�ฯ-ในสภ�ฯ สถ�นะคว�มอยู่รอด 

ปลอดภัย ของท่�นน�ยกฯ คุณลุง บิ๊กตู่ น่�จะผ่�น

ฉลุย แทบไม่มีอะไรที่น่�ห่วง น่�หนักใจ ม�กม�ยซัก

เท่�ไหร่นัก เหลืออยู่เพียงอย่�งเดียวคือก�ร ตกม้า

ตาย หรือ ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกดันเสือกตาย อะไร

ทำ�นองนั้นนั่นเอง ท่ีคงต้องระมัดระวังเอ�ไว้ให้จง

หนัก...

คือหลังๆ ม�นี้...คงต้องยอมรับว่� ท่�นน�ยกฯ 

ท่�นชักออกอ�ก�ร ลั้นลา ให้เห็นอย่�งชัดเจนยิ่ง

ข้ึนเรื่อยๆ ไม่ว่�ประเภท โพสท่า เก๋ๆ-เท่ๆ สวัสดี

ตอนเช้� ตอนบ่�ย ตอนเย็น ตั้งแต่เช้�วันจันทร์

ไปจรดวันอ�ทิตย์ ไปยืนต�กลม ชมดอกไม้ แถวๆ 

ช�ยทะเลจังหวัดกระบี่ แบบสีหน้�-สีต�ผ่องใส มี

น้ำ�-มีนวลเอ�ม�กๆ คล้�ยๆ คนที่เห็นท�งโล่ง ท�ง

โปร่ง ท�งที่จะไหลลื่นไปสู่อน�คตเบื้องหน้� ชนิด

แทบไม่ได้มีอุปสรรค ขัดขว�งใดๆ ต่อไปอีกแล้ว ไม่

ว่�จะอยู่ย�วว์ว์ว์ต่อไปให้ครบเทอม ครบ 2 ปี หรือ

จะล�กถูลู่ถูกังต่อไปอีก 4 ปี เป็น 6 ปี ไปจนถึง

ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปีเอ�เลยก็ไม่แน่!!!

แต่ก็นั่นแหละ...โดย กฎเหล็ก หรือ กฎเกณฑ์

แห่งธรรมชาติ ที่ไม่มีข้อยกเว้นต่อผู้หนึ่ง-ผู้ใด สรรพ

สิ่งหนึ่ง-สรรพสิ่งใด ก็ได้ระบุไว้อย่�งชัดเจน ว่�

อะไรก็ต�มที่ เกิดขึ้น และ ตั้งอยู่ ย่อมต้องมีอัน 

ดับไป หรือเปลี่ยนแปลงไปต�มสภ�พ ดังนั้นก�รที่

สมเด็จพระสังฆร�ช สกลมห�สังฆปริณ�ยก องค์

ปัจจุบัน ท่�นทรงนำ�ม�ถอดคว�ม แปลคว�ม แล้ว

ถ่�ยทอดเป็น สติ ให้กับคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เริ่ม

แรก ประม�ณว่�... มีลาภ-เสื่อมลาภ, มียศ-เสื่อม

ยศ ฯลฯ อะไรทำ�นองนั้น จึงถือเป็นเรื่องที่ส�ธุชน 

วิญญูชน พึงต้อง เข้าถึง-เข้าใจ เอ�ไว้แต่แรก ต้อง

ปรับตัว ปรับใจ และ ทำาใจ ต่อก�รขึ้นๆ-ลงๆ ก�ร

เกิด-ก�รดับ เพื่อให้เกิดคว�มสอดคล้อง เหม�ะสม 

กับคว�มเป็นไปท�งธรรมช�ติ อันเป็นส่ิงที่มิอ�จ

หลีกเลี่ยงได้เลย...

แต่อะไรคือคว�มสอดคล้อง เหม�ะสม คือ

คว�มไม่ขัดแย้งกับคว�มเป็นไปท�งธรรมช�ตินี่สิ!!! มัน

ออกจะเป็นอะไรที่ตอบย�ก ห�คำ�จำ�กัดคว�มย�กซ์ซ์ซ์

เอ�ม�กๆ จะหม�ยถึงอีก 2 ปี 6 ปี หรืออีก 20 ปี

ข้�งหน้� ค่อนข้�งพูดลำ�บ�ก...เพร�ะไม่ว่�จะแก่แสน

แก่ แต่ถ้�ห�กยังคงมีไฟอยู่ซะอย่�ง โอก�สที่จะนำ�ไป

สู่ลักษณะอ�ก�รแบบ ผม...พอแล้ว คงเป็นไปได้น้อย

เอ�ม�กๆ มีแต่ต้องเร่งหันม� ลงพื้นที่ จัดทัพ จัดขบวน

พยุหย�ตร� ว�งหม�ก ว�งเกม ว�งเส้น ว�งส�ย เอ�

ไว้รองรับสิ่งใดๆ ก็ต�ม ที่ค�ดว่�อ�จอุบัติขึ้นม�ภ�ยใน

อน�คตเบื้องหน้�....

โดยถ้�ห�กสิ่งที่ค�ดๆ เด�ๆ เอ�ไว้ก่อนล่วงหน้�...

มันเป็นไปต�มนั้น แบบนั้น ไม่ได้หนีไปจ�กสิ่งที่ฟัน

ธง ฟันเฟิร์ม ไว้แล้วม�กม�ยเกินไปนัก ก็ต้องถือว่�...

สบ�ยไป!!! เพร�ะย่อมอยู่ในวิสัยที่จะเด้งเชือก ฉ�ก

หลบ มุดจั๊กกะแร้ฝ่�ยตรงกันข้�ม ออกม�เต้นย็อกๆ 

แย็กๆ กล�งเวทีได้เช่นเดิม เหมียนเดิมม์ม์ม์ แต่ก็อย่�ง

ว่�นั่นแหละ...อะไรก็ต�มที่จะอุบัติขึ้นม�ในวันหน้� ใน

วันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว...ย่อมเป็นอะไรที่

ย�กจะสรุปให้ชัดเจนไปในทุกเรื่อง ทุกๆ กรณีไป พูดๆ 

ง่�ยว่�...แทบไม่มีใครในโลกนี้ หรือองค์กรใดๆ ในโลก

นี้ ที่จะส�ม�รถทำ�น�ย ท�ยทัก สิ่งที่จะอุบัติขึ้นม�ใน

วันหน้� วันใหม่ ได้อย่�งถูกต้องแบบเป๊ะๆๆ ในทุกๆ 

น�ที ทุกๆ วิน�ที แม้แต่ระดับ หมอลักษณ์ ฟันธง ก็

เถอะ...

ดังนั้น...โอก�สพล�ด โอก�สพลั้ง แบบประเภทส่ี

ตีนยังรู้พล�ด นักปร�ชญ์ยังรู้พลั้ง ชนิดไม่ว่�ใครก็ต�ม

ที่มีแค่สองตีนโด่เด่แบบปุถุชนคนธรรมด�โดยทั่วไป 

โอก�สที่จะ ตกม้าตาย หรือ ไม้จิ้มฟันแทงเหงือก

ดันเสือกตาย ก็ใช่ว่�จะไม่มีเอ�เสียเลย เพียงแต่เมื่อ

ไหร่? ตอนไหน?? และอย่�งไร??? เท่�นั้นเอง ก�รอยู่

ย�วว์ว์ว์ในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี หรืออีกกี่ปี

ต่อกี่ปีก็แล้วแต่ ก็จึงไม่ต่�งไปจ�กก�รช่วยเพิ่มจำ�นวน

อ
และปริม�ณแห่ง ความเป็นไปได้ ในก�รตกม้�ต�ย 

ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกดันเสือกต�ย รวมไปถึงก�รต�ย

ในลักษณะต่�งๆ ให้สูงขึ้นๆ หรือเป็นไปได้เพิ่มขึ้น

และเพิ่มขึ้น นั่นเอง...

และอย่�งที่ว่�เอ�ไว้แล้วว่�...ก�ร ตาย ของ

ท่�นน�ยกฯ บิ๊กตู่ ไม่ว่�จะในลักษณะไหนก็เถอะ 

มันออกจะเก่ียวพัน พัวพันเชื่อมโยง กับคว�มเป็น-

คว�มต�ย ของช�ติบ้�นเมือง อย่�งแยกออกจ�กกัน

และกันได้ย�กลำ�บ�กยิ่งเข้�ไปทุกที หรือมันถูกทำ�ให้

นุงนัง นัวเนีย ยิ่งกว่�หนวดแขกพันกับฝอยขัดหม้อ

ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยน่�ห่วง น่�โหวง

เหวง ไปจนถึงน่�หวังเหวิด อย่�งมิอ�จปฏิเสธได้

เลย โดยเฉพ�ะเมื่อมองถึงคว�มเป็นไปของโลก ของ

ธรรมช�ติ ที่ออกจะซับซ้อน พิสด�ร ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

จนเป็นอะไรที่แทบค�ดเด�ไม่ได้ ไม่ว่�จะเป็นสภ�พ

ก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไปจนแม้แต่สภ�พ

อ�ก�ศเอ�เลยก็ต�ม...

ด้วยเหตุนี้....คงไม่น่�จะถูกเรื่องม�กม�ยซักเท่�

ไหร่ ถ้�ยังมัวแต่ไปคิดม�ก คิดเล็ก-คิดน้อย ต่อก�ร

อยู่-ก�รไปของ บิ๊กตู่ ว่�จะย�วว์ว์ว์ ไปถึงขั้นไหน 

หรือสั้นจุ๊ดจู๋ไปถึงระดับไหน สู้หันม�ทำ�ใจ ปรับตัว 

ปรับใจ ห�ท�งร่วมกันสร้�งสิ่งที่พอก่อให้เกิด หลัก

ประกัน ยิ่งไปกว่�นั้น โดยไม่จำ�เป็นต้องอ�ศัยตัว

บุคคล ปัจเจกบุคคล อันเป็นสิ่งที่ย�กจะห�คว�ม

สมบูรณ์แบบได้ครบถ้วนเอ�จริงๆ โดยเฉพ�ะสิ่งที่

เรียกๆ กันว่� เครือข่ายป้องกันทางสังคม นั่นแล ที่

ยังคงชำ�แรก แทรกซึม อยู่ในพื้นฐ�นท�งวัฒนธรรม 

ประเพณี ค่�นิยมท�งสังคม ไปจนถึง ศาสนา อันนี้นี่

แหละ...ที่ชัวร์กว่� มั่นใจได้ม�กกว่� แถมไม่ต้องเสีย

เวล�ครั่นเนื้อ ครั่นตัว เวล�เห็น บิ๊กตู่ โพสท่� ฮัลโล 

ไม่ว่�วันใดต่อวันใดก็ต�มที...

ปิดท้�ยด้วยว�ทะวันนี้จ�ก Madeleine L’ 

Engle... “Truth  is  eternal,  knowledge  is 

changeable.  It  is  disastrous  to  confuse 

them.  –  ความจริงเป็นนิรันดร์  ส่วนความรู้นั้น

เปลี่ยนแปลงได้  ความสับสนในสองเรื่องนี้เป็นบ่อ

เกิดแห่งหายนะ...”.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost ยังคงตองรวมลุนรายวันกับ

ความรวมมือรวมใจของคนไทย “ต้ังการด” สูกับไวรัส

โควิด-19!!! ภาวนาวารอบน้ี “เอาใหอยู” เพ� อท่ีทุกคนจะรองเพลง

สวัสดีปใหมกันใหสบายอกสบายใจโลงคอ ...• อยาลืม!! การล็อก

ดาวนหมายถึงเศรษฐกิจจะถูกบล็อกตามไปดวย ทํามาคาขายกัน

ไมได เงินทองก็ไมรูวาจะไหลมาเทมาชองทางไหน ดังน้ัน ดูบาน

เมืองอ� นใหเปนตัวอยาง ถาประมาทการดตกเม� อไหร ก็จะเปนแบบ

หลายประเทศในยุโรปยามน้ี ท่ีประกาศล็อกดาวนกันอีกรอบแลว 

...• หายใจโลงกันไปในรอบน้ี เม� อ สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) แถลงยืนยัน 

“การประกันภัยโควิด-19 แบบเจอ

จายจบ” ยังคงตองมีผลบังคับตอไป 

บริษัทประกัน “หามเบ้ียว” หากผู

บริโภคไมยินยอมในการเปล่ียนแปลง

สัญญากรมธรรมกอนท่ีจะหมดอายุ 

...• บทเรียนของวงการธุรกิจประกัน

ภัยจากกรณี “เจอจายจบ” น้ี หาก

มองใหลึก น�าสนใจเหลือเกินวา ควร

จะตองมีการร้ือ พ.ร.บ.ประกันชีวิต

ออกมากางดูกันหน�อยไหมวา “ผู

บริหาร” หรือ “กรรมการบริหาร” 

บริษัท ทําไม?!? จึง “ลอยตัว” หนีปญหาไดแบบสบายๆ แลวยก

ความผิดท้ังหลายใหกับ “ตัวแทนประกัน” แตกตางแบบลิบลับกับ 

พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ซ่ึงมีแบงกชาติกํากับดูแลแบบเขมจัด

หนักจัดเต็ม ท้ังๆ ท่ีเปนการประกอบกิจการท่ีมีการระดมเงินจาก

ประชาชนในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน..จริงไหม ...• ปกลองเลือกต้ัง

นายก อบต.และ ส.อบต.คึกคักข้ึนตามวันเวลาท่ีจะหยอนบัตรใน

วันอาทิตยท่ี 28 พ.ย.ศกน้ี ชาวบานท่ัวทุกทองถ่ินจึงไดเห็นบรรดา

นักการเมืองนอยใหญ เดินพาเหรดหาเสียง พรอมๆ กับการคาด

เดากันไปตางๆ นานาถึงการเลือกต้ังใหญท่ีมีเสียง “กดดัน” กัน

แรงขนาดวา “ยุบสภา” ตนปน้ีแน�นอน ...• ส่ิงท่ีน�าสังเกตก็เห็นจะ

เปนบรรดาสํานักโพลท้ังหลายท่ีรายงานออกมาเปนระยะๆ วา 

ไผ?!? จะเปนนายกรัฐมนตรี..คนตอไปท่ีชาวบานอยากไดอยาก

เห็น ท้ังน้ีท้ังน้ันโดยมีบรรยากาศและความสัมพันธของพ่ีนอง 

3 ป. เปน “ตัวแปร” ในการนํามา

เปนองคประกอบของการวิเคราะห

วิจารณ์ รายช่ือมาแรงจึงไปตกท่ี                                                

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนา ปชป.

อยางเหลือเช� อ ...• งานน้ีตองบอก

วาดวนเร็วเกินไปท่ีจะ ซ.ต.พ. เพราะ

เสนทางการเมืองเลือกต้ังท่ัวไปคร้ัง

ใหมน้ันยังอีกนาน แมทามกลาง

ความรักจืดจางของพ่ีนอง 3 ป. หรือ

แรงกระเพ� อมภายใน พปชร.เองท่ี

วันน้ีกลับกลายเปนวา พ่ีนอง ป.@

ลาดพราว ท่ีคลานตามกันมาอยาง 

“ปอด” พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ น้ัน กําลังสวมบทบาท 

“ผูมากบารมี” ก็ตาม.. สรุปส้ันๆ งายๆ ..การเมืองในอนาคตอัน

ใกลอยาเพ่ิงเช� อผลโพลนะจะจะบอกให ...• โลกเปล่ียน สังคม

ปรับ การเมืองก็ตองปรุงใหมดวยเหมือนกัน ความเคล� อนไหวของ

เยาวชนเด็กรุนใหมอันเก่ียวกับ “ผูนํา” ท่ีเขาอยากไดน้ัน ตองไม

ถูกมองขาม มิเชนน้ันพรรคการเมืองท่ีเลนการเมืองแบบเกาๆ อาจ

จะตกมาตายตอนจบ ...• ขอมูลท่ีน�าสนใจของ ดร.อาภาภัทร 

บุญรอด ประธานกรรมการบริหาร 

คันทาร อินไซท ประเทศไทย ใน

ฐานะบริษัทผูนําการวิจัยดานขอมูล

เชิงลึกและท่ีปรึกษาทางการตลาด

ระดับโลก ลาสุดระบุวา คนไทย

ใชอินเตอรเน็ต ราว 49 ลานคน 

ครอบคลุม 70% ของประชากร พบ

วาพวกเขาออนไลนราว 8.44 ช่ัวโมง

ตอวัน และกาวเปนอันดับ 9 ของ

โลก ...• หายสงสัยยังละวา เยาวชน

ถูกปนกระแสดวยโลกออนไลน ได

อยางไร แบบไหน หากยังคิดหวัง

พ่ึงพาแค “กรมประชาสัมพันธ” ของ 

พล.ท.สรรเสริญ แกวกําเนิด คิดวาจะ “เอาอยู” สูไหว!! ง้ันหรือ?? 

...• แมแตเร� องใหทหารปลูกผักชี “ลุงตู” ยังตองออกมาแกตาง

อธิบายดวยตัวเองวา ท.ทหารอดทนน้ันปกติเขามี โครงการทหาร

พันธุดี “บานน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง” อยูแลวในกรมกองตางๆ ท่ัว

ราชอาณาจักร การส่ังใหทหารปลูกผักชีชวยบรรเทาปญหาผักชี

แพง ก็เปนทางออกอันหน่ึง ไมใชอยูดีๆ ใหทหารท้ิงปนไปปลูก

ผักชีซะท่ีไหน!! น่ีแหละการส� อสารในโลกปจจุบัน ถายังทําแบบ 

“กรมกรวก” ก็ขอจงหงุดหงิดกันตอไปกับประเด็นท่ีถูกบิดเบือน

แลวกันนะ ...• 

ปยสาร

พล.ท.สรรเสริญ 

แกวกําเนิด 

สุทธิพล ทวีชัยการ

w

ดร.อาภาภัทร  

บุญรอด 

ม� อเร็วๆ นี้มีขาวครึกโครมของโลก นั่นคือ การเปลี่ยนช� อ

บริษัทเฟซบุกเปน Metaverse ของ นายมารค ซัคเคอร

เบิรก ประธานบริหารของ “เมตา” ซึ่งเปนช� อใหมของเฟซบุก 

อธิบายวา เมตาเวิรสคือ “สภาพแวดลอมเสมือนจริง” ที่ผูใชงาน

สามารถเขาไปมีปฏิสัมพันธไดจริงไมเพียงแตมองผานจอเทานั้น 

เปนโลกที่ไมมีที่สิ้นสุด เช� อมตอสังคมเสมือนจริงเพ� อใหผูคนพบปะ 

ทํางาน หรือทํากิจกรรมสันทนาการรวมกันไดผานชุดอุปกรณสวม

ศีรษะ VR แวนตา แอปพลิเคชันสมารทโฟนและอุปกรณอ� นๆ เรา

สามารถทํากิจกรรมไดหลากหลายในเมตาเวิรส ตั้งแตการเขาชม

คอนเสิรตเสมือนจริง เที่ยวออนไลน ชมหรือผลิตผลงานศิลปะ ไป

จนถึงลองหรือซื้อเสื้อผาดิจิทัล เปนตน เมตาเวิรสยังอาจเปนจุด

เปลี่ยนของการทํางานจากบานที่มีมากขึ้นในชวงการระบาดของ

โรคโควิด-19 โดยพนักงานอาจประชุมรวมกันไดที่สํานักงานแบบ

เสมือนจริงแทนการประชุมผานหนาจอวิดีโอเหมือนในปจจุบัน

Metaverse แปลวาอะไร? คําวา “Metaverse” มาจากคําวา 

Meta ท่ีแปลวา “เหนือกวา, พน, เกินขอบเขต” กับคําวา Universe ท่ี

แปลวา “จักรวาล” ดังน้ัน หากแปลตรงตัว  Metaverse หมายถึงโลก

ท่ีพนขอบเขตไปแลว หรือจักรวาลท่ีพนขอบเขตท่ีเรารูจัก แตในทาง

ปฏิบัติ คําวา “Metaverse” กลับเปนการเรียกโลกเสมือนจริงท่ีพาผูคน

หรือผูใชงานสามารถทํากิจกรรมและด� มดํ่าไปกับความสนุกอีกโลก

หน่ึง ผานทางอินเทอรเน็ต เหมือนเราอยูอีกโลกหน่ึง ใชชีวิตคลายกับ

อยูบนโลกความเปนจริง โดยการใชความเปนจริงเสมือน (VR) หรือ

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแหงความจริง (AR)

แตคําถามที่มีการคุยกันมากในชวงนี้คือ นี่มันคืออะไร เปน

อารยธรรมใหมของมนุษยชาติหรือไม หรือเปน New World order 

หรือไม จากการศึกษากับผูรูหรือกูรูหลายคนที่เชี่ยวชาญดาน IT 

พบวา รูสึกวามารค ซัคเคอรเบิรก อาจจะกําลังพามวลมนุษยชาติ

ยายไปอยูอีกโลกหนึ่ง หรืออาจจะยายคนจาก Facebook ที่ปจจุบัน

มี Account อยูเกือบ 3,000 ลานคนทั่วโลก มารคอาจจะยาย 

Account สักหนึ่งพันลานคนเขาไปอยูในโลกเสมือนจริงก็ยังได ซึ่ง

คนที่กลาคิดขนาดนี้จะตองมีบารมีหรือมีความคิดแปลกใหม ซึ่ง

เขาก็เปนคนแบบนั้นอยูแลว จากการที่เขาไดสราง Facebook อัน

สะเทือนโลกมาแลว และปจจุบันนี้ก็กลายเปนบริษัทขนาดใหญและ

มีอิทธิพลทางธุรกิจ สังคมของโลกเปนอยางมากมาแลว ซึ่งก็ยังมี

ขอครหาอยู ไมวาจะเขาขายเปน การผูกขาด (Monopoly) หรือไม 

หรือมีการลวงลึกขอมูลสวนบุคคลหรือไม เปนตน 

แตนั่นก็เขามาสูยุคเปลี่ยนผานอีกครั้ง เปนขั้นที่ตอจาก 

Social media เชน Facebook หรือแพลตฟอรมอ� นๆ นั่นคือ การ

ประกาศพัฒนา Metaverse ซึ่งโลกแหงความเปนจริงที่เราสัมผัส

กันอยูทุกวันนี้ เชน ความสุขจากวันเงินเดือนออก การจัดงานเลี้ยง

วันเกิด การสังสรรคกัน วันครอบครัว หรือสิ่งที่เรามีความทุกข เชน 

เราปวย ญาติเราติดโควิด เราเปนหนี้ เปนตน นั่นคือโลกแหงความ

เปนจริงที่เรามีการปฏิสังสรรคกันระหวางคนดวยกัน เพราะมนุษย

เปนสัตวสังคม  

คําถามคือ ความสุขและความทุกขที่พวกเราเผชิญกันอยูทุก

วันนี้ มันคือความจริงสิ่งที่อยูตอหนา ที่เราก็ตองเดินกันตอไป แลว

สิ่งไหนที่มันเปนของจริงใน Metaverse ตองบอกวาคนละเร� องกับ

ชีวิตจริงแน�นอน เชน เด็กเลนเกมที่เสมือนเขาอยูในเกมจริงๆ แต

พอตองออกมาใชชีวิตในโลกชีวิตจริง เด็กบางคนอาจจะสับสน

ระหวางโลกจริงกับโลกในเกมก็ได คือคําถามที่วา แลวเราจะนํามา

ลดชองวางความเหล� อมล้ํา ความยากจน ความเอารัดเอาเปรียบ

ลงไดบางหรือไม หรือกลับจะทําใหชองวางของความเหล� อมล้ํายิ่ง

ถางกวางมากขึ้น ยังไมรวมถึงการหลอกลวง ตมตุนกันสารพัดทาง

คอมพิวเตอร ที่พัฒนาวิธีการแยบยลมากขึ้น เชน ถาหากมีการเปด

กาสิโนใน Metaverse หรือการซื้อขายคริปโต บิตคอยน แลวใครที่

ควบคุม อันตรายเหลานี้เปนภาระของใคร 

แตถามองในดานโอกาสที่เกิดขึ้นจาก Metaverse ก็คือเร� อง

อาชีพใหมๆ ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในโลกใบนี้ และเปนโอกาสของ

เด็กรุนใหม เชน ทําคอนเทนต ยูทูบเบอร เปนตน แตวาในดาน

เทคโนโลยีเรายังตองซื้อ เชน แวน 3 มิติ กลอง สิ่งเหลานี้มันยังคง

ตองซื้อใชเพราะเปนลิขสิทธิ์ของ Metaverse คําถามคือ แลวบาง

คนจะเขาถึงเทคโนโลยีอยางนี้ ไดเทาเทียมกันไดอยางไร ในทุกวันนี้

การเรียนการสอนออนไลนเรายังพบปญหาวาทั้งบานมีคอมพิวเตอร

หรือมือถือแคเคร� องเดียวแตมีลูกหลายคน จึงทําใหมีเคร� องมือที่ใช

ในการเรียนการสอนไมพอ เปนตน คําถามตอมาอีกก็คือวา ความ

สับสนมันจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปหรือไม ที่เราอาจเรียกไดวามีโลก 2 

ใบ คือ โลกจริงกับโลกเสมือน ทั้งนี้โรคจริงปจจุบันกําลังปวยอยู ทั้ง

ปญหาสิ่งแวดลอม โลกรอน มลพิษ ฝุนควัน หรือโลกกําลังติดโควิด

ตองใสหนากากกันอยู กับโลกเสมือนจริงที่ไมปวยไมมีโควิด สิ่งนี้ตอ

ไปอาจจะทําใหเกิดความสับสนหรือไม

ทั้งนี้ โลก Metaverse มันมีการจายเงินซื้อขายกันจริงๆ แต

กลับไมมีสินคาจริงๆ แตทันทีที่เราถอดปลั๊กออก  หรืออินเทอรเน็ต

ไมมี เราจะทําอยางไรตอไป เราจะมีชีวิตอยูตอไดในโลกแบบนี้มั้ย 

อีกคําถามคือ ประชาธิปไตยใน Metaverse ตองมีมั้ย ใครเปนคน

ควบคุม ตํารวจใน Metaverse หรือไม 

อยางไรก็ตาม หากยอนกลับไปในวิกฤตเศรษฐกิจป 40 ของ

ไทย ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง โคกหนองนา ยังใชไดในชีวิตแบบ Metaverse อยูหรือไม แต

อยางไรก็ตาม ยังมีคนบางกลุมที่ไมยอมเขาไปใน Metaverse ยังคง

ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และยังคงอยูกับชีวิตจริง ขาวปลา

ของจริง แตสําหรับผมแลว วันนี้ผมยังเช� อคํากลาวของหมอมเจา

สิทธิพร กฤดากร ที่วา “เงินทองเปนของมายา ขาวปลาเปนของ

จริง” 

พบกันสัปดาหหนา และติดตามขาวสารตอนใหมไดทาง  

youtube/FB : Suriyasai Channel.

 

ร� องราวเก่ียวกับปญหาตํารวจไทยในระยะน้ีท่ีประเดประดัง

ขึ้นมาสารพัด ทั้งๆ ที่ พลตํารวจเอกสุวัฒน แจงยอดสุข 

ผบ.ตร. ไดพยายามแสดงความจริงใจและแกไขปญหา

อยางเต็มความสามารถ  

แตก็ไมอาจชําระ มรดกปศาจ! ที่ถูกผูนําตํารวจแตละยุค

สมัย ทั้งกอและสะสมทิ้งเอาไว ไดงายๆ 

และบางเร� องก็กลายเปน แพะรับบาป ไปหลายกรณี

เน� องจากจนปานนี้ ก็ยังไมมีคําตอบใหตํารวจสวนใหญและ

ประชาชนเขาใจและยอมรับได

ไมวาจะเปน แกงซองโจรพลตํารวจเอกคดีบอส เร� อง  

เคร� องบินตํารวจขนเหลาเถ� อน ปญหา รถนําผิดกฎหมาย ใน

พื้นที่ทองหลอและ สน.มักกะสัน รวมทั้งแกง “ซุกหมายจับ” ผู

ตองหาสําคัญผูถือบัญชีสวยตํารวจภาค 9 และสวนกลางอีก

มากมายไวในมือ!

เม� อสัปดาหที่ผานมา ไดมีการแชรขาว ผูวาการ สตง.

หรือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดรับการรองเรียนจากตํารวจ

เร� องพนักงานสอบสวนจํานวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ บช.น. 

คือ บก.น.2 

เบิกเงินประจําตําแหน�งโดยไมไดทํางานสอบสวนจริง

ตามหนาที่!

ซึ่งน�าจะเปนกรณีสืบเน� องมาจากเหตุปรากฏภาพ “หมวด

ไวกิ้ง” รอง สว.สอบสวน สน.ดอนเมือง ไป คุกเขาถือโทรศัพท

ให ผบ.ตร. ในวันแถลงขาวการจับกุมตัว โจ ถุงดําอํามหิต!

โดยเขาอธิบายผานโทรศัพทวาเปนการใช ถุงคลุมหัว

ผูตองหาเพ� อประชาชน หวังใหบอกที่ซอนยาเสพติด ตาม

ยุทธวิธี!

แตความที่ ไมมีประสบการณเทารุนพี่! ก็เลยพลาดทําให

ถึงแกความตายโดยไมเจตนา

รวมทั้งไมไดมีความมุงหมาย อยากไดเงินสองลานอะไร

ไปแบงกัน ตามที่มี ตํารวจผูไมหวังดี คนใดใสความและไปให

ขอมูลกับทนายความผูนําคลิปมาเผยแพรแตอยางใด?

จากภาพดังกลาว ทําใหประชาชนแมกระทั่งตํารวจดวย

กันเกิดความสงสัยวา หมวดไวกิ้งมีตําแหน�งและหนาที่อะไร  จึง

ไดไปคุกเขาถือโทรศัพทใหผูบังคับบัญชาตํารวจเชนนั้น!

และคงคนหาขอมูลตอไปไดวา ตําแหน�งที่แทจริง ก็คือ 

รองสารวัตรสอบสวน สน.ดอนเมือง!

แตปญหาก็คือ เธอไดทํางานตามตําแหน�งนั้น รวมทั้ง 

“เบิกเงินตําแหน�งสอบสวน” ตามระเบียบที่มีตํารวจดวยกันชี้

เบาะแสหรือไม?

ผูวาการตรวจเงินแผนดินโดยนางวิภัสรา ผลลาภทวี 

รองผูวาการ ผูทําหนาที่ปฏิบัติราชการแทน จึงไดมี หนังสือที่ 

ตผ.0019/2584 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ถึง ผบก.น.2 

ขอเขาตรวจสอบขอมูลการเบิกเงินตําแหน�งนี้ของ สน.ดอนเมือง 

ในหลายประเด็นที่สงเอกสารไปให

เจาหนาที่ สตง.ผูไดรับมอบหมายในการตรวจสอบมี รวม 

6 คน นําโดยนางสาวญดานาฎ ขออาพัด  นักวิชาการตรวจ

เงินแผนดินชํานาญการ เปนหัวหนา

 เร� องตํารวจผูทําหนาที่พนักงานสอบสวนระดับตางๆ ทั่ว

ประเทศเบิกเงินประจําตําแหน�งพนักงานสอบสวนทุกเดือนโดย

ไมไดทํางานจริงนั้น 

เปนปญหาสําคัญที่ เกิดขึ้นทั่วประเทศ เรื้อรังมานานนับสิบ

ป โดยไมมีใครรูวามีจํานวน “รวมกี่รอยหรืออาจนับพันคน”

ปจจุบันนี้ องคกรตํารวจมีพนักงานสอบสวนประจําสถานี

และหน�วยตํารวจตางๆ รวม ประมาณ 11,000 คน

อาจกลาวไดวา กวารอยละ 90 เปนตํารวจกลุมที่เรียก

กันในวงการวาเปน “ขาวนอกนา!” คือผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสาขาวิชานิติศาสตรแทบทั้งสิ้น

สวนผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ สวน

ใหญไมชอบทํางานในตําแหน�งพนักงานสอบสวนนานๆ 

เวนแตไดเปน “หัวหนาพนักงานสอบสวนสถานีหรือจังหวัด

ใหญๆ” ก็อยากเปนมันเร� อยไป!

ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้น ถือเปน งาน

หนักในทางสมอง และตองมีความรับผิดชอบทางกฎหมายและ

จริยธรรมอยางสูงยิ่ง

มิหนําซ้ํา ระบบและโครงสรางที่เลวทราม ไดทําให ตัว

พนักงานสอบสวนเองมีคาใชจายในการปฏิบัติงานที่ ไรการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชามากมาย ไมวาจะเปนคาน้ํามันยาน

พาหนะ คาโทรศัพท และแมกระทั่งกระดาษพิมพ รวมทั้งการเดิน

ทางติดตอประสานงานในการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 

เปนที่มาของการที่รัฐกําหนดใหมีเงินตําแหน�งพนักงาน

สอบสวนเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับหวังชวยคาใชจายใน

ระดับหนึ่ง

ซึ่ง รอง สว.สอบสวนไดเพิ่มอีก 12,000  บาท สว.ได 

14,400 และรอง ผกก.ได 17,300 บาท ตอเดือน

เม� อรวมเงินเดือนที่ ไดรับตามปกติก็ถือวามากทีเดียว โดย

เฉพาะอยางยิ่งสําหรับตํารวจในตางจังหวัดจะสูงกวาตํารวจอ� น

และขาราชการในอําเภอเดียวกันอยางเห็นไดชัด โดยที่ ไมไดมีคดี

อะไรใหทํามากมาย

วิธีการเบิกเงินดังกลาว เปนไปตาม ระเบียบ ก.ตร. วาดวย

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน�งผูปฏิบัติหนาที่สอบสวนลงวันที่ 29 

ก.ค.2559 

ตามระเบียบขอ 8 ผูปฏิบัติหนาที่ดานสอบสวนคนใด ทํางาน

ไมเต็มเดือนหรือไมไดปฏิบัติหนาที่สอบสวน ไมมีสิทธิ์ไดรับ

ปญหาก็คือ มีพนักงานสอบสวนจํานวนมากที่ไมพรอมในการ

ทํางานสอบสวน อาจดวยเหตุไมมั่นใจในความรูทางกฎหมายที่ได

ร่ําเรียนมา หรือวาถูกแตงตั้งไปประจําโรงพักหางไกล รวมทั้งกลัว

ถูกรองเรียนสอบสวนลงโทษทางวินัยทําใหเสียอนาคต เพราะ มี

ระเบียบและคําสั่งตางๆ ของตํารวจแหงชาติที่ตองปฏิบัติอยาง

ไรสาระมากมาย!  

โดยเฉพาะความเบ� อหน�ายในการที่ตองจําใจปฏิบัติตาม

คําสั่งที่มิชอบดวยกฎหมาย เชน ไมใหรับแจงความรับคํารอง

ทุกขจากประชาชนงายๆ หรือการรายงานเหตุรวมทั้งความคืบ

หนาของการสอบสวนใหผูบังคับบัญชา “เพ� อทราบ” ทุกระยะ!

แมคนที่ทํางานสอบสวนอยางหนักดวยความสุจริต ก็มี

สิทธิ์ถูกผูบังคับบัญชาที่ไมชอบหนาจับผิดลงโทษงายๆ ดวยขอหา

สารพัดมากมาย

รวมทั้งเปนงานที่ไมมีรายไดนอกกฎหมายเปนกอบเปนกํา

ประจําเดือนเหมือนเพ� อนที่อยูงานสืบสวนและจราจรในโรงพัก

ใหญ

นอกจากนั้น พวกเขาก็ไมเห็นตํารวจคนใดที่อยูในสาย

สอบสวนนานๆ แลวมีความเจริญกาวหนาเหมือนตํารวจที่วิ่ง

เตนโยกยายกระโดดขามสายไปมา!

สงผลทําใหตํารวจที่มีเสนสายหรืออยูในเครือขายอุปถัมภ

ของรุนและสถาบัน นรต. ไมตองการทําหนาที่พนักงานสอบสวน

ตลอดไป

บางคนท่ีจบใหมไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหน�งสอบสวน

ไมก่ีเดือน เห็นทาไมดี  ก็ปรึกษารุนพ่ีใหแนะนําเขาพบผูบังคับ

บัญชา หาลูทางหนีงานสอบสวน เขาเวรประจําสถานี ใหได

แตเง� อนไขการบรรจุครั้งแรกที่อยูดํารงตําแหน�งสอบสวน

สี่ป ทําใหไมมีสิทธิ์ขอยาย

จึงใชวิธีใหผูบังคับบัญชาออกคําสั่งให ไปปฏิบัติงานอ� น ที่

ไมใช การเขาเวรสอบสวน แทน

เชน ถาเปนในสถานี ผกก.ก็ใชวิธีสั่งดวยวาจาใหไปนั่ง

ตรวจงานหนาหอง ชงน้ําชากาแฟ รวมทั้งระดับ ผบก.และ 

ผบช.และรองฯ มีอยูมากมาย

โดยตํารวจผู ใหญผูออกคําสั่งอางกันหนาดานๆ วา ถือ

เปนการทํางานสอบสวนเชนเดียวกัน และยังสามารถเบิกเงิน

ประจําตําแหน�งได ไมขัดตอระเบียบอะไร?

ปจจุบัน จึงทําใหพนักงานสอบสวนประจําสถานีผูมีหนา

ที่เขาเวรสอบสวน ตองรับภาระหนักขึ้นจากการที่พนักงาน

สอบสวนจํานวนหนึ่งหนีไปนั่งหนาหองและเปด-ปดประตูรถถือ

โทรศัพทใหเจานายโดยไดรับเงินประจําตําแหน�งสอบสวนเต็ม

ทุกเดือน สุดเบ� อหน�าย!

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

สตง.จะรูไดอยางไรวา พงส.คนใด‘ฉอฉล’

เบิกเงินตําแหนงโดยไมไดทํางานสอบสวนจริง!

เ

22 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 จอหน เอฟ. เคนเนดี 

ประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐ ถูกลอบสังหารและเสีย

ชีวิตระหวางการเยือนเมืองดัลลัสในมลรัฐเทกซัส ระหวาง

ทักทายประชาชนบนรถเปดประทุน เขาบริหารประเทศดวย

พลังหนุมและมองโลกในแงดี และเปนเจาของวาทะเปยม

ไปดวยจิตสํานึกหนาที่ความรับผิดชอบของพลเมือง “จงอยา

ถามวาประเทศชาติจะใหอะไรแกทาน แตจงถามตัวทานเอง

วาทานจะทําอะไรใหประเทศชาติ”.

จอหน เอฟ. เคนเนดี 

Metaverse–โคกหนองนา-ประชาธิปไตย 

ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน

เ



การเปิดเผยจาก พงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ นายก                                                                                  

เทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เมื่อสุดสัปดาห์ท่ี

ผ่านมาว่า   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.) 

ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมือง

สิ่งแวด ล้อมยั่งยืนเมื่อ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและแสดงความยินดี

แก่ผู้ ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ  

ซึ่งแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ 1.รางวัลเทศบาลน่าอ

ยู่อย่างยั่งยืน  2.รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่ง

แต่ละรางวัลจะแบ่งเป็นประเภท เทศบาลนคร, เทศบาล

เมือง, เทศบาลตำาบล 

โดย เทศบาลนครยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศ 

บาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอด

เยี่ยมระดับประเทศ จากการ

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืนระดับประเทศ โดย

ผลงานเด่นของเทศบาลนคร

ยะลาคือ การท่ีภาคส่วนต่างๆ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในพื้นที่ ได้

ร่วมกันคิดร่วมกันทำา รวม

ทั้งเปิดโอกาสรับฟังปัญหา

และหาแนวทางแก้ไข โดย

วิเคราะห์บริบทและความ

ต้องการของเมืองซึ่งได้ตก 

ผลึกถึงปัญหา คือ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของ

เมือง, การรุกล้ำาทางเท้าและที่สาธารณะ, ปริมาณขยะที่

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาและขยายตัวของ

เมือง จึงได้มีแนวคิดริเริ่มในการต่อยอดการพัฒนาเมือง

เชื่อมโยงประเด็นการรักษ์ โลก Local ไปยัง Global ด้วย

การสร้าง  City Branding โดยใช้ทุนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมเพื่อ

จัดการเมืองที่เอื้ออาทรต่อการอยู่อาศัยใน 3 ประเด็น คือ 

1.เมืองท่ีมีอัธยาศัยไมตรี 2.เมืองท่ีมีส่ิงแวดล้อมดี 3.เมือง   

ที่มีศิลปะ 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวอีกว่า ผล

จากการดำาเนินการด้านนวัตกรรมก่อให้เกิดการขยายผล

การดำาเนินงาน โดยประชาชนปฏิบัติตามระเบียบไม่รุกล้ำา

ทางเท้าพื้นที่สาธารณะ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้                  

ธนาคารขยะ การแยกขยะในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร                                                                       

ยะลา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้นำาไปต่อยอดชุมชนและครัว                      

เรือน ประชาชนให้การยอมรับในนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง 

เพราะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองมี

ความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีสวน

สาธารณะและพื้นที่สีเขียว

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เทศบาลนครยะลาได้รับรางวัลต่างๆ 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศมาแล้วมากมาย เช่น เมือง

แห่งสันติภาพหรือ UNESCO Cities for Peace Prize 

หรือรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำาปี 2561 ด้าน

ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป็นต้น.

ขอไล่ไปตามลักษณะที่ท่านอัตถ์กำาหนดคำาไว้ก่อน ซึ่งจะมี

ความหมายเฉพาะคำาเป็นมุ้งๆ ไป

๑.มุ้งลวด มุ้งนี้ใช้ได้กับทั้งคนและสัตว์ (สุนัข/วิฬาร์) ถ้า

ใช้กับคนก็ทำากรอบอัดมุ้ง (ทำาด้วยลวดเหล็กอ่อนสีขาวเอาตาม 

ใจชอบ) ติดกับช่องประตู/หน้าต่าง

๒.มุ้งกางนอน ถ้าเป็นของเด็กก็เป็นมุ้งสำาเร็จทำาด้วยขา

เป็นเหล็กกลวงเป็นแกนแล้วมีเหล็กขาแยกสายเป็น ๔ ขา ผูก

โยงด้วยเชือกโยงเวลาดึงข้างบนขาจะกางออกใช้กับเด็กแรกเกิด

จนถึงเด็กอายุ ๑-๒ ขวบก็เลิกกาง “มุ้งนอน” (มุ้งทันสมัยจะทำา

ด้วยไนลอนแทนผ้า)

๓.มุ้งสายบัว มีความหมายแทนคำาว่า “ห้องขัง” สำาหรับ

ผู้กระทำาผิดสถานเบาเป็นกรงเหล็กกลม ๒ หุนเจาะรูร้อยเป็น

แผงกับไม้เนื้อแข็ง บางที่เรียกตะราง ซึ่งอาจจะมีขนาดบรรจุผู้

ต้องหาหรือผู้ต้องขังมากน้อยไปตามสถานที่ ขนาดห้องกว้างลม

พัดเหมือนกลางแจ้ง เหล็กกรงใหญ่เหมือนสายบัวในสระ เจ้า

หน้าที่จึงใช้เรียกแทนว่ามุ้งสายบัว

มุ้งตาพริกไทย ถือเป็นมุ้งขันหมากแต่งงานอย่างหนึ่ง  ใช้

สำาหรับบ่าวสาวในคืนแรกที่ตั้งคลุมเตียงวิวาห์ เป็นผ้าสีขาวถัก

เป็นลายต่างๆ เหมือนพวงเม็ดพริกไทย (สีขาวเทานวลใช้กางใน

ห้องนอนโดยเฉพาะ)

มุ้งท่องเที่ยว เป็นมุ้งที่ประกอบด้วยที่นอนและมุ้งในตัว 

ใช้ผ้าใบเป็นวัสดุในการสร้าง ซื้อส่วนตัวติดรถยนต์ไปนอนกลาง

ป่าหรือไปเช่าท่ีอุทยานท่องเท่ียวท่ัวไปก็มีให้เช่า ราคากลาง นอน 

คู่คืนละ ๕๐๐ บาท ราคาเดี่ยวคืนละ ๓๐๐  บาท (ราคาแต่ละ

แห่งไม่เท่ากัน)

มุ้งป่า หรือเรียกอีกอย่างประสาชาวป่าว่า “ขัดห้าง” ใช้

กิ่งไม้กับคบไม้ขัดประสานกันจนพอมีที่นั่งแล้วคลุมด้วยกิ่ง/ใบไม้ 

พรานป่าในท้องถิ่นจะมีความชำานาญเพราะต้องใช้คาถาอาคม

ด้วย

มุ้งทะเล ไม่มีมุ้งที่ไหนที่สะดวกสุดๆ เท่ามุ้งทะเล เพราะ

ใช้อวนและแหแทนมุ้ง คือคลุมหัวตลอดตัวหายใจได้เพราะมีรู 

พวกทะเลจึงทำามุ้งทะเลได้ง่ายและรวดเร็ว

มุ้งชายหาด มุ้งก็สบายเพราะทำาเองง่ายๆ ขุดบ่อทราย

ที่ชายหาดจะนอนคนเดียว/สองคนก็ขุดเอาตามขนาด เอาผ้า

ไนลอนปูก้นหลุมเอาผ้าห่มลงไปห่มคนละผืนไม่ต้องนุ่งผ้าก็ได้  

ระวังอย่างเดียวจะมีโจรเข้ามาปล้นเท่านั้น

มุ้งทหาร ๓ เหล่าทัพ/มุ้งตำารวจ ก็เป็นมุ้งสี่ขาธรรมดา

5บทความ

เหมือนไม่มีอะไร

แต่ช่วงเวลาสองสามวันมานี้ มีความเคลื่อน 

ไหวด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในไทย และ

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย คึกคักทีเดียว

๑๙ พฤศจิกายน “เดวิด เอส. โคเฮน” รองผู้อำานวยการ

สำานักงานข่าวกรองกลาง สหรัฐอเมริกา (CIA) เข้าพบ นายกฯ 

ประยุทธ์ ที่ทำาเนียบรัฐบาล 

ใช้เวลาคุยกัน ๔๕ นาที 

จบแล้วไม่มีการแถลงข่าว ไม่มีใครรู้ว่า ข้อหารือคือ

อะไร

พวกเหม็นขี้หน้าลุงตู่ เอาไปด่าในโซเชียลกันยกใหญ่ 

ว่ามีพิรุธ 

วิเคราะห์กันไปไกลถึงขั้นว่า “เดวิด เอส. โคเฮน” เบอร์

ใหญ่ อนาคตเป็น ผอ.ซีไอเอแหงๆ เดินทางมาถกเรื่องลับ ที่

รัฐบาลไทยต้องการปกปิดชาวโลก 

นั่งทางในแล้วสรุปว่า เป็นความลับที่รัฐบาลไทยทำาให้

ประชาชนเสียประโยชน์ ฉะนั้นในเมื่อประชาชนเป็นใหญ่ใน

แผ่นดิน จะต้องได้รับรู้ด้วย 

ครับ...ซีไอเอ เขามีหน้าที่ รวบรวม ประมวล และ

วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงแห่งชาติจากทั่วโลก 

ส่งไปให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯ 

ระดับรอง ผอ.ซีไอเอ เข้าพบนายกฯ ไทย ที่ทำาเนียบ

รัฐบาล โดยตัวสถานที่ ถือว่าเป็นการพบปะพูดคุยอย่างเป็น

ทางการ ไม่ได้ปกปิดไปแอบคุยกันในที่ลับตาคน 

การไม่แถลงข้อหารือ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 

เพราะชื่อ “ซีไอเอ” ก็บอกอยู่แล้วว่า ไปไหนมาไหน ไม่

จำาเป็นต้องประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้  

และข้อหารือของ “ซีไอเอ” โดยส่วนใหญ่ แทบไม่มีการ

แถลงข่าว  

โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับความมั่นคงในภูมิภาคด้วยแล้ว 

หารือเสร็จคือเหยียบ เพราะพูดไปมีแต่กระทบกับรัฐบาลประ 

เทศอื่น 

ปากสว่างไป ได้ไม่คุ้มเสีย

“เดวิด เอส. โคเฮน” เคยดำารงตำาแหน่ง รัฐมนตรีช่วย

ตัวถ่วงน่ารำาคาญ

ว่าการกระทรวงการคลัง สหรัฐฯ รับผิดชอบการต่อต้านแหล่ง

เงินทุนกลุ่มก่อการร้าย ยุครัฐบาล ประธานาธิบดี บารัค โอบามา 

ถ้าวิเคราะห์ตามความเช่ียวชาญ ก็มีความเป็นไปได้ว่า อาจมี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านก่อการร้ายข้ามชาติระหว่างกัน 

 แต่ถึงแม้ไม่มีการแถลงข่าวจากทั้ง ลุงตู่ และ รอง ผอ.ซีไอ

เอ ก็มีรายงานข่าวถึงผลการหารือให้ทราบเป็นน้ำาจิ้มเช่นกัน 

เป็นการหารือถึงประเด็นเสถียรภาพในภูมิภาค 

การเชื่อมโยงกันในด้านเศรษฐกิจ 

ความร่วมมือทางการทหาร และความมั่นคง 

รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมา เกี่ยวกับการให้ความช่วย

เหลือในด้านมนุษยธรรม เนื่องจากไทยและเมียนมามีชายแดน

ติดต่อกัน

มันก็เชื่อมโยงจากการเดินทางไปเมียนมาของ “ดอน ปรมัตถ์

วินัย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

๑๔  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เป็นการเข้าพบหารือกับ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย 

พร้อมกับนำาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เป็นสิ่งของ 

๑๗ ตัน

แต่ดูเหมือนขบวนการจับผิด จับแพะชนแกะ ทำาขาวให้เป็น

ดำาได้ทุกเรื่อง

ก่อนอื่นต้องเข้าใจนะครับว่า สัปดาห์ที่แล้ว ไม่ใช่ไทยประ 

เทศเดียวที่พยายามหาทางคุยกับเมียนมา 

จีนส่ง “ซุ่น กั๊วะเซียง” ทูตพิเศษด้านกิจการอาเซียน โดย

ไม่มีการแจ้งต่อสื่อมวลชน

และเป็นการเดินทางมาเมียนมาเป็นครั้งที่ ๒ ของ “ซุ่น” 

นับตั้งแต่พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ก่อรัฐประหารยึดอำานาจ

เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

นักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเขาไปวิแคะแกะเกา 

ได้ประเด็นมาว่า น่าจะเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมา

ทำาตามฉันทามติ ๕ ประการ ที่อาเซียนได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอหา

ทางออกสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมา

ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นส่ง “โยเฮอิ ซาซาคาวะ” ทูตพิเศษเพื่อ

ความปรองดองในเมียนมา เข้าพบพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย 

ข้อหารือคือ กระบวนการสันติภาพในเมียนมา และการให้

ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นต่อเมียนมา

แต่มีอดีตทูตไทย ได้ดียุครัฐบาลโกงเมือง มโนเอาแล้วด่า

เป็นฉากๆ รัฐบาลลุงตู่ทำาลับๆ ล่อๆ ใช้คนระดับรัฐมนตรีไปเจรจา

กับเมียนมา แถมยังเอาวัคซีนโควิด-๑๙ ไปให้ด้วย

เป็นท่ีรู้กันครับ เมียนมาปกปิดจำานวนผู้ป่วยโควิด-๑๙ ขณะ

เดียวกันสถานการณ์วัคซีนในไทย เราพอมีของเจียดไปให้เมียน 

มาได้ 

โควิด-๑๙ ไม่มีพรมแดน 

แรงงานเมียนมาทะลักเข้าไทยแบบผิดกฎหมายแทบทุกวัน

การบริจาควัคซีนให้เมียนมาในช่วงนี้ จึงเป็นเรื่องสมเหตุ

สมผล 

ท่ีสำาคัญไทยมีความจำาเป็นต้องเข้าหาเมียนมา มากกว่าประ 

เทศอื่นในอาเซียน เพราะเรามีพรมแดนติดกับเมียนมาถึง ๒,๔๐๑ 

กิโลเมตร

อะไรที่เกิดในเมียนมาจึงกระทบกับไทยเร็วกว่า มากกว่า

ฉะนั้นเลิกเถอะครับ เห็นใบไม้ไหว ตะโกนร้องว่าผีหลอก 

แล้ววิ่งหนีชนกันหัวร้างข้างแตก 

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” เข้าพบ “พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย” 

แล้ว รอง ผอ.ซีไอเอเข้าพบ “ลุงตู่” ล้วนมีความสัมพันธ์กัน   

รวมทั้งเป็นธรรมเนียมหลังเปลี่ยนตัวประธานาธิบดี ระดับ

บิ๊กในซีไอเอของรัฐบาลใหม่สหรัฐฯ ต้องเข้าพบผู้นำาไทย 

เจตนาของคนเหม็นขี้หน้าลุงตู่ ผ่านสื่อสำานักโอ๊กอ๊าก จึง

มีอยู่เรื่องเดียวคือ จงใจดิสเครดิตรัฐบาลทุกเรื่องโดยไม่สนใจ

ข้อเท็จจริง 

พูดถึง โอ๊กอ๊าก พานนึกย้อนไปปี ๒๕๔๗ ตอนที่ “เด๋อ 

ดอกสะเดา” สร้างหนังตั้งชื่อเรื่อง “ยอดชายนายโอ๊กอ๊าก”  

“สายัณห์ ดอกสะเดา” รับบทเป็น “โอ๊กอ๊าก” ลูกชาย

ของ “เจ้าสัวรักสิน” 

มีดาราหน้าเหมือน เป็นนักการเมืองจากรายการสภาโจ๊ก 

ร่วมแสดงด้วย 

ผลปรากฏว่า “ทักษิณ” ตอนนั้นเป็นนายกฯ อำานาจล้น

ฟ้า เพราะรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ สร้างขึ้นมาแล้วตรวจสอบไม่ได้ 

เกิดความไม่พอใจอย่างแรง 

สื่อตีข่าวกันครึกโครมว่า “ทักษิณ” ไม่พอใจ กับชื่อหนัง 

เพราะเหมือนล้อเลียน “โอ๊ค” พานทองแท้ ชินวัตร ลูกชายหัว

แก้วหัวแหวน

ผู้บังคับการตำารวจสันติบาลในขณะน้ันเก้าอ้ีร้อน จนต้องบี้ 

“เด๋อ  ดอกสะเดา” ถ้าอยากฉาย ให้ตัดบางฉากของหนังออก

ไป 

ที่สำาคัญต้องเปลี่ยนชื่อหนังด้วย 

จาก “ยอดชายนายโอ๊กอ๊าก”  

กลายเป็น “โว๊กว๊าก”

น่ันคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในรัฐบาล ท่ีพรรคเพื่อไทยบอกว่า เป็น

ฝ่ายประชาธิปไตย 

พาคุยเพลิน จากรอง ผอ.ซีไอเอ มาลงที่ “โอ๊กอ๊าก” ซะ

งั้น

ครับ...หน่วยข่าวกรองสองสลึงให้จับตา หลังจากนี้จะมี

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากอเมริกามาไทยอีก เพราะช่วงนี้ ไทยเริ่ม

เนื้อหอม จากการเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันพาชาติอาเซียนเปิด

ประเทศ 

เร่ิมสตาร์ทเศรษฐกิจหลังพิษโควิด ใครเข้ามาก่อนคนน้ัน

ได้เปรียบ 

โลกไปไกลแล้วครับ การเมืองที่เล่นกันแบบเด็กเล่นขาย

ของก็ควรเพลาๆ ลงบ้าง 

เพราะมันเป็นตัวถ่วง น่ารำาคาญ.

ท่าที ไทย

มาเลย์ บรูไน อินโดฯ

สิงคโปร์ ต่อต้าน ทหารพม่า

สี่ชาติ อาเซียน ทรงศักดา

นำาพา ผ่องผุด มนุษยธรรม

แต่ไทย ไปพบ ทหารพม่า

ลีลา การทูต มนุษย์ถ้ำา

สลด หมดสภาพ ผู้นำา

ตอกย้ำา ย่ำาแย่ เห็นแก่ตัว

มุ้ง

เรียน ท่านอัตถ์/ท่านเปลว ๒ บ.ก.ที่รักยิ่ง

ผมขออภัยทั้ง ๒ บ.ก.ที่หยุดพักการเขียนแบบเงียบสนิท

จริงๆ ไป ๓ วัน เพื่อพักผ่อนร่างกายในการเตรียมตัวไป ลงเข็ม 

๒ เพื่อยัด วัคซีนต้านโควิด-๑๙ (เข็ม ๒) เข้าไปในร่างกาย เพื่อ

ทดสอบทดลองคุ้มครองคุ้มภัยจากโรคห่าตัวสำาคัญที่ยังวนเวียน

อยู่ในอาณาจักร “ตายแลนด์” (ไทยแลนด์) แห่งนี้ มีบัญชาจาก

ลูกสาวว่า พ่อต้องนอนพักอย่างเดียวห้ามเขียนหนังสือ ๓ วัน

ก่อนไป รพ.สินแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนเข็ม ๒  และต้องตรวจเลือด

ด้วย และกินน้ำาเยอะๆ หน่อยรองท้องไว้สักขวดหนึ่ง เพราะเข็ม

นี้เป็น “เข็มวัดชะตา”

ลูกสาวมักจะมี “อารมณ์ขัน” เมื่อผมมี “อารมณ์เครียด” 

ซึ่งผมเองก็ไม่เคยถือสาเพราะเวลาเธอไปฉีดผมก็ยั่วเธอ อย่าง

นี้แหละเรา ๒ คนพ่อลูกจึงรู้สึกเป็นเพื่อนและเข้าใจชีวิตกัน

มากกว่าว่า “วิมุตติกังขา มรณานุสติ เอวัง” 

เมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงว่ารับปากคุณอัตถ์

เรื่อง “มุ้ง” ไว้ ต้องค้นคว้าเรื่องมุ้งจากหนังสือหลายเล่ม เพราะ

เขียนทั้งทีก็ให้ละเอียดอย่างที่คุณอัตถ์ได้กำาหนดชะตาไว้ จึงต้อง

อาศัยปทานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา เอามาวนเรียง ๓ เล่ม

ตั้งแต่เล่ม ๑ (พ.ศ.๒๔๙๓) ขาดกะรุ่งกะริ่ง พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.

๒๕๑๓ พิมพ์ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งผมซื้อเอาไว้ใช้และเป็น

ที่ระลึกที่ค้นคว้า ที่ผมซื้อไว้ได้แค่นี้แล้วก็ไม่ได้ซื้ออีกเลย ถือว่า

เป็นคนที่มีหนังสือปทานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งหาคนมี

ได้ยาก ผมเก็บเอาไว้ในหีบเหล็ก  ป้องกันปลวกได้อย่างดีเยี่ยม 

หนังสือผลงานและที่ผมซ้ืองานของเพื่อน/รับแจกบ้างสูญไปใน

กองเพลิงที่ผมเผาทำาลายปลวกด้วยความคั่งแค้น

เก็บข้อมูลและเรียงไว้บนโต๊ะทำางานแล้วหลานชายจะมา

รับ ๐๙.๐๐ น.เพื่อพาไป “ขึ้นเขียง” เพื่อฉีดยา (วัคซีน) ให้ตรง

เวลานัดหมายจาก “หมอ” ที่ รพ.สินแพทย์ ถนนรามอินทรา....

(ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนจะมาต่อตอนบ่าย ก็คงจะบ่ายแก่ ๆ มาต่อ

ตอนก่อนกินข้าวเย็น ขอบคุณครับ)

ผมกลับมาถึงบ้านบ่าย ๒ โมง มาถึงก็ยกเก้าอ้ีนอนหวาย                                                                                         

มานอนพักหลับไปได้ ๑ ชั่วโมง ร่างกายปกติไม่มีอาการแทรก 

ซ้อนอะไร จึงระลึกได้ว่าคงมีสภาพเช่นเดียวกับเข็มแรกที่ไม่รู้

สึกอาการแปลกเปลี่ยนใดๆ จึงคิดได้ว่าเป็นบุญ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

คุ้มครองไม่ให้ต้องมอีาการแทรกซ้อนเหมือนเพื่อนหลายๆ คน 

จึงอาบน้ำาสำารวมสติดื่มคอลลาเจน (ยาประจำากายฝ่ายควบคุม) 

๑ แก้วแล้วก็ลงมือเขียนต่อ “มุ้ง” เป็นคำานามมีอักษร ม.ม้า 

(อักษรตัวที่ ๓๓) เป็นหลัก มีสระอุ และมีอักษร ง.งู อักษรตัว

ที่ ๗ เป็นตัวสะกดตามหลักพจนวิธี กับคำาอื่น มุ้งที่เป็นอนุพจน์ 

จึงมีความหมายสั้นๆ ว่า สิ่งป้องกันยุง (มีวรรณยุกต์ โท ปิดคำา

ผันเสียง ข้างบน) คำาว่ามุ้งมีความหมายสั้นๆ ก็จริง แต่เมื่อหยิบ

คำาอื่นมาขยายต่อก็จะเกิดคำาเรียกใหม่ไปตามหลักพจนวิธี ซึ่ง

สามารถแตกความหมายของมุ้งไปได้อีกหลายสิบคำา (สิบอย่าง)

นครยะลาได้รางวัลอีกแล้ว

อย่างหอประจำา นศษ. สีมุ้งตามสีของกองทัพ

เรื่อง “มุ้ง” ยังมีอีกเยอะแต่ถ้าเป็นการมุ้งเขียนได้อีก ๓  

เท่าที่เขียน ส่วนการเมืองนั้นเขียนได้คำาเดียว “ห่วยว่ะ”  

ขอขอบคุณ คุณอัตถ์กรุณาให้เขียนเรื่องไร้สาระตั้ง ๔  

หน้า.

นายถึก กำานัน

 

ยังมีหีบเหล็กในครอบครองนี่ ไม่ธรรมดาจริง ฮ่าๆๆๆ  

สมัยเด็กๆ จำาได้ว่าท่ีบ้านมีหีบเหล็กสีเขียว เอาไว้ใส่เอกสารสำาคัญ 

มีกุญแจล็อกอย่างดี ปัจจุบันอันตรธานไปไหนแล้วมิทราบได้ ยาก

ต่อการสืบเสาะแล้วครับ เพราะมันนานเหลือเกินแล้ว อย่างต่ำาๆ 

ก็ ๔๕ ปี 

ผมโชคดีฉีดแอสตร้าเซนเนก้าทั้ง ๒ เข็ม มดกัดยังเจ็บ

กว่า ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น เท่าที่ฟังมาฉีดข้ามยี่ห้อ แพ้

เกือบทุกราย มากน้อยแตกต่างกัน แต่อยากให้ไปฉีดกันเยอะๆ 

ครับ แพ้นิดแพ้หน่อยดีกว่าปล่อยติดโควิดแล้วอาการหนักต้อง

นอนห้องฉันมองเธอ 

เรื่องมุ้งเหมือนจะจบ แต่ยังไม่จบ เพราะยังมีมุ้งการเมือง 

มุ้งมิ้ง ฮ่าๆๆๆ.

เนเธอร์แลนด์ 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๒๓ ต.ค.เดินไปตลาดซื้อไทยโพสต์ ประชุมสภา

กาแฟเรื่องน้ำาเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในกระทุ่มแบน 

เน่าเสียมาแค่เล็กน้อยเวลานานประมาณ ๓๐ ปีได้ บรรดา

ผู้นำาองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเคร่ง 

เครียด ต้องการแก้น้ำาเน่าเสียมานาน ๓๐ ปีนี้ให้ได้ โดยที่

ประชุมตกลงกันโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ต้องไปดูงานกำาจัดน้ำา

เสียที่ เนเธอร์แลนด์ เพราะกำาจัดน้ำาเสียได้อย่างดี โชคดีของ                                                                            

ชาวกระทุ่มแบนลุงตู่ยึดอำานาจเสียก่อน การไปดูงานที่ เนเธอร์ 

แลนด์ จึงเป็นอันพับไป.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ที่จริงดูงานสมุทรสาครนั่นแหละครับ ไม่ต้องขี่เรือบินไป

ถึงเนเธอร์แลนด์ แค่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เคร่งครัด ไม่ใช่

เจ้าหน้าท่ีรัฐรับเงินโรงงานแล้วบอกตรวจสอบแล้วผ่าน อย่างน้ัน

ดูงานถึงดาวอังคารก็แก้ไม่ได้ครับ.

ชีวิต

 * ชีวิตนั้นต้องก้าวย่างไปข้างหน้า

เปลี่ยนแปลงมารับได้ไม่ผละหนี

พร้อมมุ่งมั่นเข้มแข็งเพิ่มกว่าเดิมที

ให้สมบูรณ์กว่านี้...ที่ตั้งใจ

นักกลอนหน้าต่าง

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

ดู
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
เมืองคอนกวาดล้างจับอาวุธปืน-ยาเสพติด

นครศรีธรรมราช • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 พ.ย.2564 ที่ห้องโถง บก.ภ. 

นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช ได้แถลงข่าว

ผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงระหว่างวันที่ 11-20 พ.ย.2564 ทั่วจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธปืน

สงคราม และเร่งรัดคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญในช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งนายก อบต.

และสมาชิก อบต.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.ที่จะถึงนี้ โดยสามารถจับกุมยาบ้า 252,655 

เม็ด, ยาไอซ์ 3,370 กรัม, กัญชาแห้ง 58.39 กรัม, กัญชาสด 212.3 กรัม, อาวุธปืน

จำานวน 20 กระบอก แบ่งเป็นปืนมีทะเบียน 4 กระบอก, ไม่มีทะเบียน 16 กระบอก 

กระสุนปืน 96 นัด โดยยึดทรัพย์รถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งรวม 3 คัน รวมจับผู้

ต้องหาทั้งคดียาเสพติดและอาวุธปืน 237 ราย ผู้ต้องหา 238 คน ซึ่งผู้ต้องหายาเสพติด

รายสำาคัญจับกุมนายสินธ์ณรงค์ หรือโอ๋ เมฆสว่าง 35 ปี นายบันเทิง หรือนก เพ็ชร์ชะ

นะ 28 ปี และนายธนศักดิ์ หรือบอม สุทธิ์พงศ์ อายุ 23 ปี ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติด

รายใหญ่ในพื้นที่ อ.นาบอน และ อ.ทุ่งสง ได้พร้อมยาเสพติดจำานวนมากเป็นยาบ้ารวม 

216,140 เม็ด ซึ่งจะได้ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดแก๊งนี้ต่อไป

จับ 2 เอเยนต์ค้ายาบ้ายึดได้กว่า 7 หมื่นเม็ดฝังดิน

สงขลา • วันที่ 21 พ.ย.64 เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำารวจภูธร จ.สงขลา 

โดย พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผู้กำากับการสืบสวนตำารวจภูธร จ.สงขลา และ ร.ต.อ.ปิย

วัฒน์ ทิพรัตน์ รองสารวัตรกองกำากับการสืบสวนตำารวจภูธร จ.สงขลา ร่วมกับเจ้า

หน้าที่ ป.ป.ส.เข้าตรวจค้นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่ ม.6 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จับกุม

นายคเณศ ชูสุวรรณ อายุ 25 ปี หรือโอ๊ต ชาว ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา และ

นายอธิรัช พรหมคง อายุ 24 ปี หรือบ่าว ชาว ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งทั้ง

สองคนเป็นเพื่อนกันและเป็นเอเยนต์ค้ายาเสพติด ตรวจค้นพบยาบ้าแค่ 37 เม็ด แต่

จากการสอบสวนขยายผล นายคเณศรับว่ายังเก็บซุกซ่อนยาบ้าไว้อีกจำานวนมากโดย

ขุดหลุมฝังดินไว้ เจ้าหน้าที่จึงพาตัวไปขุดพบยาบ้าใส่ในถุงดำาฝังไว้ในดิน 72,000 เม็ด 

มูลค่าราว 2 ล้านบาท โดยขโมยมาจากบ้านร้างที่อยู่ห่างจากบ้านตนเอง 300 เมตร 

จึงนำามาขาย สำาหรับยาเสพติดที่นายคเณศขโมยมาจากบ้านร้าง ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 9 

พ.ย. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ได้จับกุมตัวนายฟักรูดิง หรือดิง มะสาแม พร้อมของกลางยาบ้า 

จำานวน 100,000 เม็ด บริเวณหน้ากองบิน 56 และขยายผลไปตรวจยึดยาบ้าได้อีก

จำานวน 120,000 เม็ด จากบ้านที่นายคเณศไปขโมยมา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งสอง

คนดำาเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง

เพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมายต่อไป 

ไฟไหม้บ้านสอนกุรอานวอดชั้นบนเด็กรอด

ปัตตานี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 20 พ.ย.2564 เวลา 20.00 น.ที่ผ่านมา 

พ.ต.อ.ญาณพงศ์ อุบลบาน ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลข

ที่ 15/10 ซอย 8/1 ชุมชนบือติงฮายีแม ตำาบลสะบารัง อำาเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี 

จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยตำาบลสะบารังเข้าที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบไทยมุง

กว่า 100 คน และที่เกิดเหตุเป็นบ้านขนาดชั้นครึ่ง พบเพลิงกำาลังลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

บริเวณชั้นสอง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมการฉีดน้ำาเพื่อคุมเพลิงไม่ให้ไปติดบ้านข้างเคียง                                                                                      

แต่ด้วยจำานวนน้ำาไม่เพียงพอจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมือง

ปัตตานีเข้ามาสมทบ ขณะเดียวกันมีประชาชนบางส่วนช่วยใส่น้ำาในถัง และนำาไปสาด

บริเวณกำาแพงเพื่อป้องกันไฟลามเข้ามาบ้านที่ติดกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า 

1 ชั่วโมงครึ่ง ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำารวจพยายามกั้น

พื้นที่ให้ชาวบ้านห่างจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้พบว่าบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ดัง

กล่าวยังเป็นศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานของเด็กๆ ในชุมชนอีกด้วย โชคดีที่เด็กๆ กว่า 10 

ชีวิตกลับบ้านไปหมดแล้วเพียงไม่กี่นาทีก่อนเกิดเพลิงไหม้ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นพบ

ว่าชั้นบนวอดไหม้ทั้งหมด เหลือเพียงชั้นล้างที่เป็นปูน ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้า

ลัดวงจร ซึ่งต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง

ปิดชุมชนมอแกนเกาะสุรินทร ์พบผลบวก 22 ราย

พังงา • วันที่  21 พ.ย.2564  ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำาเภอคุระบุรี 

จ.พังงา ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกชาวเลมอแกนกว่า 300 ราย ในหมู่บ้านชาวมอ

แกนบนเกาะสุรินทร์ อ.คุระบุร ี จ.พังงา  ด้วย ชุดตรวจ ATK พบมีผลเป็นบวก 22 ราย  

เจ้าหน้าที่จึงนำาคนที่มีผลบวกขึ้นเรือเข้า ดูแลใน CI  อ.คุระบุรี  พร้อมทำาการเก็บตัวอย่าง

ส่งตรวจ  RT-PCR จำานวน 12 ราย และมีคำาสั่งปิดพื้นที่ชุมชนชาวเลมอแกนบนเกาะ

สุรินทร์  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ชาวมอแกนทั้งหมดกักตัวท่ีบ้านพัก 

ซึ่งผู้ที่กักตัวทั้งหมดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยมีฝ่ายปกครองควบคุม

ดูแลการเข้า-ออกชุมชน  จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น นั้น พบว่ามีการเชื่อมโยงกับผู้

ป่วยชาวมอแกนบนเกาะพยาม  จ.ระนอง  ที่เดินทางมาร่วมพิธีฝังศพก่อนหน้านี้. 

12

กาญจน์เข้มพม่าหนีเข้าประจวบ
ผบ.ตร.สั่งคมุชายแดนป้องกันทำาผิดกม.

กาญจนบุรี • ทหาร ตำารวจ ปกครอง สนธิ

กำาลังลุยจับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา 22 คน 

พร้อมคนนำาพาอีก 3 หลังจากเมืองกาญจน์

เข้มเริ่มหนีไปเข้าทางประจวบฯ รวมตัวบ้าน 

มูด่อง จ่อเข้าอีกเพียบ ฉก.จงอางศึกพร้อม

รับมือตรวจเข้ม 24 ชม. ขณะที่ “ผบ.ตร.” 

สั่งคุมเข้มแนวชายแดนป้องกันลักลอบหลบ

หนีเข้าเมือง-ยาเสพติด-อาวุธสงคราม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 พ.อ. 

อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.ฉก.จงอางศึก/ผบ.ร.

29 จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบาย 

พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.

สุรสีห์ ให้เจ้าหน้าที่สนธิกำาลังเฝ้าระวังป้องกัน

และปราบปรามการกระทำาผิดกฎหมายทุกรูป

แบบ โดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้า

มาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของ

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้ พ.อ.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.ฉก.

จงอางศึก/ผบ.ร.29 ได้รับรายงานว่าจะมี

แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเข้ามา

ในราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่แนวชายแดน 

ใกล้ด่านสิงขร อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงสั่ง

การมอบหมายให้ พ.อ.พงพัฒศ์ ห้องสินหลาบ 

รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก นำากำาลัง ม.ว.ลว.ที่ 3 

ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ มว.ปชด. (เพิ่มเติม) ที่ 

3 ชป.ขว.กกล.สุรสีห์ ร้อย.ตชด.146 ตร.สภ.

อ่าวน้อย ตม.ประจวบฯ ฝ่ายปกครอง เข้า

ทำาการลาดตระเวนตรวจสอบบริเวณดังกล่าว 

กำาลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณ

บ้านย่านซื่อ ม.12 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งห่างจากช่องทางสิงขร

ราว 17 กม. พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา

ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่

ได้รับอนุญาต จำานวน 13 คน เป็นชาย 11 

คน หญิง 2 คน จึงควบคุมตัวไว้ ทั้งหมดเดิน

ทางมาจากรัฐยะไข่, จ.ปะโคะกู และ จ.ทวาย 

เพื่อไปทำางานที่ จ.สงขลา และ จ.ระนอง โดย

จ่ายค่านำาพาคนละ 22,000 บาท จนท.ได้

ทำาการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่พบผู้ใดมี

อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา นำาตัวผู้

ต้องหาส่ง สภ.อ่าวน้อย เพื่อดำาเนินการตาม

กฎหมาย 

อีกจุด กำาลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ                                                    

บริเวณบ้านไร่เครา ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ 

จ.ประจวบฯ ซึ่งห่างจากด่านสิงขร 4 กม. 

ทำาการจับกุมผู้กระทำาผิดลักลอบเข้ามาในราช

อาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.คน

เข้าเมือง พ.ศ.2522) สัญชาติเมียนมา จำานวน 

9 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 4 พร้อม ผู้นำา

พาเป็นชาย จำานวน 3 คน ทราบว่าผู้หลบ

หนีเข้าเมืองทั้งหมดเดินทางมาจากบ้านมู                  

ด่อง จ.มะริด จ.ทวาย มลฑลตะนาวศรี รัฐ

กะเหรี่ยง และ จ.ปะโคะกู เพื่อไปทำางานที่ 

จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม และ จ.ประจวบฯ 

โดยจะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้นำาพาคนละ 17,000 

บาท จนท.ได้ทำาการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ของผู้ต้องหาเบื้องต้น ไม่พบผู้ใดมีอุณหภูมิ

ร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา นำาตัวแรงงาน

ชาวเมียนมาและผู้นำาพาส่ง สภ.เมือง จ.ประ

จวบฯ เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หลังจาก จ.กาญจนบุรี

เข้มงวดตรวจเข้ม สกัดกั้นทุกเส้นทางแนว

ชายแดน และจับกุมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้

แรงงานชาวเมียนมาเริ่มเปลี่ยนเส้นทางไป

รวมตัวกันที่บ้านมูด่อง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ

ด่านสิงขร จ.ประจวบฯ โดยมีข่าวว่าขณะนี้

มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมารวมตัวกันอยู่

ที่บ้านมูด่องกว่าพันคน เพื่อหาทางลักลอบ

เดินทางเข้าพื้นที่ประเทศไทย แต่ก็ถูกทหาร 

ฉก.จงอางศึกสกัดกั้นลาดตระเวนอย่างเข้ม

งวดตลอด 24 ชม. และจับกุมอย่างต่อเนื่อง  

ขณะที่ทาง พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ 

โฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึง

การขับเคลื่อนนโยบายของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม สั่งการและกำาชับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการสกัดกั้นใน

พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่อง เพื่อ

ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ที่มาพร้อมโรคระบาดโควิด-19 รวมทั้งปัญ 

หายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความพยายามลักลอบ

กาญจนบุรี • ผู้การช้างสนธิกำาลังป่าไม้-

อุทยานฯ ลุยยึดคืนผืนป่ากว่า 20 ไร่ รุก

ป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

ดอยแม่สลอง พบตัดไม้ใหญ่เพียบ เตรียม

ลุยยึดใกล้กันถูกรุกกว่า 100 ไร่ ด้าน 

ส.ป.ก.แจงไม่มีการออก ส.ป.ก.4-01 หรือ

รังวัดในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ 

วันที่ 21 พ.ย.2564 พ.อ.พงษ์เพชร 

เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 

กอ.รมน. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียน

ว่ามีการบุกรุกป่าและลอบตัดไม้บริเวณ

แปลงปลูกป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม 

พระเกียรติ ด้านหลังดอยแม่สลอง อ.แม่

ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จึงนำากำาลังเจ้าหน้าที่

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช กำานันในพื้นที่ เข้าตรวจสอบ

บริเวณดังกล่าว 

กำาลังเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบแปลง                                                                    

ปลูกป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ 

เกียรติ ด้านหลังดอยแม่สลอง ซึ่งติดกับ

สุสานและกองขยะ พบต้นไม้ถูกตัดจน

พื้นที่เตียนโล่ง ประมาณ 7 ไร่ และมีการ

ตัดโค่นต้นไม้ใหญ่หลายต้น โดยพบร่อง

รอยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ แต่ไม่พบบุคคลใดใน

พื้นที่เกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบบริเวณพื้นที่

ใกล้เคียง พบว่ามีการบุกรุก ยึดถือ ครอบ

ครอง ปลูกกาแฟ อายุประมาณ 1-2 ปี 

อีก 2 แปลง รวมพื้นที่ถูกบุกรุก  3 แปลง 

เนื้อที่ 27 ไร่ 25 ตารางวา 

จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีและค่าพิกัด                                                       

ปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ตรวจสอบเป็นพื้น                                                       

ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำาแม่คำา                                                    

ป่าน้ำาแม่สลอง และป่าน้ำาแม่จันฝั่งซ้าย 

ซึ่งกรมป่าไม้ได้มอบให้ ส.ป.ก.เพื่อนำาไป                                                  

ปฏิรูปที่ดิน และเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวแปลง                                                 

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ โดยพื้นที่

ดังกล่าวเป็นภูเขาสูงชัน เป็นพื้นที่ป่าต้น                                                   

น้ำา คุณภาพลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ และชั้น 1 บี                                                           

ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้ส่งค่าพิกัดให้ ส.ป.ก. 

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ยืนยันว่าบริเวณดัง

กล่าวไม่มีการออก ส.ป.ก.4-01 และไม่มี

แผนงานรังวัดแต่อย่างใด คณะเจ้าหน้าที่

จึงตรวจยึดพื้นที่บุกรุกทั้ง 3 แปลง เนื้อที่

รวม 27 ไร่ 25 ตารางวา นำาส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อติดตามตัวผู้

กระทำาผิดมาดำาเนินคดีต่อไป 

อย่างไรก็ตาม นอกจากพื้นที่บุกรุก 

3 แปลงนี้แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ได้สังเกต

รอบๆ บริเวณที่เกิดเหตุ พบว่ามีการบุกรุก

บนภูเขาสูงอีกลูกหนึ่ง จำานวนหลายแปลง 

เนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่แปลง

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และเป็นป่า

ต้นน้ำาลำาธาร คุณภาพลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ และ

ชั้น 1 บี เช่นเดียวกัน คณะเจ้าหน้าที่จะได้

เตรียมการเร่งเข้าตรวจสอบ ตรวจยึดพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มี

การบุกรุกป่าเพิ่ม และรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำา

ไม่ให้ถูกทำาลายมากไปกว่านี้. 

เข้าไทยมากขึ้นหลังมีมาตรการผ่อนคลาย

เปิดประเทศ นอกจากนี้ยังได้กำาชับให้จับตา

เฝ้าระวัง สกัดกั้น ทำาลายขบวนการค้าอาวุธ

สงครามตามแนวชายแดน และเตรียมความ

พร้อมรับกับสถานการณ์การสู้รบตามแนว

ชายแดนไทย-เมียนมา ที่มีแนวโน้มรุนแรง

เพิ่มขึ้น

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ขาน

ขับนโยบายรัฐบาล จึงได้กำาชับสั่งการให้ทุก

หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันการลักลอบ

เข้าเมืองผิดกฎหมาย ขบวนการยาเสพติด 

ขบวนการค้าอาวุธสงคราม รวมถึงการกระ

ทำาผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสั่งการ

ให้หน่วยปฏิบัติตามแนวชายแดนบูรณาการ

การทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า

ระวังพื้นที่ที่เป็นแนวติดต่อกับประเทศเพื่อน

บ้านทุกด้าน ทั้งพื้นที่ทางบกและทางน้ำา เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

19 โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีแนวเขตติด

กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์ทางการ

เมือง และให้บูรณาการความร่วมมือกับฝ่าย

ความมั่นคงในพื้นที่ ทหาร ฝ่ายปกครอง ตั้ง

จุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจ รวมไปถึงการ

จัดกำาลังตำารวจเพื่อลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 

ป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย 

ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล.

จนท.ยึดคืนผืนป่า

บนดอยแม่สลอง

พบยังมีอีกร้อยไร่

บุรีรัมย์ • กลุ่มผดุงความถูกต้อง ต.เขาดิน

เหนือ จ.บุรีรัมย์ บุกทวงถามคืบหน้าคดีอดีต

นายก อบต.ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทุจริตสร้าง

ถนน หักหัวคิวโบนัสพนักงาน และอมเงิน

ตำาแหน่งเลขาฯ แต่เรื่องกลับเงียบ แถมโผล่

ลงชิงเก้าอี้นายก อบต.ทั้งที่มีคดีติดตัว จี้เร่ง

เชือดก่อนเลือกตั้ง ด้าน ป.ป.ช.เผย 2 เรื่องส่ง

เสนอผู้ว่าฯ พิจารณาแล้ว ส่วนคดีเงินโบนัสอยู่

ระหว่างไต่สวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 

พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มผดุงความถูกต้องตำาบลเขา

ดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้ถือป้าย

ข้อความการร้องเรียนคดีทุจริตของอดีตนายก 

อบต.เขาดินเหนือ พร้อมหนังสือทวงถามความ

คืบหน้า บุกยื่นสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ประจำาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทวงถามความคืบ

หน้ากรณีที่อดีตนายก อบต.เขาดินเหนือถูก 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีทุจริต 3 คดี คือ 

คดีทุจริตงบก่อสร้างถนนคอนกรีต, หัก

หัวคิวเงินโบนัสพนักงานรวมกว่า 1.1 ล้านบาท 

ตั้งแต่ปี 2557 และมีการแอบเบิกเงินตำาแหน่ง 

เลขาฯ นายกฯ เข้าบัญชีของตัวเอง ซึ่งจาก

ข้อมูลทราบว่าทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้

มูลความผิดไปแล้ว และทาง ป.ป.ช.ก็ได้ส่งเรื่อง

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาสั่งให้พ้น

จากตำาแหน่งตั้งแต่เดือน พ.ค.2564 

แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังเงียบหาย ไม่มี

การลงโทษหรือถอดถอนออกจากตำาแหน่งแต่

อย่างใด ทั้งที่ทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดิน 

และ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว ที่สำาคัญอดีต

นายก อบต.คนดังกล่าวซึ่งยังมีมลทินและคดี

ติดตัวที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดยังมาลงสมัครรับ

เลือกตั้งนายก อบต.อีก จึงอยากให้มีการเร่งรัด

พิจารณาความผิดและลงโทษตามกฎหมายก่อน

ที่จะมีการเลือกตั้ง เพราะหากปล่อยไว้จนการ

เลือกตั้งเสร็จสิ้น แล้วหากมีการเลือกตั้งใหม่

อาจทำาให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดินได้

นายสมาน ภูมิศรี หัวหน้ากลุ่มผดุง

ความถูกต้องตำาบลเขาดินเหนือ กล่าวว่า ทาง

กลุ่มผดุงความถูกต้องและตัวแทนชาวบ้านเขา

ดินเหนือได้พากันมาติดตามทวงถามความคืบ

หน้าคดีที่อดีตนายก อบต.เขาดินเหนือเคยถูก

ร้องเรียนตรวจสอบ และ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความ

ผิดไปแล้ว 3 คดี แต่กลับไม่มีการลงโทษหรือ

เอาผิดตามกฎหมายใดๆ อีกทั้งอดีตนายกฯ ยัง

ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.อีก ซึ่งมองว่า

แม้ตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำาหนดจะสามารถ

ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ แต่ความเป็นจริงมองว่า

ไม่เหมาะสม เพราะคนที่มีคดีติดตัวที่ถูกชี้มูล

ความผิดไปแล้ว และคดียังอยู่ในกระบวนการ

ศาล ไม่ควรจะลงสมัคร อีกทั้งห่วงว่าหากเกิด

การเลือกตั้งใหม่จะทำาให้สูญเสียงบประมาณ

แผ่นดิน จึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เร่ง

พิจารณาความผิดและลงโทษตามกฎหมายก่อน

วันเลือกตั้ง

ขณะที่ ป.ป.ช.ให้ข้อมูลว่าเรื่องทุจริต

งบก่อสร้างถนน และเบิกเงินตำาแหน่งเลขาฯ              

นายกฯ เข้าบัญชีตัวเอง ทาง ป.ป.ช.ได้ชี้มูล

ความผิดไปแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาตามขั้นตอน ส่วนเรื่อง

หักเปอร์เซ็นต์เงินโบนัสพนักงานอยู่ระหว่าง

การไต่สวน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน.

บุกทวงถามคดีอดีตนายกอบต.ทุจริต

สงขลา • สวนมะนาวลอยน้ำา นวัตกรรมใหม่

ทางด้านการเกษตร ที่ประสบผลสำาเร็จทั้งแบบ

ลอยน้ำาได้และแบบสะเทินน้ำาสะเทินบก เมื่อน้ำา

มามันก็ลอยขึ้น พอน้ำาแห้งมันก็ลงกลับที่เดิม

ตามที่กลุ่มเกษตรหนุกหนานได้ โพสต์ 

Facebook มีข้อความว่า ได้เวลาสวนมะนาว

ยกตัวลอยน้ำาแล้ว ถึงน้ำาจะมากหรือน้ำาจะน้อย                                                       

จะท่วมนานหรือไม่ท่วม สวนมะนาวสะเทินน้ำา                                                         

สะเทินบกของอาจารย์สุพจน์ก็อยู่รอดปลอด 

ภัย ปรับตัวไปกับธรรมชาติของฤดูกาลที่นี่ 

เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ำาท่วมใน

พื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองฯ จ.สงขลา ทำาให้

สวนมะนาวลอยน้ำามีน้ำาท่วม แต่ไม่ได้รับผลกระ

ทบ หรือเกิดความเสียหายแต่อย่างใด จนมีภาพ

แพร่ออกไปตามโซเชียล จนได้รับความสนใจ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สื่อข่าวได้ลง                                                       

พื้นที่เดินทางไปยังสวนมะนาวลอยน้ำาของนาย

สุพจน์ อ่อนเจริญ ที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองฯ 

จ.สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ทาง

ด้านการเกษตร สวนมะนาวลอยน้ำาของนายสุ

พจน์ อ่อนเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองฯ 

จ.สงขลา โดยสำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองสงขลา

นายสุพจน์ อ่อนเจริญ สมาชิกกลุ่ม

เกษตรกรหนุกหนาน เจ้าของสวนมะนาวลอย

น้ำา เล่าว่า บริเวณบ้านมีพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกพันธุ์

ไม้แบบผสมผสานกว่า 50 ชนิด ทั้งที่กินได้ 

ใช้สอย และเป็นสมุนไพร รอบบริเวณบ้านแทบ

จะไม่มีที่ว่างเลย เนื่องจากใช้พื้นที่บริเวณบ้าน

อย่างเต็มที่ ในส่วนสระน้ำาขนาด 10x15 เมตร 

ลึกประมาณ 2 เมตร และปลูกมะนาวลอยน้ำา

ตลอดทั้งปีในสระแห่งนี้ มีผลผลิตให้เกษตรกร

ที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้เห็นอย่างชัดเจน สำาหรับ

มะนาวที่ปลูกทั้งลอยน้ำาและสะเทินน้ำาสะเทิน

บกจำานวนกว่า 100 ต้น โดยคุณสุพจน์ทำาสวน

มะนาวมาแล้วกว่า 10 ปี ลองผิดลองถูกจน

ประสบความสำาเร็จในการทำาสวนมะนาวลอย

น้ำาและมะนาวสะเทินน้ำาสะเทินบก

เนื่องจากบ้านอยู่ในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง 

อ.เมืองฯ จ.สงขลา ที่ข้างบ้านน้ำาท่วมทุกปี 

เพราะเป็นทางผ่านของน้ำาที่ระบายจากตัวเมือง 

จึงเกิดนวัตกรรมการปลูกมะนาวแบบลอยน้ำา

โดยบริเวณรอบบ้าน ทำาสวนแบบผสมผสาน 

อยู่แบบธรรมชาติ ไม่ขวางธรรมชาติ เรียนรู้

สุดทึ่ง‘สวนมะนาวลอยน้ำา’

นวัตกรรมใหม่ด้านเกษตร

จากธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติพึ่งพาเรา เรา

พึ่งพาธรรมชาติ คือทำาแบบผสมผสาน ทำาทุก

อย่างที่อยากกิน ทุกอย่างที่รัก ทุกอย่างที่ชอบ 

ก็ปลูกอย่างนั้น ไม่ได้ทำาเพื่อเป็นธุรกิจ เพื่อลด

รายจ่ายในครอบครัว และก็เป็นรายได้ของเรา

ในส่วนที่มันเหลือออกมา

คุณสุพจน์กล่าวอีกว่า เนื่องจากพื้นที่ใน

บริเวณบ้านน้ำาท่วมเป็นประจำาทุกปี ถ้าเราจะถม

ก็ต้องใช้งบเยอะ ซึ่งเราไม่มีงบ เราจึงได้ทำาให้

เป็นตัวอย่าง และสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่ที่

มันจำากัด โดยคิดว่าต้องทำาอย่างไรให้มันสามารถ

อยู่ได้ เลี้ยงตัวเองได้ในพื้นที่ที่เราคิดว่าทำาไม่ได้ 

ดังนั้นเราต้องหาวิธีการคิดสำาหรับพื้นที่ที่มันเป็น                                

สระ การทำาเกษตรก็ต้องมีสระ เพราะในสระ

เป็นพื้นที่ที่หายไป พื้นที่ 1 ไร่มันก็หายไปเยอะ                 

เพราะฉะนั้นในสระเราก็สามารถปลูกได้ จะปลูก                                                                        

พริก ปลูกมะเขือพวง มะนาวลอยน้ำา ปลูกได้                                 

หมด และแปลงท่ีน้ำายังไม่ท่วมมันเป็นพ้ืนท่ีราบ                                                                            

ลุ่ม หน้าแล้งก็แห้ง จะทำาเป็นแพเอาไว้เพื่อให้มัน

เป็นแปลงสะเทินน้ำาสะเทินบก น้ำามาเมื่อไหร่มัน

ก็ลอยข้ึน พอปกติน้ำาแห้งมันก็ลงกลับท่ีเดิม

ตอนท่ีน้ำามันท่วมเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน

ที่ผ่านมา เป็นการท่วมครั้งแรก ซึ่งบริเวณตรงนี้

มันจะท่วมทุกปี ปีละ 2-3 ครั้ง ประมาณวันหรือ

สองวันแล้วมันก็แห้งไป เมื่อฝนตกมันก็ท่วมขึ้น

มาใหม่ บางช่วงก็อยู่ได้หลายๆ วัน เพราะฉะนั้น

เราต้องคิดว่าเราจะทำาอย่างไรไม่ให้ต้นไม้เราเสีย

หาย ปลูกแล้วไม่ต้องเสียกำาลังใจว่าปลูกแล้ว

ตาย แต่ปลูกครั้งเดียวต้องให้มันอยู่ได้หลายๆ ปี 

ในส่วนผลผลิตอาจจะได้ต่ำากว่าที่ เรา

ปลูกบนดินสักหน่อยหนึ่งเท่านั้น แต่เราสามารถ

บังคับผลผลิตให้ออกตามฤดูกาลได้ เพราะมัน

ไม่ได้ลงดิน โดยเฉพาะมะนาวเราบังคับได้ จะ

ให้ออกช่วงไหนก็ได้ เพราะเราจะให้อดน้ำา ใส่

ปุ๋ย อะไรได้หมด เราบังคับได้ มันเป็นการดี

ตรงนี้ และมะนาวลอยน้ำาอยู่มันดีตรงที่ว่า 

1.มันสามารถกันโรคได้ 2.รากสามารถหาอาหาร

กินเองได้ในขณะที่อยู่ในน้ำา เราไม่ต้องไปรดน้ำา 

ส่วนมะนาวที่สะเทินน้ำาสะเทินบกต้องรดน้ำา แต่

มันก็ดีตรงที่ว่าสามารถลอยขึ้นได้ เวลาน้ำามามัน

จะลอยขึ้น เวลาน้ำาลงก็กลับตั้งที่เดิม.

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/

หาดใหญ่ จ.สงขลา รายงาน



แต่ทั้ง 2 ประเทศก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมเช่นกัน 

กระแสข่าวเดียวกันบอกว่า ทูตพิเศษของจีนคนนี้ ได้กล่าวกับ

ผู้นำาทหารเมียนมาที่กรุงเนปยีดอว์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จีน

จำาเป็นต้องยอมรับจุดยืนเช่นนี้ของอาเซียน 

ในจังหวะเดียวกันน้ัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน จ้าว 

หล่ีเจียน พูดเมื่อวันอังคารท่ีผ่านมาว่า จีนสนับสนุนให้ทุกกลุ่มในเมียน 

มาหาทางออกผ่านการเจรจา และทำางานร่วมกับประชาคมนานาชาติใน

การฟ้ืนฟูความม่ันคงและนำาระบอบประชาธิปไตยกลับคืนสู่เมียนมา

แต่มีประเด็นละเอียดอ่อนเข้ามาแทรกตรงนี้

ปีนี้เมียนมามีบทบาทเป็น “ประเทศผู้ประสานงาน” การ

ประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนด้วย

ซึ่งแปลว่าเมียนมาอาจใช้ โอกาสนี้ในการแทรกผู้นำารัฐบาล

ทหารของตนให้ปรากฏตัวผ่านการประชุมออนไลน์ในวันนี้ก็ได้ แม้จะ

ถูกต่อต้านและคัดค้านจากสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนก็ตาม

ถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้คงจะดูไม่จืดแน่นอน

ในภาวะของความสลับซับซ้อนของปัญหาระหว่างรัฐบาลทหาร

พม่ากับอาเซียนและจีนอย่างนี้ รัฐบาลไทยมีจุดยืนอย่างไร?

รัฐมนตรีต่างประเทศดอนได้เน้นการใช้ “การทูตแบบเงียบๆ” 
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7บทความ

นนี้ครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ

จีน...มีประเด็นการเมืองการทูตที่เกี่ยวโยงกับเมียนมาและ

อาเซียน รวมถึงไทยที่น่าวิเคราะห์หลายประเด็น

ประการแรก สถานทูตจีนในไทยแจ้งว่า 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเข้าร่วมและเป็นประธานการประชุม

เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์คู่

เจรจาจีน-อาเซียนวันนี้ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นการประชุมผ่านระบบ

ออนไลน์

ประการที่สองก็คือว่า ผู้นำาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ก็คงจะ

เข้าร่วมประชุมกับผู้นำาจีนเนื่องในโอกาสพิเศษนี้

ประการที่สามก็คือ ใครจะเป็นตัวแทนของเมียนมา?

คำาถามนี้คงจะเป็นคำาอธิบายว่าทำาไมจึงมี “ทูตพิเศษ” ของ

หลายประเทศบินเข้าเมืองหลวงเนปยีดอว์ของเมียนมาในช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมา

รวมถึงรองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคือ 

คุณดอน ปรมัตถ์วินัย ด้วย

การไปพบพลเอกอาวุโสมิน อ่องหล่าย ของคุณดอนจะเก่ียวกับ

เรื่องการประชุมสุดยอดของผู้นำาจีนกับอาเซียนวันน้ีหรือไม่ไม่แน่ชัด

เพราะกระทรวงต่างประเทศไทยยังไม่ได้ตอบคำาถามของคน

จากวงการต่างๆ ในเรื่องนี้

มีแต่คุณดอนตอบคำาถามนักข่าวสั้นๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่

ผ่านมาว่า ไปเยือนเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบ

ความช่วยเหลือจากนานาชาติและกลุ่มนักธุรกิจไทย 17 ตัน

และบอกว่าได้เข้าพูดคุยกับมิน อ่องหล่าย แบบ 

“ทวิภาคี” มีหัวเรื่องที่ “สำาคัญ” และ “สร้างสรรค์”

แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับความเคลื่อนไหวทางการทูต

หลายๆ ด้านที่มีความคึกคักเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ

ไม่อย่างไร

ข่าวจากสื่อต่างประเทศบอกว่า ทูตพิเศษของจีนที่

ชื่อ Sun Guaxiang (ซุ่น กั๋วเสียง) ได้พยายามล็อบบี้ให้อาเซียน

ยอมรับผู้นำาทหารเมียนมากลับเข้าร่วมประชุมสุดยอดอีกครั้ง

แต่ข่าวบอกว่า อย่างน้อย 4 ประเทศในอาเซียนไม่เห็นด้วย

แหล่งข่าวทางการทูตบอกว่า อินโดนีเซีย, บรูไน, มาเลเซีย

และสิงคโปร์ไม่ต้องการให้มิน อ่องหล่าย กลับเข้ามาร่วม

ประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนวันนี้

โฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดฯ ยืนยันจุดยืนเดิมของ

ประเทศนั้น คือเมียนมาควรจะส่ง “ตัวแทนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การเมือง” เข้าร่วมประชุมในนามของเมียนมา

ในการประชุมผู้นำาสุดยอดอาเซียนที่เพิ่งผ่านมา อาเซียน

ไม่เชิญมิน อ่องหล่าย เข้าร่วม ขอให้ส่ง “ผู้แทนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การเมือง” มาร่วม

รัฐบาลทหารพม่าไม่ส่งใครมา ที่นั่งของเมียนมาจึงว่างไป

เหตุผลของอาเซียนก็คือ รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ปฏิบัติตาม 

“ฉันทามติ 5 ข้อ” ที่ตกลงไว้กับอาเซียนเมื่อต้นปีนี ้

หน่ึงในประเด็นหลักของ 5 ข้อน้ันก็คือ การอนุญาตให้ทูตพิเศษ

ของอาเซียนเดินทางเข้าไปพบกับอดีตผู้นำารัฐบาลพลเรือนของเมียนมา

แต่ มิน อ่องหล่าย บอกว่า ทูตพิเศษอาเซียนไม่อาจจะไปพบ 

อองซาน ซูจี และผู้นำาของรัฐบาลพลเรือนก่อนรัฐประหารได้ เพราะมี

ฐานะเป็นจำาเลยที่โดนข้อหาอาญาหลายข้อ

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ออกมาวิพากษ์

วิจารณ์รัฐบาลทหารเมียนมาหนักหน่วงที่สุด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เรตโน 

มาร์ซูดี ยืนยันว่า เมียนมาไม่ควรมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระหว่าง

ประเทศจนกว่าจะมีการนำาระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมา

วงการทูตในอาเซียนบอกว่า ผู้แทนพิเศษของจีนด้านกิจการ

เอเชียคนนี้ ได้เดินทางเยือนสิงคโปร์และบรูไนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เพื่อ “ล็อบบี้” ให้เมียนมาได้กลับเข้าร่วมในการประชุม

กาแฟดำ

มื่อปี พ.ศ.2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นหัวหน้า

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) รัฐประหาร

ยึดอำานาจจากรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง 

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง รวมทั้งคณะ

กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.

2519 โดยรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมดจากบริษัท มหานคร

ขนส่ง จำากัด เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภคในสังกัด

กระทรวงคมนาคม

ภารกิจและขอบเขตของการรับผิดชอบในการจัดบริการรถ

โดยสารประจำาทางวิ่งรับ-ส่งผู้ โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และ

จังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และนครปฐม

มีผู้ใช้บริการ 3 ล้านคนต่อวัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน

ด้านประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการ

ขนส่งบุคคล เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจำาทางจัดเป็น

สาธารณูปโภค ชนิดหนึ่งของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้

น้อย โดยไม่หวังผลกำาไร การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร จึงอยู่ในอัตรา

ต่ำากว่าต้นทุน ตามที่รัฐบาลเป็นผู้กำาหนดนโยบายให้บริการของ ข

สมก.มุ่งในด้านความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การเดินรถของผู้ โดยสารเป็นหลัก

ขณะนั้น (ปี พ.ศ.2557) สถานภาพ ขสมก.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มี

หนี้สินสะสมเกือบ 90,000 ล้านบาท รถเมล์ที่มีอยู่ประมาณ 3,000 

คัน ใช้งานมาประมาณ 20 ปี สภาพเก่า ชำารุดทรุดโทรม วิ่งไปซ่อม

ไป การจัดซื้อจัดหารถเมล์ใหม่ก็ยังไม่สำาเร็จ

ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

กิจการ ขสมก.ร่วมทำางานกับกรรมการอีกหลายท่านกรรมการจาก

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก 

สำานักงานอัยการสูงสุด และกรมบัญชีกลาง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการเงิน 

ศ.ดร.สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์ รศ.คณิต รัตนวิเชียร รศ.ธำารงรัตน์ มุ่ง

เจริญ และ รศ.พัชรา พัชราวนิช

เมื่อคำาสั่งมีผล ผมเดินทางไปที่ ขสมก.พบกับรักษาการ ผอ.           

ขสมก. ซึ่งเป็นอดีตรอง ผอ.ขสมก.ฝ่ายบริหาร และเป็นคณะ

กรรมการชุดเดียวกับผม เพื่อหารือแนวทางการทำางาน

เรื่องสำาคัญที่ ขสมก.จะต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนคือ เรื่อง

การจัดซื้อจัดหารถเมล์ใหม่ทดแทนรถเก่า จำานวนประมาณ 3,000 

คัน มูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท และการสรรหา ผอ.ขสมก.

โครงการจัดซื้อจัดหารถเมล์เป็นมหากาพย์เรื่องราวยืดเยื้อ

ยาวนานมาหลายสิบปี

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 สมัยนายกฯ ทักษิณจัดทำาโครงการ

จัดซื้อรถเมล์ 6,000 คัน มูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท ต่อมานายกฯ 

สมัครลดจำานวนลง เป็นจัดซื้อเหลือ 4,000 คัน มูลค่า 67,000 ล้าน

บาท พอสมัยนายกฯ อภิสิทธิ์ เปลี่ยนโครงการเป็นเช่ารถเมล์เอ็นจี

วี 4,000 คัน

จนถึงสมัยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ เปลี่ยนโครงการจากเช่ารถมา

เป็นซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน ในวงเงินประมาณ 13,000 ล้าน

บาท เป็นรถเมล์ธรรมดา รถร้อน 1,659 คัน คันละ 3.8 ล้านบาท 

รถปรับอากาศ 1,524 คัน ราคา 4.5 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำาเนินการ และมีการจัดทำาที

โออาร์เพื่อเปิดประมูลจัดซื้อ แต่เกิดการรัฐประหารโดย คสช.ก่อน 

จึงค้างการดำาเนินการการจัดซื้อมาจนถึงสมัยนา

ยกฯ ประยุทธ์

ผมเข้าประชุมบอร์ด ขสมก.ครั้งแรก 

ก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องมนุษย์ล้อที่มายื่น

หนังสือให้ทบทวนการจัดซื้อรถเมล์

ประเด็นหลักๆ ก็คือ สเปกรถเมล์ที่จะจัด

ซื้อเป็นรถร้อน (ไม่มีแอร์) รถชานสูง ผู้พิการขึ้น

รถไม่สะดวก มีการล็อกสเปก ราคาสูงไป 

มีผู้ขอให้ดำาเนินการจัดซื้อตามสเปกเดิม

ต่อไป โดยอ้างว่าได้ดำาเนินการมาพอสมควร 

หากกลับไปเริ่มต้นใหม่จะล่าช้าต่อไปอีก

ผมได้ไปพบนักวิชาการ อาจารย์

มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่ได้

ติดตามและคัดค้านการจัดซื้อรถเมล์ตามทีโออาร์

เดิม เพื่อหารือขอคำาแนะนำาในการดำาเนินการจัด

ซื้อให้ถูกต้อง 

ในที่สุดคณะกรรมการ ขสมก.ได้ประชุม

มีมติให้จัดประชุมทำาประชาพิจารณ์ว่าจะจัดซื้อ

ตามทีโออาร์เดิมต่อไปหรือไม่

ผลการประชุมทำาประชาพิจารณ์ มีมติให้

ยกเลิกทีโออาร์เดิมแล้วกำาหนดขึ้นใหม่ 

คณะกรรมการจัดทำาทีโออาร์ใหม่ 

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นที่

ยอมรับของทุกฝ่าย ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาค

ส่วน ตัวแทนจากองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเข้า

ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

คณะกรรมการจัดการประมูล ดำาเนินการ

ตามมติ ครม.ว่าด้วยสัญญาคุณธรรม กับองค์การ

ต่อต้าน

คอร์รัปชัน เป็นครั้งแรกของการจัดซื้อจัด

จ้างของรัฐวิสาหกิจที่ดำาเนินการแบบนี้ สุจริต 

ถูกต้องโปร่งใสทุกประการ

ดำาเนินการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีล็อต

แรก จำานวน 489 คัน โดยวิธีประมูลแบบ

อิเล็กทรอนิก ในราคา 3,389 ล้านบาท (ต่ำากว่า

ราคากลางประมาณ 600 ล้านบาท) และตกลง

ลงนามในสัญญาซื้อขายกับผู้ประมูลได้เรียบร้อย

เรื่องการสรรหา ผอ.ขสมก.ได้นายสุรชัย 

เอี่ยมวชิรสกุล มาปฏิบัติหน้าที่ นายสุรชัยเคย

เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ บริษัท ธนารักษ์สินทรัพย์ ในสังกัดกระทรวง

การคลังมาก่อน มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ

เป็นอย่างดี 

นายกฯ ประยุทธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ประชุมเร่งรัด ขสมก.ดำาเนินการจัดทำาแผน

ฟื้นฟูกิจการ ขสมก.อย่างต่อเนื่อง 

ผมและ ผอ.ขสมก.ต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการ 

คนร.และคณะอนุกรรมการ คนร.ทุกครั้ง ทั้งที่ทำาเนียบรัฐบาล และ

กระทรวงพลังงาน

แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ไม่สามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จ 

เพราะ ขสมก.ขาดทุนจากการดำาเนินการ มีหนี้สินสะสม

จำานวนมาก หนี้สินเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท 

เฉพาะดอกเบี้ยจ่าย ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท (ปัจจุบัน 2564 

ขสมก.มีหนี้สินสะสม 132,339,421,673.32 บาท) ขสมก.ยังมีปัจจัย

ทั้งภายนอกและภายในอีกหลายประการ ส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบกิจการ อันยากที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ

ปัจจัยภายใน อัตราค่าโดยสารต่ำากว่าต้นทุนที่แท้จริงไม่

สามารถรับพนักงานใหม่ได้ สถานที่ทำาการ (อู่รถ) ต้องเช่าที่

รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในอัตราค่าเช่าราคาสูงขึ้นทุกปี รถเก่า

มาก จัดซื้อจัดหารถใหม่ทดแทนแต่ละครั้งมีปัญหามีข้อขัดข้องมา

ตลอด

ปัจจัยภายนอก การจราจรติดขัดหนาแน่น มีการสร้างระบบ

ขนส่งมวลชน รถผิดกฎหมายจำานวนมาก เส้นทางประกอบการไม่

เป็นระบบและขาดประสิทธิภาพ

เ

หรือ quiet diplomacy มาตลอด

แต่พอข่าวเรื่องคุณดอน “ดอด” ไปพบ มิน อ่องหล่าย เมื่อ

วันอาทิตย์ที่แล้ว การทูตไทยคงจะ “เงียบ” ไม่ได้อีกต่อไป

คุณดอนยืนยันมาตลอดว่า ประเทศไทยเล่นบท “ปิดทอง

หลังพระ” เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมและเพื่อช่วยหา

ทางออกจากวิกฤตในเมียนมา  

ไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมากว่า 2,400 กม. จึงต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษในการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ในเมียนมา  

 ต่างจากประเทศอาเซียนอื่นที่ส่งเสียงดัง แต่ไม่ต้องรับ

ภาระจากผลกระทบ   

มาถึงวันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า สมาชิกอาเซียนมีจุดยืนต่อ 

เมียนมาที่ต่างกันมาก  

บางประเทศ (อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย) ส่งเสียง

กร้าว ต้องการให้ มิน อ่องหล่าย ทำาตามที่ตกลงกับอาเซียน

ขณะที่บางประเทศ (ลาว เขมร เวียดนาม) มีเสียงค่อนข้าง

ไปทาง “อ่อย”

จุดยืนของไทย หากฟังจากกระทรวงต่างประเทศไทย ก็จะ

พยายามยืน “อยู่ตรงกลาง”  

เพราะกระทรวงต่างประเทศไทยเชื่อว่า การกดดันหรือท่าที

แข็งกร้าวไม่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์  

ต้องใช้วิธีค่อยๆ คุย ค่อยๆ หว่านล้อม ค่อยๆ “นวด” ถึงจะ

ได้ผล    

จึงไม่ต้องแปลกใจหากนักวิเคราะห์การเมืองระหว่าง

ประเทศจะตีความว่า การไปเยือนเมียนมาอย่างเงียบๆ ของคุณ

ดอนก็น่าจะอยู่ในบริบทนี้ 

แต่การที่กระทรวงต่างประเทศไม่ยอมตอบคำาถามเรื่องคุณ

ดอนไปพบ มิน อ่องหล่าย ตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมานั้นไม่น่าจะ

ช่วยให้คนไทยได้เข้าใจแนวทางการทูตของเราต่ออาเซียน, เมียน 

มาและมหาอำานาจทั้งหลายว่าด้วยประเด็นเมียนมาเลย 

ไม่ว่าจะเป็น “การทูตแบบเงียบๆ” หรือไม่ คนไทยก็มีสิทธิ์

จะต้องรู้ว่ารัฐบาลกำาลังทำาอะไรอยู่ในเรื่องนี้

กระทรวงต่างประเทศไม่บอกคนไทยก็ไม่ได้แปลว่าวงการ

ทูตและสื่อต่างประเทศจะใช้วิธีการ “เงียบๆ” เหมือนกระทรวงต่าง

ประเทศไทยแต่อย่างใด.

ในรายงานประจำาปี ขสมก. 2558 ได้

เสนอแนวโน้มการให้บริการการเดินทาง

ของประชาชนในเมืองส่วนใหญ่จะเดินทาง

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพราะเส้นทาง

ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อมต่อ

ระบบขนส่งรูปแบบอื่น เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน 

รถไฟฟ้า BTS รถแอร์พอร์ตลิงก์ รถแท็กซี่

ดังนั้นจึงมีแผน/โครงการในอนาคต 

เช่น โครงการจัดหารถปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้า 

ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ โครงการ

พัฒนาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิก 

(ETicket) เพื่อเชื่อมต่อระบบมวลชนอื่นๆ 

โครงการนำาระบบ GPS มาใช้บริหารการ

ดินรถ

ผมทำางานกับ ขสมก.ครบวาระ 3 ปี 

(2557-2560) ก็พ้นจากตำาแหน่ง

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ แต่งตั้ง

ประธานบอร์ด ขสมก.และคณะกรรมการ

ชุดใหม่ นายสุรชัย ผอ.ขสมก.ถูกย้ายไปช่วย

ราชการสำานักนายกรัฐมนตรี

ได้มีการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง

คมนาคม ซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่ง รักษาการ

แทน ผอ.ขสมก. และได้บอกเลิกสัญญาจัดซื้อ

รถเมล์ที่ได้ดำาเนินการไว้แล้ว

ต่อจากนั้นได้ดำาเนินการจัดซื้อรถเมล์

ใหม่อีกครั้ง โดยวิธีพิเศษ จำานวน 489 คัน 

ราคา 4,200 ล้านบาท

มีผู้ร้องเรียน ป.ป.ช.ให้สืบสวน

สอบสวนการจัดซื้อรถเมล์ด้วยวิธีพิเศษ

ดังกล่าว มีการฟ้องคดีอาญา คดีปกครอง 

เกี่ยวพันกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ขสมก.คู่

สัญญาเดิมกับ ขสมก.และเจ้าหน้าที่กรม

ศุลกากร ฯลฯ

คดี ขสมก.บอกเลิกสัญญา คู่สัญญา

ได้ฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นได้

ตัดสินว่า ขสมก.บอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม 

ให้ชดใช้เงินค่าเสียหายประมาณ 1,500 ล้าน

บาท ให้กับคู่สัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

นายสุรชัย ผอ.ขสมก.ไปช่วยราชการสำานักนายกรัฐมนตรีอยู่ 

2 ปี (2560-2562) ได้กลับมาดำารงตำาแหน่งเดิม จนหมดวาระเมื่อต้น

เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

วันนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ลงมาเป็นผู้รับผิดชอบ กำากับดูแล ขสมก.ด้วยตนเอง (ที่

ผ่านมาหลายสมัย รมว.มอบหมาย รมช.มากำากับดูแล) มีคณะ

กรรมการบริหารกิจการ ขสมก.และ ผอ.ขสมก.คนใหม่

มีภารกิจสำาคัญเร่งด่วนที่จะต้องมาสะสางการบริหารจัดการ  

ขสมก.ทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดหารถใหม่มาทดแทนรถเก่า และการจัด

ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.

ผมขอเอาใจช่วยให้ดำาเนินการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ 

ขสมก.ยุติเรื่องราวมหากาพย์รถเมล์ ไทยให้ได้ครับ.

มหากาพย์รถเมล์ ไทย

วั

วันนี้อาเซียน-จีนครบ 30 ปี

ใครคอืตวัแทนพมา่ในทีป่ระชมุสดุยอด?



โยบายเปิดประเทศต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน ให้ความหวังกับ

ภาคธุรกิจว่าเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่โหมดการฟื้นตัว จากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่กลับมาทําได้มากขึ้น เมื่อภาครัฐผ่อนคลาย

มาตรการควบคุม การฉีดวัคซีนที่มีความคืบหน้าเป็นลําดับ ประชาชน

เริ่มออกมาใช้จ่าย และนักท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มมีกลับมาเช่นกัน 

สิ่งเหล่านี้ทําให้บรรยากาศในภาคธุรกิจเปลี่ยนไปชัดเจน ล่าสุดแบงก์

ชาติให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจได้ผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ว คือจะมีแต่ขาขึ้น

จากนี้ ไป ยิ่งทําให้ภาคธุรกิจมีความมั่นใจมากขึ้น

แต่สิ่งหนึ่งที่วิกฤตโควิดคราวนี้สอนเราคือ ความไม่แน่นอนมี

มากและประมาทไม่ได้ ทําให้การกลับสู่ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปกติจะ

เป็นการเดินทางไกลที่มีอุปสรรคตลอดทาง ส่งผลให้การฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจจะใช้เวลาและไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยตัวเอง แต่ต้อง

อาศัยการสนับสนุนจากนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะประคับ

ประคองให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และให้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งและทั่วถึง 

รวมถึงทําให้สามารถแข่งขันได้ในโลกเศรษฐกิจที่จะเป็นนิวนอร์มอล

หลังโควิด คําถามคือ อะไรคือโจทย์หรือการบ้านนโยบายเศรษฐกิจที่

รออยู่ข้างหน้า นี่คือประเด็นที่จะให้ความเห็นวันนี้

ในทางเศรษฐศาสตร์ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์

โรคระบาดจะแบ่งเป็นสามช่วง หนึ่ง ช่วงการระบาดที่เศรษฐกิจถูก

กระทบหนัก ทั้งจากการระบาดและมาตรการควบคุมการระบาดของ

รัฐ ทําให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจะชะลอหรือติดลบ สอง ช่วงการ

ฟื้นตัวที่รัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม มีการเปิดประเทศ ทําให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมา สาม ช่วงการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจหรือ Economic Transformation ที่จะสร้างฐานใหม่ในการ

ผลิตให้กับภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประ

เทศและนําเศรษฐกิจไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน นี่คือสามช่วงของการฟื้น

ตัวที่ต้องเกิดขึ้น และในแต่ละช่วงบทบาทของภาครัฐในแง่นโยบาย

เศรษฐกิจจะแตกต่างกัน

ประเทศเราขณะน้ีกําลังอยู่ในช่วงสองท่ีรัฐเร่ิมผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุม มีการเปิดประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมกลับมา ความ

ท้าทายต่อนโยบายเศรษฐกิจในช่วงสองน้ีมีสามเรื่อง หน่ึง ดูแลไม่ให้การ

เปิดประเทศสร้างความเส่ียงเพ่ิมเติมในการระบาดและในการควบคุมการ

ระบาด ท่ีจะมีผลต่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขของประชาชนและ

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ สอง สนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับตัว เพื่อให้

ภาคธุรกิจมีบทบาทนําในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ท้ังจากการขยายการ

ผลิตและการลงทุน เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการจ้างงาน 

สาม ดูแลให้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจส่งผลและประโยชน์ต่อส่วนต่างๆ 

ของเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง ไม่กระจุกตัว ท้ังในเรื่องการจ้างงานและผลต่อ

เนื่องท่ีจะมีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้กระบวนการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ไม่เปราะบาง

ในเรื่องแรกคือ การระบาดของโควิดหลังเปิดประเทศ ประเด็นท่ี

ต้องให้ความสําคัญสูงสุดและถือเป็นความเส่ียงสําคัญคือ โอกาสท่ีจะเกิด

การระบาดใหญ่ของโควิดตามมาจากการเปิดประเทศ โดยเฉพาะจาก

เช้ือกลายพันธ์ุรอบใหม่ และจากแรงงานต่างชาติและคนไทยท่ีเดินทาง

เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีการตรวจสอบควบคุม ส่ิงเหล่าน้ี

เคยเป็นบทเรียนราคาแพงเมื่อตอนต้นปีท่ีนําไปสู่การระบาดเฉพาะพ้ืนท่ี

หรือคลัสเตอร์ ก่อนลามเป็นการระบาดใหญ่ท่ัวประเทศท่ีสร้างความเสีย

หายอย่างมาก การป้องกันสําคัญคือ การควบคุมจริงจังผู้เดินทางเข้า

ประเทศเพื่อลดความเส่ียงของการระบาดรอบใหม่ การเร่งฉีดวัคซีนครบ

สองเข็มให้ประชาชนให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร

โดยเร็ว การฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างประเทศท่ีทํางานอยู่ในประเทศ 

การเตรียมยารักษา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรให้

พร้อมรับมือการระบาดท่ีอาจเกิดข้ึน และการให้ความรู้แก่ประชาชนใน

การป้องกันตนเองจากการระบาดและการรักษาตัวเมื่อป่วย ประเด็นท่ี

ต้องตระหนักคือ การติดเช้ือในประเทศจะไม่หมดไปตราบใดท่ีเรายังมี

การระบาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนในประเทศ แต่การระบาดท่ีต่ําและ

ควบคุมได้จะกระทบเศรษฐกิจน้อยกว่าการระบาดท่ีควบคุมไม่ได้ ดัง

น้ันวินัยของคนในสังคม ท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนจึงสําคัญมาก ท่ี

จะทําให้การระบาดอยู่ในระดับต่ําท่ีควบคุมได้ และลดลงเรื่อยๆ จากผล

าวจากหลายแหล่งแว่วมาว่า พื้นที่พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก หรืออีอีซี ที่เรารู้จักกันนี่ไม่มีความคืบหน้า 

ทํางานแบบซุ่มๆ แล้วก็อาจจะไม่สามารถผลักดันให้

เกิดขึ้นจริงได้ หรือว่าเป็นการขายฝันจากทีมเศรษฐกิจชุด

ก่อนที่เข้ามาสั่งการแล้วตอนนี้ ไม่มีการสานต่อ...

แต่! อย่าลืมว่าอีอีซีถือว่าเป็นเมกะโปรเจ็กต์สําคัญของ

รัฐบาลเลยก็ว่าได้ ที่จะทั้งผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง ผลักดันการลงทุนและดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ผลักดันเศรษฐกิจให้มีการเติบโต สนับสนุนด้าน

การท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาศักยภาพแรงงาน และพัฒนา

ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบหรือทั่วประเทศเลยด้วย

ซ้ํา แบบนี้รัฐบาลจะปล่อยให้อีอีซีเป็นแค่โครงการขายฝันไม่

ได้ จําเป็นต้องสานต่อและดันจนกว่าจะเกิดขึ้นได้จริง

รวมถึงในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วด้วย อีอีซีเป็นโครง 

การที่มีกฎหมายเป็นของตัวเอง และมีแผนงาน โรดแมปที่

ชัดเจน จําเป็นจะต้องพัฒนาตามแผนงานนั้นๆ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ซึ่งคนทํางานเองก็ออกมายืนยันหลายเสียง

แล้วว่าอีอีซีมีความคืบหน้าไปอย่างมาก! แม้ว่าช่วงนี้จะเงียบ

ไปบ้างแต่ก็อยู่ในขั้นตอนการทํางาน เนื่องจากโครงการ

หลักๆ ทั้ง 5-6 โครงการนั้น หลายโครงการกําลังลงมือทําอยู่ 

จึงไม่ใช่ช่วงที่ต้องออกโปรโมตหรือโฆษณาแบบโหมโรง

ขณะท่ีโครงการต่างๆ ย่อยๆ ท่ีมีเป้าหมายจะพัฒนาพ้ืนท่ี

อีอีซี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.) ก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นล่าสุด...

สกพอ.ก็ได้มีการเสวนา “เปิดความสําเร็จการเป็นต้นแบบแผน

งานบูรณาการ สู่การพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน” ซ่ึงเป็นการร่วม

กันถ่ายทอดประสบการณ์ความสําเร็จจากโครงการภายใต้แผน

งานบูรณาการอีอีซีให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และท้องถ่ินกว่า 500 คน จาก 150 หน่วยงาน

และจากงานน้ันก็ได้เสนอแผนภาพรวมการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นรูปธรรม ผ่านแผนงาน 

บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมท้ังเพื่อช้ีแจง

และสร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาอีอีซี และแผนงานบู

รณาการฯ นําเสนอโครงการท่ีประสบผลสําเร็จและการพัฒนา

ด้านอื่นๆ ในพ้ืนท่ี รวมท้ังเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานจัด

ทําข้อเสนอโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทาง

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมท้ังเตรียมกําหนด

เป้าหมาย แนวทาง ตัวช้ีวัดให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

ของแผนงานบูรณาการฯ ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประ 

มาณประจําปีงบประมาณ 2566 ไว้ด้วย 

ซึ่งแผนการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการในปีงบประ 

มาณ 2566 สกพอ.ได้กําหนด 4 แนวทางตามภารกิจที่สําคัญ 

ที่เชื่อมโยงส่งต่อการดําเนินงานร่วมกันในลักษณะต้นน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา ได้แก่ 1.ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล เชื่อมโยงโครงสร้าง

พื้นฐานกับพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่การวางโครง

ข่ายดิจิทัลเพื่อดึงทุนเอกชน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 2.พัฒนาและยกระดับบุคลากร การศึกษา วิจัย และ

นวัตกรรม หลอมรวมการศึกษา พัฒนาทักษะบุคลากร สู่การ

ปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม

รองรับการวิจัยชั้นนํา พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์

3.พัฒนาเมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 

พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ สร้างระบบนิเวศเมืองด้วยการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน เกษตรอัจฉริยะ สาธารณสุข เมืองน่าอยู่ และ

ส่ิงแวดล้อม และ 4.ดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 

ผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม ขับเคลื่อนการลงทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ิม

ขีดความสามารถการแข่งขันให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในระยะยาว 

แน่นอนว่า แผนงานบูรณาการน้ีน่าจะเป็นกลไกสำาคัญ                                                                               

ในการพัฒนาพื้นที่อีอีซีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี                                                                              

เป้าหมายเพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนใน

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การขยายตัวของจีดีพี ทั้งในระดับพื้นที่และในภาพรวมของ

ประเทศ อย่างที่รัฐบาลได้วาดฝันไว้ และตั้งเป้าที่จะทำาให้

ได้ ไม่ใช่แค่มาขายฝัน ขายอุดมการณ์ให้ทั้งเอกชน และ

ประชาชนซื้อกินอย่างแน่นอนนะ.

ม่ปังไม่ไหว เพราะล่าสุด บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด 

คว้ารางวัล “ดีเด่น” องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 

ประจําปี 2564 หรือ Human Rights Awards 2021 

ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

งานนี้ ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานการเงินและบริหาร ได้

เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบ

รางวัล แถมแย้มมาว่า มิตร

ผลฯ เป็นองค์กรในภาคธุรกิจ

ขนาดใหญ่ที่ ไม่ได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการคัด

เลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบดีเด่น

ต่อเนื่องมา 2 ปีซ้อน! จากการคัด

เลือกกว่า 75 หน่วยงาน

แบบนี้ ไม่ให้เรียกว่าปังได้

ยังไงกัน ใช่ไหมเอ่ย...
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ไม่ใช่แค่มาขายฝัน

2 ปีซ้อน

เศรษฐกิจ

ไ

ข่

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ศรายุธ 

แสงจันทร์

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ของวัคซีนในท่ีสุด

เรื่องที่สอง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งประเด็นสําคัญขณะ

นี้คือ ปัจจัยขับเคลื่อนการฟื้นตัวมาจากการส่งออกและการใช้จ่าย

ภาครัฐเป็นหลัก การใช้จ่ายภาคเอกชนมีข้อจํากัดจากระดับหนี้ครัว

เรือนที่สูง และอํานาจซื้อที่ตํ่าตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ขณะที่

การท่องเที่ยวทั่วโลกก็ยังไม่ฟื้นตัวและจะใช้เวลา แต่ที่มีศักยภาพที่จะ

ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเราคือ การลงทุนภาคเอกชนที่ได้

ประโยชน์จากสภาพคล่องซึ่งมีมาก และอัตราการออมในภาคธุรกิจ

ที่สูง นี่คือจุดที่นโยบายภาครัฐต้องเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้ธุรกิจเร่ง

การลงทุน อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศในระยะต่อไปต่อการจ้างงาน ซึ่งสําคัญสําหรับการ

สร้างรายได้ให้กับคนในประเทศขณะนี้ และการสร้างความเข้มแข็งให้

กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยจะไม่สามารถฟื้น

ตัวไปสู่ระดับการขยายตัวที่สูงขึ้นได้ถ้าภาคธุรกิจไม่ลงทุน

ดังน้ัน ณ จุดน้ี ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการฟ้ืนตัว นโยบายรัฐควร

มุ่งไปสู่การลดข้อจํากัดและสร้างแรงจูงใจท่ีจะช่วยภาคธุรกิจให้ขยาย

การผลิต ขยายการลงทุน และขยายการจ้างงาน เพื่อให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตัวได้ต่อเนื่อง นอกจากน้ีรัฐต้องช่วยภาคธุรกิจใน

การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับโลกใหม่ท่ีธุรกิจไทยต้องเผชิญ ท้ังเพื่อเพ่ิมความ

สามารถในการแข่งขันและเพื่อการอยู่รอดทางธุรกิจ น่ันคือการปรับตัว

ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีท่ีกําลังเกิดข้ึนท่ัวโลก และการปรับตัวไปสู่ธุรกิจท่ี

ใช้คาร์บอนต่ําเพื่อลดปัญหาโลกร้อนท่ีธุรกิจและรัฐบาลท่ัวโลกกําลังให้

ความสําคัญ การช่วยเหลือจากภาครัฐในประเด็นเหล่าน้ีสามารถทําได้

โดยนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลาย มาตรการการคลังท่ีตรงจุด การแก้ไข

และผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ท่ีไม่จําเป็น และการปรับปรุงกระบวน

การทํางานของหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง

เรื่องท่ีสาม การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจขณะน้ีไม่สมดุล ไม่ท่ัวถึง 

และให้ประโยชน์ต่อคนในประเทศต่างกัน คือ เศรษฐกิจฟ้ืนตัวดีในภาค

การส่งออก และสาขาอุตสาหกรรมและการผลิตท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงภาค

ขนส่ง การเงินการธนาคาร ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ขณะท่ีสาขา

บริการ ท่องเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ

ใชัจ่ายของประชาชน ซ่ึงเก่ียวพันกับธุรกิจเอสเอ็มอีจํานวนมาก และเป็น

ท่ีมาสําคัญของการจ้างงานและรายได้ของแรงงานท่ีมีรายได้น้อย ยังไม่

ฟ้ืนตัว ทําให้ธุรกิจเอสเอ็มอีและความเป็นอยู่ของกําลังแรงงานส่วนใหญ่

ยังลําบากเพราะขาดรายได้ น่ีคือความท้าทายท่ีนโยบายรัฐจะต้องหาทาง

ช่วยเหลือให้ประชาชนส่วนน้ีได้ประโยชน์จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

เพื่อให้การฟ้ืนตัวเข้มแข็งและเศรษฐกิจของท้ังประเทศไปต่อได้

ในเรื่องนี้นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างโอกาสให้แรงงานและผู้ประกอบ

การในกลุ่มนี้มีรายได้ในกระบวนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงสําคัญ

มาก เช่น นโยบายสร้างงานเพื่อให้คนที่ว่างงานแต่ต้องการทํางานมี

งานทํา ทั้งจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่ก่อให้เกิดการ

จ้างงานใหม่ และโครงการสร้างงานสาธารณะ (Public Work) ที่จ้าง

คนทํางานเป็นรายวันเพื่อฟื้นฟู ดูแล และซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ

สาธารณสมบัติ เช่นที่ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วม สิ่งเหล่านี้ถ้า

สามารถมีให้ทําได้ในทุกพื้นที่ก็จะช่วยกระจายโอกาสการมีงานทําและ

มีรายได้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

อีกนโยบายหน่ึงท่ีสําคัญคือ การดึงแรงงานท่ีว่างงานจากสาขา

ธุรกิจท่ียังไม่ฟ้ืนตัว เช่น ท่องเท่ียว ไปสู่สาขาเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตัวและกํา

ลังขยายตัวเช่นธุรกิจส่งออกและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ทําให้ผู้ท่ี

กําลังตกงานมีงานทําและมีรายได้ แต่ปัญหาท่ีตัองแก้คือทักษะแรงงาน

ท่ีไม่ตรงกันระหว่างทักษะแรงงานท่ีภาคอุตสาหกรรมต้องการ กับทักษะ

แรงงานของผู้ท่ีตกงานในภาคบริการมี จําเป็นท่ีนโยบายรัฐต้องเข้ามา

แก้ในจุดน้ี คือให้แรงงานในภาคบริการสามารถปรับทักษะแรงงานของ

ตนให้สามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรมได้ ผ่านการเรียนรู้ใหม่ การฝึก

อบรมและการทดลองทํางาน ซ่ึงต้องทําเป็นโครงการระดับชาติร่วมกับ

ภาควิชาการและภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่การยกระดับทักษะและความ

รู้ของกําลังแรงงานท่ีจะสําคัญท้ังต่อการแก้ไขปัญหาการว่างงานและ

การขาดแคลนแรงงานเฉพาะทางอย่างในปัจจุบัน และการสร้างความ

สามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาว ในลักษณะเดียวกัน 

แนวคิดน้ีสามารถนํามาปรับใช้กับเอสเอ็มอีในภาคบริการท่ีไม่มีงาน ไม่มี

ธุรกิจ ให้สามารถปรับทักษะและรูปแบบในการทําธุรกิจใหม่ เพื่อให้

เปล่ียนมาเป็นบริษัทในห่วงโซ่การผลิตของภาคอุตสาหกรรมแทน

มาตรการภาครัฐท้ังในเรื่องการสร้างงานและการปรับทักษะแรงงาน 

รวมถึงธุรกิจเอสเอ็มอีจะสร้างรายได้ให้กับคนท่ีกําลังตกงาน ทําให้ความ

จําเป็นท่ีคนเหล่าน้ีจะตัองพ่ึงความช่วยเหลือจากภาครัฐในรูปเงินให้เปล่า

ต่างๆ จะลดลง ผลคือรัฐจะสามารถใช้เงินท่ีมีช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีเป็นกลุ่ม                

เป้าหมายจริงๆ ท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นผู้สูงวัยได้อย่างตรงจุดและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นําไปสู่การปรับระบบการให้ความช่วยเหลือจาก

ปัจจุบันท่ีให้เป็นการท่ัวไป มาเป็นการให้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ซ่ึงจะตรง

จุด ประหยัดทรัพยากร และถูกตัองตามหลักการของนโยบายสาธารณะ

ทั้งหมดนี้คือนโยบายเศรษฐกิจที่ประเทศรออยู่ ที่จะทําให้การ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่กําลังเริ่มขณะนี้เกิดขึ้นจริงจังและเข้มแข็ง และ

มาตรการเหล่านี้อยู่ในวิสัยที่รัฐบาลสามารถทําได้ สําหรับนโยบายช่วง

ที่สามที่เกี่ยวกับการเตรียมเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันและการเติบโต

อย่างยั่งยืนในระยะยาวก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเตรียม เพราะเกี่ยวกับ

การปฏิรูประบบการศึกษา ระบบข้าราชการและธรรมาภิบาลภาครัฐ 

ระบบภาษี และระบบการช่วยเหลือสังคม เป็นงานใหญ่ที่ต้องทําซึ่ง

จะสําคัญต่ออนาคตของประเทศ.

น

มื่อเวลาน้ำามันแพงข้ึนทีไร ผู้คนมักจะหาเหตุกันอยู่เสมอว่า

ทําไมถึงแพง เป็นเพราะเหตุโน้นเหตุน้ีต่างๆ นานา หยิบยกข้ึน

มาถกทุกคร้ัง ท้ังท่ีเหตุผลจริงๆ ท่ีทุกคนน่าจะทราบมานานแล้ว

คือ ประเทศเราไม่มีแหล่งนํ้ามันท่ีเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายใน

ประเทศ จึงต้องนําเข้ามาจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกนํ้ามัน ทุก

คร้ังท่ีเวลาราคานํ้ามันเพ่ิมข้ึนจึงกระทบกับราคาขายปลีกนํ้ามันใน

บ้านเราทุกคร้ังไป และเช่นเดียวกันท่ีทุกคร้ัง กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง 

มักจะถูกหยิบยกข้ึนมาเพื่อโจมตี และถูกมองเหมือนกับเป็นผู้ต้องหา

ท่ีทําให้ราคานํ้ามันแพง และนํ้ามันแพงในรอบน้ีเสียงโจมตีกองทุนนํ้า

มันฯ ท่ีดูเหมือนว่าดังกว่าทุกคร้ัง น่ันก็อาจเป็นเพราะวันน้ีผู้คนต่าง

เสพข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสังคมออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

และสร้างกระแสได้ง่ายเช่นกัน ดังน้ันผมจึงขอไล่เรียงเหตุการณ์ต้ังแต่

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านได้เป็นข้อมูลแล้วไปตัดสินใจเอาเอง

ว่าควรจะยุบกองทุนนํ้ามันฯ หรือไม่อย่างไร

ในปี พ.ศ.2516 ราคาน้ํามันในตลาดโลกรวมตัวสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นตามไป

ด้วย คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงได้ออกพระราชกําหนดแก้ไขและ

ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 โดยมีสาระ

สําคัญ กําหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งต่างๆ ได้อย่าง

กว้างขวาง เพื่อกําหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลน

น้ํามันเชื้อเพลิงให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง

ถูกเรียกเก็บกลับมาไว้ในกองทุน เพื่อรองรับกับราคาที่จะแพง

ในรอบใหม่ ทําให้ฐานะกองทุนน้ํามันเป็นทั้งบวกและลบ ในช่วง

ที่ติดลบกองทุนฯ ก็ไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้ค่าน้ํามัน (หรือเรียกว่าติด

หนี้ ไว้ก่อน โดยไม่มีดอกเบี้ย) ทําให้มีผลกระทบต่อผู้ค้าน้ํามัน 

สาเหตุเนื่องจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้เป็นนิติบุคคล จึงกู้

เงินไม่ได้ จนกระทั่งในช่วงปี 2545-2546 ซึ่งตอนนี้รัฐบาลนํา

เงินไปชดเชยราคาน้ํามันไว้นานจนกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงติดลบ

ประมาณ 82,000 ล้านบาท รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสถาบันบริหาร

กองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน) ขึ้น มีหน้าที่หลักในการจัดหา

เงินให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงนํามาชดเชยราคาน้ํามัน เพื่อรักษา

ระดับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไม่ให้สูงกว่าที่

คณะรัฐมนตรี

กําหนด (ดูรูป

กราฟ)

จากข้อมูล

กราฟที่ผมนํามา

แสดงให้ดูถึงการ

ทํางานของกอง

ทุนน้ํามันเชื้อ

เพลิงในห้วงเวลา

กว่า 10 ปีที่ผ่าน

มา ในการทํา

หน้าที่เป็นกลไก

รักษาเสถียรภาพ

ด้านราคาและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง น่าจะเป็นคําตอบให้กับ

ท่านผู้อ่านได้ว่า กองทุนฯ นั้นได้ตอบโจทย์การทําหน้าที่ตามเป้า

หมาย และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมากน้อยเพียงใด 

ในคราวหน้ามาดูกันครับว่า ท่ีวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับการ

เอานํ้ามันปาล์มไปผสมกับนํ้ามันดีเซลแล้วเป็นเหตุให้ราคาขาย

ปลีกนํ้ามันดีเซลแพงข้ึนจริงหรือไม่อย่างไร แล้วกองทุนนํ้ามันฯ ไป

เก่ียวข้องได้อย่างไรกับราคาสินค้าเกษตร พบกันตอนต่อไปครับ.

เ

โจทย์นโยบายเศรษฐกิจที่รออยู่ข้างหน้า

ยุบกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงทำ�ให้น้ำ�มันถูกลงจริงหรือ?? (ตอนที่ 1)

เวลา นั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดหากลไกเพื่อเข้ามาดูแล

เสถียรภาพและความเพียงพอของน้ํามันในช่วงภาวะวิกฤต

ต่อมาในปี พ.ศ.2522 กลุ่มประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียม 

(OPEC) ได้ประกาศขึ้นราคาน้ํามันดิบ 4 ครั้ง เพื่อเป็นการ

รักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศให้มี

เสถียรภาพ ไม่ต้องปรับราคาขายปลีกน้ํามันทุกครั้งที่ราคาน้ํามัน

ดิบเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้น 

ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สร. 0201/9 ลงวันที่ 27 มีนาคม 

2522 เพราะมองว่าน้ํามันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่จําเป็น และมี

ผลกระทบสูงต่อเนื่องไปยังทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังนั้นราคาพลังงานที่ขึ้นลงอย่างหวือหวา หรือทาง

วิชาการเรียกว่า

ราคาพลังงานที่

ขาดเสถียรภาพ 

ย่อมไม่ส่งผลดีต่อ

การปรับตัวของ

ทุกภาคส่วนใน

ระบบเศรษฐกิจ 

แปลง่ายๆ ว่า 

น้ํามันจะแพง จะ

ถูกไม่เป็นไร แต่

ราคาน้ํามันต้อง

นิ่ง และไม่หวือ

หวามากจนเกิน

ไปทําให้ปรับตัวกันไม่ได้

ตั้งแต่นั้น ตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างใช้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือ

ในการลดผลกระทบต่อประชาชน ในยามที่ราคาน้ํามันในตลาด

โลกปรับตัวสูงขึ้น กองทุนน้ํามันจะช่วยจ่ายชดเชยบางส่วนให้ผู้

ค้าน้ํามัน เพื่อตรึงราคาไว้ชั่วคราว เมื่อราคาน้ํามันตลาดโลกลด

ลงจนไม่ต้องจ่ายชดเชยราคาขายปลีก เงินที่เคยจ่ายชดเชยก็จะ

วีระพล จิรประดิษฐกุล

กราฟ: แสดงราคาน้ำามัน ราคา LPG และฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง



ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในปลายสัปดาห์ก่อน เกิดจาก

แรงขายของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง ซึ่งพบว่านักลงทุนต่างชาติมี

ความวิตกกังวลกับสถานการณ์ในต่างประเทศ ทำาให้ดัชนีดาวโจนส์

ร่วงลงกว่า 268 จุด มีผลทางจิตวิทยาค่อนข้างมากกับนักลงทุนต่าง

ชาติในไทยไปด้วย ซึ่งดูแล้วเหตุของความหวาดวิตกยังคงอยู่ในปัจจัย

เดิมๆ คือ ความวิตกกังวลกับโรคระบาดจากโควิด-19 ที่กลับมาระ

บาดมากขึ้นทางยุโรป ทำาให้ประเทศเหล่านั้นต้องกลับมาใช้มาตรการ

ล็อกดาวน์  ก็จะมีผลกับธุรกิจทันที และด้วยการมองว่าต่างประเทศ

ก็เป็นตลาดใหญ่ของประเทศเกิดใหม่ หากมีการล็อกดาวน์ก็จะมีผล 

กระทบกับการค้าระหว่างประเทศ และยังเป็นการกีดกันทำาให้ผู้คน

จากทางยุโรปไม่สามารถเดินทางมาประเทศเกิดใหม่ จะมีผลกระทบ

กับการท่องเที่ยวเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการมองถึงผลกระ

ทบจากราคาน้ำามันที่ก่อนหน้านี้มีราคาสูง ทำาให้เกิดเงินเฟ้อสูง จึงคิด

ว่าทางเฟดจะลดคิวอีและจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย กรณีนี้ทำาให้คิดว่า

จะไม่มีเงินทุนก้อนใหม่ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ ย่อมมีผลกับแรงซื้อใน

ตลาดและยังทำาให้มีการคิดจะโยกเงินกลับไปสู่ตลาดเงิน หากมีการ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยจริง อีกประการที่ทำาให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงลงคือ 

ปัจจุบันราคาน้ำามันเริ่มอ่อนตัวลง มองว่าจะมีผลกระทบกับผลกำาไร

ของธุรกิจพลังงานที่จะลดลงไปด้วย ทำาให้ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานมี

แรงขายออกมามาก นอกจากนี้การแข็งค่าของดอลลาร์เท่ากับทำาให้

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ทำาให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความกังวลกับการ

ขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนไปด้วย โดยรวมจึงประเมินว่าผลกระทบ

ในด้านลบกับนักลงทุนต่างชาติมีมาก จึงมีการขายหุ้นออกมากในท้าย

สัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมาพิจารณาจากปัจจัยภายในประเทศ 

กลับพบว่ายังคงมีปัจจัยเกื้อหนุนธุรกิจอยู่มาก เริ่มจากการมองดูผล

ประกอบการของธุรกิจในไตรมาส 3 ที่ผ่านมายังออกมาดี มีกำาไร

สูง มีผลดีกับการลงทุนโดยตรง ส่วนเรื่องโรคระบาดในประเทศก็

ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการชะลอตัวลง จากที่เคยมีจำานวนผู้ติดเชื้อสูง

ถึง 2 หมื่นคนต่อวัน มาปัจจุบันลดลงเหลือแค่กว่า 6 พันคน รวมทั้ง

จำานวนผู้เสียชีวิตก็ลดลง กลับมีการฉีดวัคซีนกันมาก จนมองว่าจะฉีด

ได้เกิน 70% ในปี 2564 นี้แน่นอน ก็จะยิ่งทำาให้การระบาดของโรค

ลดน้อยลงไปอีก ที่สำาคัญมากๆ คือ การเปิดประเทศจะทำาให้ธุรกิจ

และเศรษฐกิจเติบโตสูง ตลาดหุ้นก็จะต้องปรับสูงขึ้น จึงยังเหมาะที่

จะเลือกลงทุนต่อไป.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

BCP ความผันผวนของราคาน้ำามัน อาจทำาให้นักลงทุนเข้าใจ

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9เศรษฐกิจ

เปิดเวทีชูต้นแบบแผนงานบูรณาการอีอีซี 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วม

เสวนา “เปิดความสำาเร็จการเป็นต้นแบบแผนงานบูรณาการ สู่

การพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน” ซ่ึงแผนงานบูรณาการฯ จะเป็น

กลไกสำาคัญในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท เป็น

กลไกสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัว

ของ GDP ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและประเทศ และยังเป็นต้นแบบ   

งานบูรณาการท่ีสร้างการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน 

LH Bank ยกระดับบริการ 

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Omni 

Channel Management ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH 

Bank เปิดเผยว่า ธนาคารได้ยกระดับการให้บริการ ด้วยการ

ปรับโฉมสาขารูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Advisory 

Branch เน้นการให้บริการที่ปรึกษาด้านวางแผนการลงทุนทุก 

รูปแบบอย่างเจาะลึกผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเน้นให้บริการ

แบบเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และความ

ต้องการในการลงทุนของลูกค้าอย่างตรงจุด โดยนำาร่อง 10 สาขา 

ตั้งเป้าจะครบทุกภูมิภาคภายในปี 2565  

ศุภาลัยอัดแคมเปญกระตุ้นกำาลังซื้อ

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภา                     

ลัย เปิดเผยว่า คร่ึงปีหลัง 2564 ถือว่าเป็นปีท่ีมีความท้าทาย

สำาหรับตลาดอสังหาฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการลุยเปิดตัวกลยุทธ์

การตลาด ทำาสงครามราคา และงัดโปรโมช่ันเด็ด เพื่อเร่งยอด

ขาย ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ ส่งท้ายปีและกระตุ้นการตัดสินใจ                                                                           

ซ้ือของลูกค้า ล่าสุดบริษัทได้จัดแคมเปญ “Supalai Early Fast                                                                                  

Deals ขาลเร็ว…รับโปรด่วน” กับโครงการบ้านและคอนโดมิ 

เนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค 

ราคาเร่ิมเพียง 1 ล้านกว่าบาท พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ 

ทองคำามูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และกู้ไม่ผ่านยืนดีคืนเงิน 

และอื่นๆ อีกมากมาย ต้ังแต่วันท่ี 21 พ.ย.64-31 ม.ค.65

กคช.เดินหน้าช่วยผู้มีรายได้น้อย 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ

กคช. เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการอาคารเช่าสำาหรับผู้มี

รายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ว่า ได้ส่งมอบ

และมอบกุญแจห้องให้กับผู้อยู่อาศัยที่ ได้สิทธิเช่าในโครงการ

แล้ว สำาหรับโครงการดังกล่าวนั้น จัดสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมใน

ราคาที่สามารถรับภาระได้ โดยการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้

ลงทะเบียนจองสิทธิเช่าผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 

ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจลงทะเบียนทั้งสิ้น จำานวน 

88 ราย และมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จำานวน 86 

ราย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะทยอยเรียกมาทำาสัญญาและส่ง

มอบกุญแจให้ครบตามจำานวนต่อไป   อย่างไรก็ตาม กคช.ได้

ขยายกรอบเวลาออกไปถึง 31 ธันวาคม 2564 แล้ว ในส่วน

ของ “กลุ่มผู้เช่าอาคารรายย่อย” ในโครงการอาคารเช่าของ

การเคหะแห่งชาติ และปรับลดค่าเช่าให้กับผู้เช่ารายย่อยที่

ทำาสัญญาเช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดินที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 

999 บาทต่อเดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาทต่อเดือน 

และหากค่าเช่าเดิมต่ำากว่า 999 บาทต่อเดือน ให้ปรับลดราคา 

50% โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564.

จี้รฟท.เร่งสร้างรถไฟทางคู่		
หวังเชื่อมไฮสปีดจีน-ลาว/เดินหน้าสะพานมิตรภาพ5

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล                                               

รองโฆษกประจำาสำานักนายก                                                      

รัฐมนตรี  เปิดเผยว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้มีข้อส่ังการให้กระทรวงคมนาคม 

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) เร่งรัดดำาเนินโครงการก่อ                                

สร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วง

ขอนแก่น-หนองคาย ให้แล้วเสร็จ 

โดยเร็ว โดยให้ถือเป็นนโยบาย

สำาคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผล

เป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเชื่อม                       

โยงกันตลอดท้ังสายและสามารถ 

รองรับความต้องการในการเดิน                                

ทางของประชาชนและการ

ขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมาก

ข้ึนจากการเปิดประเทศ และการ                                  

ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง                               

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน                                     

สำาหรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วง                                                

ขอนแก่น-หนองคาย ซึ่งขณะนี้                                                         

ได้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติราย 

งานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(EIA) แล้วจะมีทั้งหมด 14 สถานี 

ระยะทางรวม 167 กิโลเมตร 

โดยกระทรวงคมนาคมมีแผนที่

จะให้การประมูลเกิดขึ้นภายใน

ปี 2564 เพื่อให้การก่อสร้างแล้ว

เสร็จสอดรับกับที่รถไฟความเร็ว

สูงช่วงนครคุนหมิง ประเทศจีน-

นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 

แล้วเสร็จ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าความ 

ต้องการใช้บริการระบบรางใน                                               

ไทยกระจายไปยั งพื้ นที่ อื่ นๆ 

ของไทยจะเพิ่มขึ้น โดยนายก

รัฐมนตรีและรัฐบาลได้ให้ความ

สำาคัญกับการลงทุนพัฒนาระบบ

รางทั่วประเทศ ทั้งในส่วนของ

ระบบรถไฟฟ้าในเมือง รถไฟทาง

คู่เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างเมือง 

และรถไฟความเร็วสูง เนื่องจาก

เป็นระบบขนส่งที่สนับสนุนการ

ลดต้นทุนของภาคธุรกิจ อำานวย

ความสะดวกให้ประชาชน และ

เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่กระจาย

การเติบโตทางเศรษฐกิจไปยัง

ภูมิภาคทั้งภาคการค้าและการ

ท่องเที่ยว

ร ายงานข่ า วจากกระ 

ทรวงคมนาคม ระบุถึงความคืบ

หน้าการดำาเนินโครงการสะพาน

มิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 5                                       

(บึงกาฬ-บอลิคำาไซ) วงเงินก่อ                                

สร้าง 3,930 ล้านบาทว่า ใน

ขณะนี้ กรมทางหลวง (ทล.) ได้

นำาเสนอให้กระทรวงคมนาคม 

พิจารณากำาหนดให้มีพิธี เริ่ม

ต้นโครงการก่อสร้างฯ ใน                                    

ช่วงปลาย ธ.ค.2564 บริเวณ

โครงการก่อสร้าง อ.เมืองบึงกาฬ 

จ.บึงกาฬ โดยจะมีการเชิญ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝั่ง

ไทย เช่นเดียวกับฝั่ง สปป.ลาว 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะจัดให้

มีพิธีเริ่มต้นโครงการในช่วงวัน

ที่ 27-30 ธ.ค.2564 ซึ่งจะต้อง

ขายไอพีโอ • นายชวลิต ติยาเดชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ หรือ WFX พร้อม

ด้วยตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ร่วมกันนำาเสนอข้อมูลบริษัท และจุดแข็งของการดำาเนิน 

ในฐานะผู้นำาตลาดอันดับต้นๆ ของโลก เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) เป็นรายแรก ที่เข้าระดมทุนตลาดหุ้น โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนในครั้ง

แรก (IPO) จำานวน 142 ล้านหุ้น ภายในไตรมาส 4/2564 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสุขุมวิท 2-3 ชั้น 

C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เมื่อเร็วๆ นี้.

ดีเดย์เปิดหีบอ้อย7ธ.ค.นี้

ชี้ราคาขั้นต่ำา1,070บาท

คนเลี้ยงหมูโอด 

แบกต้นทุนอ่วม 

หวั่นผลผลิตวูบ

ไทยโพสต์ • เกษตรกรโอด! 

ขายหมูขาดทุน หลังแบกภาระ

ต้นทุนสูงลิบ พ่วงปัญหาโรค 

PRRS ระบาด หวั่นกระทบผล 

ผลิตหายกว่า 30% วอนปล่อย

กลไกตลาดทำางานเสรี ทางออก

ราคาหมูกลับสู่สมดุล

นายปรีชา กิจถาวร นายก                                         

สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาค

ใต้ กล่าวถึงสถานการณ์สุกร

ในขณะนี้ว่า แม้ราคาแนะนำา

การขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

เกษตรกร ตามประกาศของ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ล่า                                          

สุดจะอยู่ที่ 82-84 บาทต่อกิโล 

กรัม แต่ราคานี้เป็นเพียงการ

ประกาศ โดยราคาขายจริงที่

เกษตรกรได้รับแค่เพียง 75-80                                              

บาท สวนทางกับต้นทุนการ

เลี้ยงสุกรขุนเฉลี่ยไตรมาส 3/ 

2564 ที่สูงถึงกิโลกรัมละ 80.03 

บาท ขณะที่ยังมีปัญหาเรื่องโรค                                          

PRRS ที่ระบาดในสุกร ทำาให้

อัตราเสียหายสูง ต้นทุนการเล้ียง

เพ่ิม และส่วนใหญ่เกษตรกรมัก

จะลดความเสี่ยงด้วยการตัดใจ

ขายสุกรก่อนกำาหนด ส่งผลให้

ประสบภาวะขาดทุนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เกษตรกรยัง

มีต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้น ทั้ง

คลาดเคลื่อนคิดว่าธุรกิจในปลายปี 2564 จะมีผลประกอบการหรือ

กำาไรลดต่ำาลง แท้จริงแล้วการที่ราคาน้ำามันพุ่งขึ้นสูงก่อนหน้ากว่า 

84 ดอลลาร์ แล้วลงมาผันผวนในระดับต่ำากว่า 80 ดอลลาร์ในขณะ

นี้ ก็เป็นแค่การผันผวนในระยะสั้นเท่านั้น และความเป็นจริงการที่

ราคายังอยู่สูงกว่า 78 ดอลลาร์ ก็ยังนับว่าสูงมาก ประเมินแล้วยังคง

มีค่าเฉลี่ยที่จะทำากำาไรในระดับสูงมากขึ้น ทำาให้สามารถประเมินได้ว่า

ตลอดปี 2564 บรรดาธุรกิจพลังงานในตลาดหุ้นไทยจะยังคงมีกำาไร

สูงกว่าปีก่อนอย่างมากมาย ดูอย่าง BCP ในปีกลาย (2563) ได้รับผล 

กระทบจากการร่วงลงแรงของราคาน้ำามัน ทำาให้ธุรกิจมีผลประกอบ

การออกมาขาดทุนมากถึง 6,967.07 ล้านบาท นักลงทุนอาจกังวลกลัว

ว่าปี 2564 BCP จะยังคงมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องได้ แต่ใน

ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามมาก เพราะปี 2564 ราคาน้ำามันได้ขยับ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ BCP พลิกกลับจากขาดทุนกลับมามีกำาไร

สูงมาก ดูแค่ 9 เดือนแรกปี 2564 ก็มีกำาไรสูงถึง 5,868.14 ล้านบาท

แล้ว คาดว่าตลอดปี 2564 คงจะทำากำาไรได้สูงกว่า 7,500 ล้านบาทได้ 

ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 5.45 บาท เพียงประเมินราคาด้วยค่าพีอี 10 เท่า 

ยังได้ราคาที่ 54.50 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 26 บาท จึงมี 

up side ได้อีกมากถึง 109.62% และยังจะได้เงินปันผลในระดับสูงที่ 

6.35% ด้วย ที่ไม่ควรมองข้ามคือ BCP ปัจจุบันยังมีมูลค่าหุ้นที่ระดับ 

38.38 บาท เป็นมูลค่าที่สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดกว่า 47.6% ทำาให้ยัง

เป็นหุ้นที่น่าลงทุน 

BBL หลังจากราคาหุ้นธนาคารพาณิชย์มีการปรับสูงขึ้นมาระ

ดับหนึ่ง ราคาหุ้นก็เริ่มยืนตัว ทำาให้นักลงทุนมองว่าราคาจะเดินต่อ

ไม่ได้ ซึ่งในความเป็นจริงก็เป็นแค่การชะลอการเดินหลังจากได้ขยับ

ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเดินต่อไม่ได้ เป็น

ธรรมดาของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น เมื่อวิ่งไปแล้วก็จะมีการ

หยุดพักเพื่อการย่ำาฐานให้หนาแน่นเสียก่อนแล้วจึงเดินต่อไปได้ แต่

ทั้งนี้ต้องหมายความว่าราคาที่อยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดรับกับมูลค่า

แท้จริงของธุรกิจ หมายถึงราคาหุ้นยังต่ำากว่ามูลค่าแท้จริงและยังมี

ค่าพีอีต่ำา ราคาหุ้นจึงจะขยับสูงขึ้นได้ต่อไป อย่างหุ้น BBL เมื่อมา

พิจารณาผลประกอบการพบว่า 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำาไรที่

ระดับ 20,189.07 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก

ถึง 36.57% เมื่อมาพิจารณาจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่คลี่คลาย

ในทางบวกมากขึ้น โดยเฉพาะมีการเปิดประเทศทำาให้ธุรกิจและ

เศรษฐกิจจะมีการเติบโตสูงขึ้นได้มาก จึงประเมินว่าไตรมาส 4 จะยัง

มีกำาไรที่สูง คาดว่าตลอดปี 2564 น่าจะมีกำาไรรวมในระดับ 28,000 

ล้านบาทได้ จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 14.67 บาท เมื่อคำานวณราคาด้วยค่าพี

อี 10 เท่าจะได้ราคาที่ 146.70 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 125.50 

บาท เท่ากับมี up side ได้อีก 16.89% และน่าจะได้เงินปันผลที่ระดับ 

3.98% ด้วย ที่สำาคัญคือ BBL ยังมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงถึง 245.09 

บาท มูลค่าสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดกว่า 95% ทำาให้เป็นหุ้นที่ยังเลือก

ลงทุนได้คุ้มค่า 

SIRI มาปัจจุบันสภาวการณ์หลายอย่างคลี่คลายไปจาก

เดิมมาก โรคระบาดเริ่มลดน้อยลงและมีการปลดล็อกเปิดประเทศ 

ทำาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เคยได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์

และการปิดประเทศ ทำาให้ลูกค้าไม่สามารถมาทำาธุรกรรมกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ได้ เมื่อมีการปลดล็อกเปิดประเทศทำาให้ธุรกิจกลับ

มาดำาเนินการได้มากขึ้น จึงมองว่าธุรกิจจะมีการฟื้นตัวของธุรกิจ

ได้มากในช่วงปลายปี มีผลดีกับธุรกิจมากกว่าเดิม จึงควรกลับมา

พิจารณาเพื่อการลงทุน ดูอย่าง SIRI พบว่า 9 เดือนแรกของปี 

2564 ทำากำาไรได้ 1,674.28 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนมากถึง 54.32% จุดที่น่าสนใจคือกำาไรแค่ 9 เดือนก็เท่ากับ

กำาไรของปี 2563 ที่ผ่านมาแล้ว จากสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างมาก 

ทำาให้สามารถคาดหวังได้ว่าไตรมาส 4 SIRI จะมีกำาไรเพิ่มสูงเช่น

กัน จึงประเมินว่าปี 2564 SIRI น่าจะทำากำาไรรวมได้ถึง 2,300 ล้าน

บาท จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.155 บาท เมื่อใช้พีอี 10 เท่าคำานวณ จะ

ได้ราคาที่ 1.55 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ 1.29 บาท จึงยัง

มี up side ได้อีก 20.16% และน่าจะได้เงินปันผลในระดับ 4.81% 

ด้วย ที่ไม่ควรมองข้ามคือ SIRI ยังมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีปัจจุบัน อยู่

สูงที่ 2.63 บาทด้วย เป็นมูลค่าที่สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดกว่าเท่าตัว 

ทำาให้มองเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำา แต่การลงทุนจะได้ความคุ้มค่าสูง 

จึงน่าลงทุน 

TTA นักลงทุนส่วนมากยังไม่รู้ว่าผลจากการส่งออกที่ดีมากขึ้น

จะมีผลดีกับธุรกิจอื่นๆ อย่างไร 

ส่วนมากก็คงจะให้ความสำาคัญกับ

ผลิตภัณฑ์ในการส่งออกว่าจะมี

กำาไรสูงขึ้นมากแค่ไหนเท่านั้น แต่

ความเป็นจริงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้อง

อาศัยการขนส่งเพราะผลิตภัณฑ์

จะไปถึงมือผู้ซื้อได้ต้องใช้ระบบ

การขนส่งพาไป ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มาการเกิดโรคระบาดหนัก ทำาให้

ไม่มีใครมองถึงธุรกิจขนส่ง เพราะ

คิดว่าจะดำาเนินการไม่ได้ ซึ่งผิด

อย่างมาก จริงอยู่ที่การขนส่งทาง

อากาศ ทางบก อาจมีปัญหามาก มีการตรวจสอบมาก แต่เมื่อมาดู

การขนส่งทางเรือกลับพบว่าได้รับความนิยมสูงมาก จึงพบว่าปี 2564 

ที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งทางเรือเติบโตสูงอย่างคาดไม่ถึง ดูอย่าง TTA ปี

ก่อน 2563 ผลการดำาเนินงานยังขาดทุนมากถึง 1,944.6 ล้านบาท 

แต่มาปี 2564 พลิกทำากำาไรได้สูงมาก แค่ 9 เดือนแรกก็มีกำาไรสูงถึง 

2,333.84 ล้านบาทแล้ว คงไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่ยังขาดทุนอยู่ถึง 2,054.73 ล้านบาท ต่างกันอย่างมาก 

กลับต้องมองไกลต่อไปว่าจะมีกำาไรอย่างไรมากกว่า ดูจากไตรมาส 3 

ที่ทำากำาไรได้สูงถึง 1,614.40 ล้านบาท แค่ประเมินไตรมาส 4 มีกำาไร

ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ก็ยังจะมีกำาไรรวมในปี 2564 มาก ถึง 3,300 

ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.811 บาท ใช้พีอี 10 เท่าคำานวณ 

จะได้ราคาหุ้นที่ 18.11 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 9.85 บาท จึงมี 

up side ได้อีกมากถึง 83.86% และจะได้เงินปันผลประมาณ 4.57% 

จึงยังน่าลงทุน 

TMT หุ้นธุรกิจเหล็กยังได้รับความสนใจน้อย ทำาให้ราคาไม่

ค่อยเคลื่อนไหว การเก็งกำาไรจึงมีน้อยไปด้วย แต่หากมาพิจารณาให้

ดีจะพบว่าธุรกิจได้มีการฟื้นตัวขึ้นมากแล้ว ดังนั้น การที่ราคาหุ้นยัง

จมอยู่กับที่เท่ากับเพิ่มผลตอบแทนให้กับการลงทุนมากกว่าเดิม มอง

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก ดูอย่าง TMT ความจริงปีก่อน 2563 ก็

มีการฟื้นตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว โดยกำาไรได้เพิ่มจากปี 2562 กว่า

เท่าตัว ก็น่าสนใจแล้วแต่มาปี 2564 กลับพบว่าธุรกิจยังคงทำากำาไร

เพิ่มได้สูงมาก แค่ 9 เดือนแรกก็มีกำาไรสูงถึง 1,369.15 ล้านบาท 

กำาไรสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 275.69% หรือเพิ่มเกือบ 

3 เท่าตัว คาดว่าตลอดปี 2564 คงจะมีกำาไรรวมในระดับ 1,700 

ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.952 บาท เมื่อใช้พีอีแค่ 10 เท่า

คำานวณ จะได้ราคาที่ 19.52 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 10.20 

บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 91.37% โดยจะได้เงินปันผลที่สูง

ถึง 9.8% ด้วย ทำาให้ TMT ยังน่าลงทุนมากเกินค่าความคุ้มค่าในการ

ลงทุนมาก.

 

จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ราคา

สูงขึ้นแทบทุกชนิด การเสริม

มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด 

ทำาให้มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากขึ้น

ถึง 300-500 บาทต่อตัว ตอน

นี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่อยาก

เสี่ยงต่อภาวะโรคสุกร ภาวะต้น                                                  

ทุนสูง การขาดทุนสะสมตลอด 

3 ปีท่ีผ่านมา และภาวะกำาลังซ้ือ

หดตัวจากปัญหาโควิด เกษตรกร 

หลายคนจำาต้องเลิกอาชีพ บาง

คนตัดสินใจเข้าเลี้ยงน้อยลง 

ปริมาณสุกรในอุตสาหกรรมจึง

ลดลงมากกว่า 30%

“ขณะนี้ความต้องการ

บริโภคเนื้อหมูสูงขึ้นจากปัจจัย

บวก ทั้งการเปิดประเทศและ

การเปิดภาคเรียนของสถาบัน

การศึกษา แต่ผลผลิตหมูกลับ

เสียหายจากภาวะโรคและการ

ลดปริมาณการเลี้ยงหมู แต่รา 

คาหมูตอนนี้ยังไม่คุ้มทุนการ

เลี้ยง ดังนั้น การปล่อยกลไก

ตลาดได้ทำางานอย่างเสรี เป็น

ทางออกให้ราคาหมูกลับสู่สม

ดุลได้เอง ที่สำาคัญผู้บริโภคมี

ทางเลือกมากมายในการบริโภค 

แต่คนเลี้ยงหมูไม่ได้มีทางเลือก

อาชีพมากมายเช่นนั้น” นาย

ปรีชากล่าว.

ไทยโพสต์ • บิ๊กตู่สั่ง รฟท.เร่งดำาเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง

ขอนแก่น-หนองคาย เพื่อรองรับความต้องการประชาชนและเชื่อม

โยงกับรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว โครงการสะพานมิตรภาพ

แห่งที่ 5 คืบกว่า 17% 

ต่างประเทศผันผวน หุ้นไทยขยับขึ้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ไทยโพสต์ • รง.น้ำาตาลดีเดย์ 7 

ธ.ค.นี้ เปิดหีบอ้อยปี 64/65 คาด

มีผลผลิต 90 ล.ตัน กำาหนดราคา

อ้อยขั้นต้นที่ 1,070 บาทต่อตัน

อ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.

เอส. ตามมติ กบ.

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี 

รองประธานคณะกรรมการ

บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์                                                   

จำากัด (TSMC) เปิดเผยว่า การ

ประชุ มคณะกรรมการอ้ อย

และน้ำาตาลทราย (กอน.) ครั้ง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2564 มี

วาระพิจารณาที่สำาคัญ 4 เรื่อง                             

ได้แก่ 1.การกำาหนดราคาอ้อย 

ข้ันสุดท้ายของปี 2563/64 2.การ                                          

กำาหนดค่าอ้อยเบื้องต้นปี 2564/ 

65 3.กำาหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดู 

การผลิตปี 2564/65 และ 4.กำาหนด                                          

อัตราการเก็บเงินค่าบำารุงให้แก่

สถาบันชาวไร่อ้อย ซึ่งถือเป็น

วาระที่เกี่ยวข้องกับชาวไร่อ้อย

โดยตรง แต่เนื่องจากกรรมการ

จากฝ่ายชาวไร่อ้อยไม่เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้ ประธาน กอน.

ขอถอนวาระดังกล่าวออกไป

ก่อน ส่งผลให้ กอน.ยังไม่มีมติใน

เรื่องดังกล่าว

น า ย สิ ริ วุ ท ธิ์ ก ล่ า ว ว่ า 

กอน.ยังไม่ได้กำาหนดวันเปิดหีบ

อ้อย ประจำาปี 2564/65 ตามที่ 

กบ.เสนอผู้ประกอบการโรงงาน

น้ำาตาลทั้ง 57 โรง ก็พร้อมจะ

เปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบตาม

กำาหนดเวลาที่ กบ.เห็นชอบให้

เริ่มเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.                                   

2564 เป็นต้นไป เนื่องจากโรงงาน

ได้เตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองจักรหีบ

อ้อยไว้พร้อมแล้ว ขณะเดียวกัน 

ชาวไร่ก็พร้อม และสภาพกับ

อายุของอ้อยก็เหมาะสมที่จะตัด

ส่งเข้าหีบ โดยโรงงานจะทดรอง

จ่ายเงินค่าอ้อยขั้นต้นให้ชาวไร่

อ้อยไปก่อนท่ี 1,070 บาท ต่อตัน

อ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.

เอส.

ทั้งนี้ ยังมีค่าความหวาน

อ้อยเพิ่มเติมอีก 64.20 บาท ต่อ 

1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เพื่อช่วยเหลือ

ชาวไร่อ้อยให้มีรายได้นำาไปใช้

จ่ายในการดำารงชีพและประกอบ

อาชีพปลูกอ้อยต่อไป ท้ังน้ี สำาหรับ                                                   

ฤดูการผลิตปี 2564/65 ฝ่าย

โรงงานจะไม่ดำาเนินการหักเงิน                                         

ค่าบำารุงสถาบันชาวไร่อ้อย เนื่อง 

จากมีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระ

ทำาผิดกฎหมาย ส่วนปริมาณอ้อย

เข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2564/65 

ฝ่ายโรงงานน้ำาตาลคาดว่าจะมี

ผลผลิตประมาณ 90 ล้านตัน

อ้อย สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่มีผลผลิต

อยู่ที่ 66 ล้านตัน จากปัจจัย

สภาพอากาศที่เอื้อต่อการเติบโต

ของอ้อย.

รอสรุปความชัดเจนอีกครั้ ง  

ต่อไป คาดสะพานดังกล่าว

พร้อมเปิดให้บริการภายใน ม.ค. 

2567.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่ ได้รับความนิยม 

คนนึกถึงบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เป็นอันดับแรกๆ 

หลายคนยังนึกถึงการเดินเล่นชมผลงานศิลปะในย่าน

เศรษฐกิจใจกลางเมืองหรือย่านประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ 

แม้แต่งานศิลป์ในวัดก็มีหลายแห่ง ทุกๆ 2 ปี ในกรุงเทพฯ จะ

เต็มไปด้วยผลงานศิลปะจากเทศกาลบางกอก อาร์ต เบียน

นาเล่ ที่ได้รับความสนใจจากศิลปินทั้งไทยและนานาชาติ 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ภัณฑารักษ์ที่มากประสบการณ์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะระดับโลกเข้าร่วมจัดงานให้น่าสนใจ

เทศกาลบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 จัดเป็นครั้ง

ที่ 3 ภายใต้แนวคิดใหม่ CHAOS : CALM  โกลาหล : สงบ

สุข โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) ที่ผสานความร่วมมือกับทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ล่าสุดประกาศราย

ชื่อ 20 ศิลปินดังกลุ่มแรกจากทั่วโลก

ที่จะมาร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะร่วม

สมัยบนพื้นที่ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช

วรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม 

ราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาส              

วรวิหาร, หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร, มิวเซียมสยาม 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้, พื้นที่เสมือน

จริง BAB Virtual 

Space จะใช้

จัดแสดงผล

งานดิจิทัลอาร์ตเต็มรูปแบบบนโลก

ออนไลน์ ซึ่งกำาลังฮอตมากในวงการ

ศิลปะ และ BAB 2022 เพิ่มพื้นที่

จัดแสดงงานใหม่อย่างศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่

วันที่ 22 ต.ค.2565-23 

ก.พ.2566

ศ.ดร.อภินันท์ 

โปษยานนท์ 

ประธานอำานวย

การและผู้อำานวย

การศิลป์บางกอก 

อาร์ต เบียนนา

เล่ กล่าวว่า ราย

ชื่อ 20 ศิลปินนานาชาติ

กลุ่มแรกที่จะเดินทางมา

ร่วมแสดงผลงานศิลปะ

ที่กรุงเทพฯ นำาโดย

ศิลปินที่มีผลงานระดับ

โลก มารีนา อบราโม

เ

OECDเตรียมปรับข้อสอบPISAเหมาะกับโควิด

ผอ.โออีซีดียันจะเน้นการคิดวิเคราะห์มากขึ้นแนะครูไทยต้องปรับการสอนเด็กใหม่

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้

เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก 

ครั้งที่ 41 ณ สำานักงานใหญ่องค์การยูเนส

โก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้

นั้น ตนได้พบกับ Mr. Andreas Schleicher 

ผู้อำานวยการด้านการศึกษาและทักษะองค์                    

การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา (Organization for Economic Coo-

peration and Development : OECD) 

ซึ่งได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมการ

ประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ                           

Program for International Student As-

sessment (PISA) ในปี 2022 ซึ่งตนได้

ศธ.เดินหน้า‘ปฏิรูปครู’คู่ขนานใช้หลักสูตรสมรรถนะ
ศึกษาธิการ • ศธ.ประสานหน่วยงานเกี่ยว 

ข้อง “ปฏิรูปครู” คู่ขนานไปกับการเรียนการ

สอนแบบหลักสูตรสมรรถนะ “สุภัทร” เผย 

หารือคุรุสภากำาหนดเงื่อนไขคนได้ตั๋วครูต้อง

ผ่านอบรม Active Learning รวมทั้งครูได้

วิทยฐานะก็ต้องผ่านการอบรมด้วยเช่นกัน

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กล่าวถึงการประชุมร่วมกัน

ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา ซึ่งมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ 

เป็นประธาน กับคณะผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วม

ประชุมหารือเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ตามแผน

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

กฎหมายเขียนไว้ว่า ต้องพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

เพราะฉะนั้น หลักๆ จริงๆ ก็คือว่า ศธ.ไม่

ได้ปฏิรูปแค่หลักสูตร แต่ ศธ.จะต้องปฏิรูป

การเรียนรู้ และเน้น Active Learning ซึ่ง

สิ่งที่กฎหมายปฏิรูปกำาหนดให้ ศธ.ทำาคือ จะ

ต้องอบรมพัฒนาครูในเรื่องการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning และให้ครูนำา

ไปใช้ นอกจากนี้กฎหมายปฏิรูปยังกำาหนด

ให้ ศธ.ดำาเนินการเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

อาชีวศึกษาที่ร่วมมือกับสถานประกอบการ

ส่วนเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ต้องการ

จะทำาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่เกี่ยวกัน ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรผิด ไม่มีอะไรถูก และ

ปัจจุบันนางสาวตรีนุชมีนโยบายเน้นเรื่อง

การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

อยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีการพัฒนาครูในเรื่อง

การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ไประดับหนึ่ง ต่อไปก็จะเน้นให้มากขึ้น ใน

ขณะที่เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นเรื่อง

ที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) จะเป็นผู้ไปดำาเนินการ ดัง

นั้นจึงเห็นร่วมกันว่าทุกอย่างที่ ศธ.ทำา จะ

ยืนตามแผนปฏิรูปประเทศ พร้อมๆ กันนั้น 

หลักสูตรฐานสมรรถนะก็จะดำาเนินไปพร้อม

กับการปรับการเรียนการสอนของครูให้เป็น

แบบ Active Learning

สำาหรับเรื่องงบประมาณของ ศธ.ที่จะ

สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ

กับการจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น 

ตนมองว่าเรื่องของการทำาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ วิธีที่ทำาก็ทำาไปในส่วนของงบ

ประมาณ ส่วนการพัฒนาครูให้ปรับการ

เรียนการสอนไปเป็นแบบ Active Learning 

เป็นเรื่องที่อยู่ในแผนงานของ สพฐ.อยู่แล้ว                                                       

ทุกอย่างที่ ศธ.ทำาจะยืนตามแผนปฏิรูปประ                                                      

เทศ พร้อมๆ กันนั้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ก็จะดำาเนินไปพร้อมกับการปรับการเรียน                                                  

การสอนของครูให้เป็นแบบ Active Learning 

โดยการปรับการเรียนการสอนของครูเป็น

แบบ Active Learning นั้น ศธ.จะต้อง

เข้าไปประสานทำางานร่วมกับคุรุสภา เพื่อ

ให้ทางคุรุสภากำาหนดเงื่อนไขการพัฒนา

เส้นทางวิชาชีพในการยื่นขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูว่า ครูจะต้องผ่านการ                                                 

อบรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active                                                    

Learning โดยให้สถาบันคุรุพัฒนา สำานัก 

งานเลขาธิการคุรุสภา เข้ามาดูแลเรื่อง

การรับรองหลักสูตรการอบรมที่สำาคัญและ

ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการที่ครูจะได้รับ

วิทยฐานะชำานาญการ ชำานาญการพิเศษ 

หรือเชี่ยวชาญนั้น ควรมีการอบรมโดย

สถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งต้องกำาหนดเรื่องเนื้อหา

ของหลักสูตรและดีกรีของหลักสูตรในการ

พัฒนาการเรียนการสอนของครูแบบ Active 

Learning ด้วย.

PASAYA อวดจิตรกรรมฝาผนังจากผ้าทอขนาดยักษ์

PASAYA ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ เตรียมอวดผลงานศิลปะบนผืนผ้าทอ

ขนาดใหญ่ ในงาน Art for Love : มาตารักษ์ (MATARAK) นิทรรศการภาพทอด้วย

รักจากแม่ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ต่างได้รับผลกระ

ทบจากโควิด ความพิเศษ นำาภาพถ่าย

และภาพเขียนของศิลปินดังทั้งไทยและ

ต่างชาติ อาทิ ‘Arianna Caroli’ ศิลปิน

อิตาเลียนผู้หลงใหลความงามของดอกไม้ 

อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ผู้บุกเบิก

วงการพฤกษศิลป์ของไทย นำามาถ่ายทอด

ลงบนผ้าทอขนาดใหญ่ที่ยังคงความงดงาม

และเก็บทุกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์

แบบ เพื่อให้สัมผัสความอลังการบนชิ้นงานที่เรียกว่า ‘Textile Wall Mural’ หรือ

จิตรกรรมฝาผนังจากผ้าทอขนาดมหึมา จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2564-9 ม.ค.2565 

ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM) โซน ICONLUXE Gallery ชั้น 1

เปิดนิทรรศการเกร็ดความรู้เอกสารโบราณ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า สำานัก

หอสมุดแห่งชาต ิโดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดนิทรรศการเรื่อง เกร็ดความ

รู้จากเอกสารโบราณ เพื่อเผยแพร่ความ

รู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำาคัญ

ของเอกสารโบราณ จัดแสดงประวัติความ

เป็นมาและการดำาเนินงานด้านเอกสาร

โบราณ, ภาพเก่าเล่าเรื่องการดำาเนินงาน

ด้านเอกสารโบราณ, ต้นฉบับเอกสาร

โบราณ ได้แก่ หนังสือสมุดไทย และคัมภีร์

ใบลาน ตลอดจนอุปกรณ์และวิธีการทำา

สำาเนาจารึก นอกจากนี้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบัน นิทรรศการออนไลน์ และข้อมูลองค์ความรู้เอกสารโบราณและอักษร-ภาษา

โบราณที่จัดทำาเป็น E-BOOK แล้ว ส่วนสุดท้าย นิทรรศการวิธีการซ่อมเอกสารโบราณ 

โดยกลุ่มงานซ่อมสงวนรักษาหนังสือ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันนี้-18 ม.ค.

2565 ที่สำานักหอสมุดแห่งชาติ 

ศิลปินภาพพิมพ์แสดงงานกลุ่ม 4x100

อัตตา อนัตตา อาร์ต สเปซ จัดนิทรรศการกลุ่ม 4x100 โดยศิลปินภาพ

พิมพ์ 4 คน ได้แก่ อัมรินทร์ กันทะวงศ,์ จิรวิทย์ 

เสริฐสิทธิ์, สุทธิพงษ์ วงค์สอน, ยุทธนา สิทธิกัน 

จาก C.A.P. Studio ที่เชียงใหม่ คิวเรทโดย พอ ออ 

ดี จำาลองภาพของการเดินทางในชีวิตการทำางาน 4 

ศิลปิน ตั้งแต่จบการศึกษาและเริ่มทำางานที่ C.A.P.  C.A.P. 

Studio ซึ่งพวกเขา ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิคทำางาน

ภาพพิมพ์ สะสมประสบการณ์ จนเกิดมุมมองการ

ทำางานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น กระทั่งจุด

เปลี่ยนสร้างผลงานมีเอกลักษณ์ ภายในนิทรรศการ

โชว์ผลงานเทคนิคอื่นๆ ด้วย จัดแสดงถึงวันที่ 9 ม.ค.2565.

วิช เซอร์เบีย สหรัฐอเมริกา, เจคและดิโนส แชป

แมน จากสหราชอาณาจักร, จรัสพร ชุมศรี ศิลปิน

ไทย, ทิฟฟาน ีชุง เวียดนาม สหรัฐ, จิติช กัลลัต 

อินเดีย, คิมซูจา จากสาธารณรัฐเกาหล ีสหรัฐ, 

เรเชล นีโบน สหราชอาณาจักร, โรเบิร์ต แมปเปิล

ทอร์ป สหรัฐ, นวิน หนูทอง-เถกิง พัฒโนภาษ-                          

อแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ประเทศไทย อินโดนีเซีย 

สหรัฐ, อัลวิน รีอามิลโล ฟิลิปปินส์, อริญชย์ รุ่ง

แจ้ง และพินรี สัณฑ์พิทักษ์ ประเทศไทย, ชิ

ฮารุ ชิโอตะ จากญี่ปุ่น, วันทนีย์ ศิริ

พัฒนานันทกูร ประเทศไทย, มิร์ทิลล์                             

ทิแบย์เรงซ ์ฝรั่งเศส, อันอินสไปร ์บาย 

เคอเรนท์ อีเวนต์ส ประเทศไทย, 

ซ ูเจิน จีน และเคนเนดี ยานโค สหรัฐ

นอกจากนี้ เทศกาลฯ ยังเชิญชวน

ศิลปินร่วมสมัยจากหลากหลายแขนงสมัคร

เข้าร่วมแสดงงานศิลปะร่วมกับศิลปินระดับโลก โดยคณะ

กรรมการจะคัดสรรจากผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมแสดงงานตาม

ความเหมาะสมต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งไทยและต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและ

แสดงผลงานสู่สาธารณะในเทศกาลระดับนานาชาติ

“ผลงานที่มีความใหม่และแตกต่าง แต่อยู่ภาย

ใต้แนวคิดเดียวกัน CHAOS : CALM โกลาหล : สงบ

สุข การค้นพบความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวาย 

สามารถนำาไปสู่ความรู้และโอกาสต่างๆ แม้ว่าเราจะ

เผชิญอยู่กับยุคหลังการแพร่ระบาดที่ทุกอย่างยังมีความ

โกลาหลก็ตาม ประสบการณ์แห่งความนิ่งและความ

สงบยังมีอยู่ในครั้งนี้ บางกอก อาร์ต เบียนนา

เล่ ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย เชิญศิลปิน

ร่วมกันเสนอมุมมองและตีความคำาว่า 

โกลาหล : สงบสุข สองคำาที่แม้จะดูขัด

แย้งกันด้วยความหมายของมันเอง แต่

กลับปรากฏอยู่ในชีวิตของทุกคน” ศ.ดร.

อภินันท์กล่าว

ศิลปินสหรัฐ มารีนา อบราโม

วิช กล่าวว่า ศิลปะเป็นเส้นทางแห่ง

ความหวังท่ามกลางโลกที่วุ่นวาย

นี้ เราหวังว่าจะค้นพบความสุข

และพลังอำานาจผ่านผลงานศิลปะที่

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่

งานบางกอก อาร์ต เบียน

นาเล่ 2022 จัดแสดงในสถานที่

สำาคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

วัด โบราณสถานมรดกทางวัฒนธรรม

สำาคัญของไทย ที่เป็นสถานที่ที่ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำานวน

มาก รวมไปถึงศูนย์กลางธุรกิจท่อง

เที่ยวใจกลางกรุงอย่างหอศิลป์ 

กทม. แล้วยังมีน้องใหม่ ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่พร้อม

เปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้รักงานศิลปะ ติดตาม

ข่าวสารและตารางกิจกรรมของเทศกาลบางกอก อาร์ต เบียน

นาเล่ 2022 เพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Instagram: 

Bkkartbiennale. 

ศึกษาธิการ • โออีซีดี เตรียมปรับข้อสอบ PISA ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การ

เรียนของเด็กในช่วงโควิด แต่จะเน้นโจทย์ข้อสอบด้วยการคิดวิเคราะห์ พร้อมกับแนะนำา

ให้ครูไทยปรับวิธีสอนกระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้นด้วย ด้านปลัด ศธ.ยันไทยกำาลัง

ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Acive Learning และหาประเทศต้นแบบ

ฝาก Mr. Andreas ในประเด็นการสอบดัง

กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ โดย

ในช่วง 2 ปีของการระบาดของโควิด-19 ที่

ผ่านมา การเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่ม

อายุ 15 ปี หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องเข้ารับการสอบ 

PISA เรียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด จึง

ทำาให้เรียนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งในประเด็นนี้ Mr. 

Andreas เข้าใจและรับทราบสถานการณ์

การเรียนออนไลน์เป็นทุกโรงเรียนทั่วโลก 

ดังนั้น OECD พร้อมที่จะปรับข้อสอบ PISA 

ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การ

เรียนของเด็กในช่วงโควิด

เผยรายชื่อ 20 ศิลปินนานาชาติร่วมงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ Mr. 

Andreas ยังระบุอีกว่า การสอบ PISA จะ

เน้นโจทย์ข้อสอบด้วยการคิดวิเคราะห์ เรื่อง

นี้ เป็นจุดอ่อนในการเรียนการสอนของ

ประเทศไทย ซึ่ง Mr. Andreas ให้คำาแนะ 

นำาว่าเราจะต้องมีการพัฒนาครูให้ปรับวิธี

การเรียนการสอนด้วยการคิดวิเคราะห์ให้

มากขึ้น

“ผมได้ขอให้ OECD ช่วยแนะนำา

ประเทศที่มีการพัฒนาครูในด้านการเรียน

การสอนในลักษณะดังกล่าว เพื่อที่เราจะ

นำามาเป็นต้นแบบและดำาเนินการนำาร่อง

พัฒนาครูในโรงเรียนของประเทศไทย ทั้งนี้

แม้ประเทศไทยกำาลังปรับการเรียนการสอน

ด้วยการเรียนในรูปแบบ Active Learning 

หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้

ลงมือทำาและได้ ใช้กระบวนการคิดก็ตาม 

แต่ยังปูพรมได้ไม่ทั้งหมด ดังนั้นจึงอยากมี

ตัวอย่างโรงเรียนนำาร่อง เพื่อเป็นต้นแบบ

ระดับมาตรฐานสากลด้วย” ปลัด ศธ.กล่าว

ลงนามความร่วมมือ • วิทยาลัยดุสิตธานี นำาโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำาโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำานวย

การฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย และร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ - MOU” ระหว่างสองสถาบัน.

20 ศิลปินร่วมรัน ‘บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่’ 7 พื้นที่กรุงเทพฯ

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำานวยการ BAB2022

นวิน หนูทอง 1 ใน 20 

ศิลปินกลุ่มแรก

จรัสพร ชุมศรี ศิลปินไทย

ร่วมสร้างผลงาน
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ม่มีซ้ายสุดโต่ง..ก็ ไม่มีขวาสุดติ่ง!

ฉะนั้น หากฝ่ายหนึ่งมอง “หายนะ-อันตราย” ของประเทศจะเกิด

จากพวกอนุรักษนิยม “ขวาสุดโต่ง” อีกฝ่ายก็มองได้-คิดได้เช่นกัน

ว่า..

อันตราย-หายนะของประเทศท่ีกำาลังเห็น-เป็นอยู่ ก็มาจาก “ซ้าย

สุดโต่ง” นี่แหละ!

เออ..แล้วจะเอากันอย่างไรล่ะทีนี้ ถ้าเอาแต่ชี้หน้ากล่าวหากัน

ไป-มาด้วยรสนิยม-อุดมการณ์ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายอยู่เยี่ยงนี้ ก็มีแต่

อันตรายย่อยยับเข้าสักวัน!

อย่างผู้หญิงคนนี้.. น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค

เพื่อไทย ก็ดูจะทำาหน้าที่ “ฝ่ายค้านสุดโต่ง” ไปเสียแล้ว ล่าสุดขยับปาก

ว่า..

“ขณะนี้คนไทยตกอยู่ในสถานการณ์จำาทนที่ต้องอดทนอยู่กับ

ผู้นำาที่มีความพยายามแก้ปัญหาประเทศด้วยความเคยชินกับพฤติกรรม

นายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา.. 

ที่คิดว่าประเทศเป็นเสมือนกรมทหาร แก้ปัญหาด้วยการชี้นิ้วสั่ง 

ทหารทำาได้ทุกอย่าง หลายครั้งของแนวความคิดที่ พล.อ.ประยุทธ์เสนอ

เช่น ให้ทหารปลูกผักชี หรือใช้รถทหารส่งของ สะท้อนความจริง

ว่าเราเอาทหารมาบริหารประเทศไม่ได้ 

ทั้งนี้ ในความจริงแล้วทหารมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 

เพียง 4 ด้าน คือ รักษาเอกราชอธิปไตย พิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหา

กษัตริย์ พัฒนาประเทศ 

และปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้กองกำาลังต่างชาติหรือกอง

กำาลังนอกกฎหมายใดๆ ทำาร้ายเข่นฆ่าประชาชน 

จึงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์และคนรอบกายอ่านบทบัญญัติในรัฐ 

ธรรมนูญที่พวกท่านเขียนขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ทหารได้กลับไปทำาหน้าที่

ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย”

นี่..เพราะสุดโต่งในหน้าที่ของ “ฝ่ายค้าน” บวกอารมณ์แค้น-คลั่ง 

น.ส.อรุณีจึงคิด-จ้องแต่จะโจมตีนายกฯ ลุงตู่ไปเสียในทุกๆ เรื่อง บาง

เรื่องก็พูดไม่สมกับดีกรีปริญญาเอก 

และที่ ไล่ให้ทหารกลับไปทำาหน้าที่ตามที่ระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญ

เพียง 4 ด้านนั้น..ถามจริง รัฐบาลเพื่อไทยจะใช้ รมต.-ส.ส.-มวลชน 

ปกป้องคุ้มครองประชาชน..

ให้รอดพ้นจาก “ภัยพิบัติธรรมชาติ” ได้หรือ?

เอาแค่ภาพทรงจำา (เอาอยู่) ปี 2554 ถ้าไม่มีทหารออกมา (ทำา

เกินหน้าท่ีหลัก) ประชาชนไม่ลอยคอ-จมน้ำาตายกันค่อนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

รึนั่น..หือ?

แล้วที่แกว่งปากว่า.. “กี่ครั้งแล้วที่เรามีผู้นำาชื่อประยุทธ์ ที่ดีแต่

พูดแต่ไร้ความรับผิดชอบต่อคำาพูดตน หัดฟังคนเก่ง อย่ายึดอัตตาตน..

อย่าทำาตัวเป็นตลกคาเฟ่ ไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นผู้นำาที่ใครก็ดูถูก

ดูแคลนต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้”

ป๋าเทพ โพธิ์งาม (โคตร) ตลกคาเฟ่แกไม่ได้ฝากถาม แต่ผมถาม

เอง.. “ตลกคาเฟ่” แล้วไง?

น.ส.อรุณีมีทัศนคติกับตลกคาเฟ่ต้อยต่ำา-ไร้เกียรติใช่ไหม ถึงได้

พูดประโยค “อย่าทำาตัวเป็นตลกคาเฟ่ ไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นผู้นำาที่ใคร

ก็ดูถูกดูแคลน” น่ะ?

ผมไม่ได้เจ็บร้อนแทนตลกคาเฟ่อะไรหรอกแม้จะมีความผูกพัน

กับเพื่อนพ้องน้องพี่ตลกอยู่แทบทั้งวงการ แต่ที่ถามก็เพราะอยากฟังคำา

ตอบชัดๆ จากปากของคนที่เป็นถึง “รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย”..

ว่าจะกล้ายืนยัน หรือจะแถ-แก้ตัวไปเป็นอื่นตามอย่างนักการ

เมืองที่มักลื่นไหล ไม่ว่าจะเพศหญิง-เพศชาย หรือข้ามเพศ!

แต่ถ้าจะลื่นไหล-แถ ก็ขอให้แก้ตัวอย่างสมเหตุสมผล ให้น่าเชื่อ

ถือ-รับฟังได้ ไม่งั้นพวกตลกคาเฟ่จะสวนเอาได้ว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยน่ะ

แหละที่น่าดูถูกดูแคลน..

ยอมให้นักโทษหนีคุกคอยจูงจมูกอยู่ได้..จ๊ากก!.

ตลกคาเฟ่ต้อยต่ำา-ไร้เกียรติ?

ไ

าลังเข้มข้น น่าติดตามเลยทีเดียว สำาหรับละครเรื่องเกมล่า

ทรชน ของผู้จัดนก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช ที่นอกจากพี่นกจะ

เป็นผู้จัด-ผู้กำากับแล้ว ยังเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการลงเล่น

ละครเรื่องนี้ด้วย ซึ่งเจ้าตัวจะมาเผยหมดเปลือกทั้งการทำางานเบื้อง

หน้าและเบื้องหลัง

“สำาหรับ เกมล่าทรชน พี่เล่นเป็น ขจร ครับ เป็นตัวหัวหน้า

หน่วยของหมาก, แต้ว, ตูน และพี่บอย ตัวละครนี้ตอนแรกทีมงาน

ก็มองซ้ายมองขวาไม่รู้จะเลือกใครก็เลยเลือกพี่นก ทีมบอกว่าบทนี้

เหมาะกับพี่นก เราก็เลยตัดสินใจเล่น ตัวละครขจรก็เป็นคนตรงๆ 

ครับ เป็นคนทำางานที่บางครั้งก็มีถูกมีผิด อย่างเช่น การตัดสินใจให้ไป

ทำาอะไร ให้คนนั้นไปรับหน้าที่อะไร

ท้ังเป็นผู้จัด ผู้กำากับ และแสดง เหนื่อยไหม ตอนไหนท่ีเราต้อง

แสดงด้วยก็บล็อกเอาไว้แล้ว ทีมงานก็จะรู้แล้วครับว่าต้องทำาอะไร เราก็

ทำากันมาหลายเรื่องแล้วทีมงานก็จะรู้ แต่ถามว่าหนักไหม หนัก เพราะว่า

เวลาแสดงเราดันไปพะวงว่า เอ๊ะคนน้ีแสดงถูกไหม คนน้ีแสดงผิดไหม คน

น้ีน่าจะแสดงอย่างน้ี คือตัวเองก็ต้องรับผิดชอบของตัวเอง บทก็ต้องท่อง 

เรื่องน้ีถ้าเกิดว่าจะต้องทำาและกำากับพร้อมกันก็คงจะขอตัวไม่เล่นครับ

เรื่องนี้เป็นละครคนละยุคครับ เพราะเราเอาแค่ผู้หญิงสอง

คนที่เป็นพี่น้องกัน เราทำาใหม่นะครับ เรื่องนี้เราเขียนมาใหม่เกือบ

ทั้งหมด เพราะยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียล เราก็เอามาสอดแทรกไว้ทั้ง

เรื่องเลย ชื่อตัวละครเราก็เปลี่ยนใหม่หมด

เหตุผลที่เลือกหมาก ปริญ และแต้ว ณฐพร เพราะหมากนี่เล่น

กับเราเป็นประจำาอยู่แล้ว อะไรที่มันเป็นแอ็กชั่นหรือยิ่งเป็นตำารวจ

ด้วย เราก็จะนึกถึงน้องเราคนแรกว่าน่าจะเป็นเขา เพราะเขาก็เล่น

แอ็กชั่นได้ จัดท่าทางของการแอ็กชั่นสวย สำาหรับแต้วเราเคยร่วม

งานกันในเรื่องรักจังเอย เราก็เห็นว่าน้องเขาทำาอะไรก็ได้ จะให้แสดง

อะไรก็ได้ ให้ทำาอะไรก็ได้ พี่นกก็เชื่อว่าแต้วอาจจะยังไม่เคยเล่นบู๊แต่พี่

คิดว่าคนอย่างแต้วถ้าเกิดไปฝึกเขาทำาได้ แล้วเขาก็ทำาออกมาได้จริงๆ 

ถ้าให้คะแนนก็ให้ 9 เต็ม 10 คือแอ็กชั่นมันต้องฝึกฝนนานนะครับ 

จริงๆ ควรต้องซ้อมทุกวัน แต่พอดีช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดพอดีอันนี้

ก็จะยาก แต่น้องก็ได้ฝึกอยู่เรื่อยๆ นะครับ มีอยู่คิวหนึ่งไปไม่ได้แล้ว

จริงๆ เพราะโควิดรอบสองกำาลังมา อันนี้ก็ซ้อมกันหน้ากองเลยครับ

กองพี่นกช่วงนั้นก็เจอโควิดหลายรอบครับ เพราะนักแสดง

เสี่ยงมาก ทีมงานบางคนไปเสี่ยงมา คนไหนกลับบ้านมาเราก็ให้ไป

กักตัวก่อน คือเราก็ไม่เสี่ยง เราไม่อยากให้กองเกิดวิกฤตตัวนี้ขึ้นมา 

เราก็เข้มงวดตั้งแต่ระลอกแรกเลย เราก็พยายามเต็มที่

กับนักแสดงทุกคนน่ารัก อย่างตูนเราก็ต้องพยายาม

เต็มที่นะครับ เพื่อให้เขาเกิดกับบทนี้ให้ได้ คือบท

น้องเขาค่อนข้างหนัก ทั้งซับซ้อน ทั้งกดดัน แต่

เขาทำาได้ดีนะครับน้องเขาพยายามมาก ตั้งแต่

ตอนแคสต์แล้วครับก็เห็นว่าน้องรูปร่างพอๆ กับ

แต้วเวลาเขาคู่กันมันพอดี เราก็คอยมีบอก มี

แนะนำาบ้าง ฉากบู๊น้องตูนเขาทำาได้ดีนะครับ 

เขาจัดสรีระร่างกายตัวเองได้ดีสำาหรับแอ็กชั่น 

เราพาน้องไปฝึกยิงปืนด้วย ยิงปืนสั้น ปืนยาว 

ตัวเล็กแต่ใจสู้นะครับ ถึงขั้นตัวปลิวตอนยิงปืน

ลูกซองเข้าไป

ท็อป จรณ เรื่องน้ีต้องพลิกบทบาทเลย 

ตัวละครท็อปเน่ียค่อนข้างเล่นยาก ไม่ง่ายนะ 

เพราะมีความเป็นเจ้าพ่อ เป็นมาเฟียแต่เป็นคนมี

เหตุผลข้างใน ต้องชัดเจนแต่ข้างนอกต้องไม่เห็น 

เวลาแสดงต้องน่ิง ตัวละครน้ีเป็นอีกตัวหน่ึงท่ีคิด

วางแผนตลอดเวลา เป็นตัวละครท่ีมีมิติครับ

ไฮไลต์ของเกมล่าทรชน ต้องใช้คำาว่า ‘คาดไม่ถึง’ ที่จะทำาให้

คนดูตามว่ามันคืออะไร ใครเป็นคนวางแผน ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลัง 

ใครที่เป็นคนทำาให้เรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้น เพราะอะไร และตัวละคร

มันก็มีสิ่งที่ตัวเขาเองก็ต้องตามหา อย่างตูนก็จะมีเรื่องบางอย่างเกิด

ขึ้น แต้วเองก็มีเรื่องให้ต้องปิดบังบางอย่างเอาไว้ ถ้าได้ดูแล้วคนดูต้อง

ดูตาม ทำาละครต้องนึกถึงคนดูด้วยว่าคนดูอยากดูละคร อยากตาม

อะไร ซึ่งมันไม่ง่ายนะพูดเหมือนจะง่าย และนอกจากบู๊ แอ็กชั่น ก็ยัง

มีหลายอย่างนะครับ ดรามา มีรักที่คาดไม่ถึง 

เรื่องนี้พี่นกก็ทำามานานตั้งแต่ปั้นบท เขียนบท เลือกนักแสดง 

เลือกเสื้อผ้า จนเริ่มถ่ายทำาจนกระทั่งต้องหยุดถ่ายทำา รวมๆ เรื่องนี้ใช้

เวลาประมาณปีกว่าๆ เรื่องนี้ตั้งใจทำาเต็มที่ตามเวลาและอะไรหลายๆ 

อย่างที่ช่วยอำานวย เราต้องหยุดไปเยอะเหมือนกัน ละครเรื่องนี้ก็เป็น

ละครที่ให้ความสนุกตามสไตล์ลายเซ็นของค่ายเมตตา เราก็ใส่อารมณ์ 

รัก โลภ โกรธ หลง ความเป็นมนุษย์ ตัวละครเรื่องนี้เป็นสีเทาครับ 

เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติหมดเลยนะครับทั้งชื่อตัวละคร ชื่อหน่วย

งาน เราก็ตั้งขึ้นมาเองหมด เรื่องนี้ต้องติดตามครับ ถ้าพลาดไปตอน

หนึ่งต้องไปรื้อดูใหม่”.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

กำ

การ์เลตต์ โจแฮนสัน คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจาก

ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ ขณะที่บอสใหญ่ของมาร์เวล สตู

ดิโอ แย้มบทบาทใหม่ของเธอในโปรเจ็กต์ใหม่ลับสุด

ยอด

เควิน ฟีจ บอสของมาร์เวล สตูดิโอ เผยข่าวที่ทำาให้หลาย

คนต้องหันมาให้ความสนใจ หลังเปรยถึงโจแฮนสันกับการมีส่วน

ร่วมในโปรเจ็กต์ลับสุดยอดของมาร์เวล 

สตูดิโอ ที่กำาลังจะมีขึ้น และดูเหมือน

จะมีการบอกด้วยว่าบทบาทใหม่ของ

เธอจะไม่เกี่ยวข้องกับแบล็กวิโดว์ที่คุ้น

เคยกันก่อนหน้านี้

สการ์เลตต์ โจแฮนสัน นัก

แสดงนำาจาก Black Widow กลาย

เป็นผู้คว้ารางวัลในงาน American 

Cinematheque Award ครั้งที่ 35 ใน

งานกาลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอที่ เดอะ

เบเวอร์ลี ฮิลตัน เมื่อ 18 พฤศจิกายน

ที่ผ่านมา

โจแฮนสันที่เมื่อเร็วๆ นี้เพิ่ง

เป็นข่าวใหญ่ถึงกรณีพิพาททาง

กฎหมายกับ Disney เกี่ยวกับการ

เผยแพร่หนังสแตนด์อโลนล่าสุดของ

เธอ Black Widow เป็นดาราคน

ล่าสุดที่ได้รับรางวัลในงาน Amercan 

Cinematheque Award ตามรอยนักแสดงดังอย่าง เอ็ดดี เมอร์ฟี,   

ริดลีย์ สกอตต์ และจูเลีย โรเบิร์ตส์

รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องศิลปินที่มีความพิเศษบางอย่างใน

อุตสาหกรรมวงการบันเทิง ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับงานของเธอ

หรือเขา และมุ่งมั่นอุทิศตนอย่างมีนัยสำาคัญต่อศิลปะการแสดง จัด

ขึ้นโดยองค์กรการกุศลซึ่งอุทิศให้กับการอนุรักษ์ภาพยนตร์

ในบรรดาของผู้ที่อยู่ในห้องและร่วมแสดงความยินดีกับนัก

แสดงสาวคือ เควิน ฟีจ บอสใหญ่ของมาร์เวล สตูดิโอ ที่ยกย่องใน

พรสวรรค์และวิสัยทัศน์ ขณะเดียวกันก็พูดถึงทักษะของเธอในฐานะ

โปรดิวเซอร์เช่นเดียวกับนักแสดงหญิงคนหนึ่ง

“สการ์เลตต์ได้ให้ทาง Marvel Cinematic Universe ได้หยิบ

ยืมพรสวรรค์และพลังของความเป็นสตาร์มาใช้

นานกว่าทศวรรษ”

“การที่เธอได้รับเลือกให้มีบทบาทสำาคัญ

ใน MCU มาเป็นเวลาหลายปีมาก ผมรู้สึก

ขอบคุณอย่างสูงสุด”

“การได้ทำางานกับเธอ คือหนึ่งในสิ่งที่น่า

จดจำาที่สุดและการทำางานร่วมกันที่น่าประทับใจ

มากที่สุดในอาชีพของผม”

ฟีจยังเปรยให้รู้ถึงการมีส่วนร่วมของเธอ

ในโปรเจ็กต์ต่อไปที่ถือว่าลับสุดยอดของทาง 

มาร์เวล สตูดิโอ ซึ่งจะออกมาในเร็วๆ นี้ และ

ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเก่าของ

เธอคือแบล็กวิโดว์ที่ตายไปแล้วใน Avengers: 

Endgame

โจแฮนสันขณะขึ้นรับรางวัลได้กล่าวไว้ว่า 

“It’s important in general to know your own 

worth and stand up for yourself.

ในบรรดาดาราเซเลบคนอื่นที่ขึ้นพูด

บนเวที ยังมีเพื่อนนักแสดงจากหนังมาร์เวลอีก

หลายคน อย่างเช่น จอน แฟฟโรว์, โรเบิร์ต 

ดาวนีย์ จูเนียร์ และคริส อีแวนส์ รวมไปถึง 

โทมาซิน แมคเคนซีย์ นักแสดงสาวจาก Jojo 

Rabbit และเจมี ลี เคอร์ติส จาก Halloween

อีเวนต์นี้ยังถือว่าเป็นครั้งแรกที่โจแฮน

สันกับสามี โคลิน จอสต์ ออกงานร่วมกัน นับ

ตั้งแต่ทั้งคู่ได้ลูกคนแรกที่ตั้งชื่อว่า คอสโม

สำาหรับ สการ์เลตต์ โจแฮนสัน เคยคว้า

รางวัล Tony และ BAFTA และเคยได้รับการ

เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Oscar ผลงานที่ได้ชม

กันเมื่อเร็วๆ นี้ก็ได้แก่ภาค

สุดท้ายของ Avengers ซึ่งก็

คือ Avengers: Endgame รับ

บท นาตาชา โรมานอฟ หรือ

แบล็กวิโดว์ และ Marriage 

Story ทาง Netflix กำากับ

โดย โนอาห์ โบมบาค และ 

JoJo Rabbit ของไทกา ไวตีติ                             

โดยภาพยนตร์สแตนด์อโลน

ของแบล็กวิโดว์เข้าฉายในโรง

ภาพยนตร์เมื่อ 9 ก.ค.2021

ผลงานอื่นๆ เมื่อไม่

นานนี้ ได้แก่ Avengers: 

Infinity War, Lucy, Under 

the Skin, Ghost in the Shell, Isle of Dogs and Her ที่ทำาให้

เธอได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจาก Rome Film Festival.

interthaipost69@gmail.com

ส

‘นก ฉัตรชัย’กับผลงานชิ้นล่าสุด

ที่ควบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง!

ออกงานครั้งแรกกับสามีนับตั้งแต่คลอดลูก

Black Widow JoJo Rabbit

Marriage Story

‘สการ์เลตต์’คว้ารางวัลAmerican Cinematheque

‘มาร์เวล’แย้มอดีตแบล็กวิโดว์ร่วมโปรเจ็กต์ลับสุดยอด



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

  เปดตัวอยางเปนทางการ      ธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานเจาหนาที่

บริหาร และภาสกร วีรชาติยานุกูล กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาทิพย  จํากัด จัดงานเปดตัว 

  อยางเปนทางการ โดยไดรับเกียรติจาก พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ, พลตํารวจตรี พิษณุ อุณหเสรี ผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัด

อุดรธานี และ นิติพั น ลีลาเลิศและ รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี มารวมงาน ณ  

 จังหวัดอุดรธานี 

ดร.สุเม  ตันติเวชกุล กรรมการ

และเลขาธิการมูลนิธิชัยพั นา  และวิชัย 

เหลาเจริญพรกุลิผูจัดการทั่วไป บริษัท อีสท 

เวสท ีด รวมลงนามในบันทึกขอตกลง 

โครงการความรวมมือในการผลิตและ

จําหนายเมล็ดพันธุ  ระหวางมูลนิธิชัยพั นา 

และ บริษัท อีสต เวสท ีด เพ� อดําเนินงาน

ในการผลิตเมล็ดพันธุพืช โดยมีวัตถุประสงค

รวมมือในการผลิต และขยายเมล็ดพันธุ

เพื่อจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ ไปยังเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป เพ� อสนองพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษ าธิราชเจา กรมสมเด็จ

พิ ีลงนามความรวมมอ ในการผลิตและจําหนายเมล็ดพัน ุระหวางมลนิ ิชัยพั นา 

และ บริ ัท อีสท เวสท ีด และเปดตัวชุดปลกผัก จันกะผัก สงรักปเสอ 

พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 

ในอันที่จะใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

สามารถเขาถึงเมล็ดพันธุดังกลาวไดในราคา

ที่ยอมเยา เหมาะสม อยางทั่วถึงและเพียงพอ 

พรอมทั้งเปดตัวชุดปลูกผัก จันกะผัก สงรัก

ปเสือ  โดยมี หมอมหลวงจิรพันธุ 

ทวีวงศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพั นา และอิสระ วงศอินทร ผูจัดการ

ฝายขาย บริษัท อีสท เวสท ีด รวมเปน

พยาน  ณ หองประชุม  ชั้น  สํานักงาน

มูลนิธิชัยพั นา กรุงเทพมหานคร

รั  เอกชน ผูประกอบการ เตรียมยก

ระดับอาหารถิ่นของไทยใหเปนที่รูจัก และ

พิสูจนรสชาติ อัตลักษณ ของแตละภูมิภาค 

คาดหวังสรางความนิยมและดึงกระแสทอง

เที่ยวไทยในแตละพื้นที่ ใหกลับมาคึกคัก 

ึม ับผานวั นธรรมและเมนูอาหาร และ

สรางรายไดกลับคืนสูชุมชน ตามแนวคิดหลัก 

อาหารถิ่นยิ่งกิน ชุมชนยิ่งได  โดยเม� อ

เร็ว  นี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

และเพจ   รวม

พลคนชอบเท่ียว ชอบกิน และรักวิถีทองถ่ิน 

จัดทําโครงการสุดสรางสรรคที่จะมากระตุน

การทองเที่ยว พรอมปลูกฝงวั นธรรม

อันดีของไทย โดยเ พาะวั นธรรมอาหาร

ถิ่นอันเปนเอกลักษณ ใหเปนที่รูจักและได

รับความสนใจในวงกวางเพิ่มมากขึ้นภาย

ใต โครงการ     กินดี

เที่ยวไทย ไมทิ้งถิ่น นําเสนอเมนูสุดตาชชช

ทั้ง  ภาค

  เพราะเชื่อว่าชุมชนจะแข็งแรง

และเติบโตขึ้นได ตองไดรับการพั นาและ

สงเสริมใหวัตถุดิบทองถ่ินกลายเปนที่รูจัก

และไดรับการยอมรับในวงกวาง โครงการ 

    กินดีเที่ยวไทย 

ไมท้ิงถ่ิน จึงไดเกิดข้ึน พรอมเชิญไอดอลเชฟ 

ผูมากประสบการณ ที่เขาใจ และรู ึ ้งใน

รสชาติอาหารไทยเปนอยางดี อยาง เชฟ

ชุมพล แจงไพร เชฟผูกาวขึ้นทําเนียบ 

  มารวมเปนผูถายทอดเร� องราว

ความรูอาหารถิ่น พรอมยกระดับใหวัตถุดิบ

ทองถิ่น ใหสามารถกาวขึ้นไปสูอีกระดับ

ของมาตร านได  ในขณะเดียวกันก็นําเสนอภาพ 

สถานที่ทองเที่ยวใหม  ในแตละภูมิภาค

เพ� อดึงดูดใหคนไปกิน ไปเที่ยว ไปใชจายใน

ชุมชนแตละภาค เริ่มคิกออฟภาคกลางเปน

ภาคแรกแลว

ดาน เชฟชุมพล ไดเผยความรูสึกวา 

โครงการ     กินดีเท่ียวไทย 

ไมทิ้งถิ่น  นอกจากจะเปนโครงการที่นํา

วั นธรรมอาหารถิ่น รวมถึงวัตถุดิบทองถิ่น 

ออกมาเผยแพรใหเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึนแลว 

โครงการนี้ยังถือเปนการชวยกระตุนใหเกิด

รายได หรือเกิดการไหลเวียนของเม็ดเงิน

อาหารถิ่นยิ่งกิน ชุมชนยิ่งได รัฐ เอกชน ผูประกอบการ เตรียมยกระดับอาหารถิ่นของไทย

ในโครงการสุดสรางสรรค     กินดีเที่ยวไทย ไมทิ้งถิ่น

ใหเกิดขึ้นในชุมชนควบคูไปดวยครับ โดย

ทุกคนสามารถทําไดงายมาก  เพียงแคใชจาย

หรือสนับสนุนวัตถุดิบทองถิ่น ยิ่งเราเต็มใจ

ใชจายสินคาหรือบริการท่ีมาจากภูมิปญญา

ทองถ่ินมากเทาไหร ก็ย่ิงถือเปนการชวยชุมชน 

และผูผลิตระดับเล็กมากเทานั้นครับหาก

ผูผลิตระดับเล็กเดินหนาตอไปได ชุมชนก็

จะพั นาและแข็งแรงขึ้นอยางยั่งยืนตาม

ลําดับ

ดานการเผยแพรยกระดับวัตถุดิบ

ทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึนในวงกวางน้ัน 

นับเปนอีกหนึ่งโจทยสําคัญที่ทาทายมาก  

ของโครงการน้ีครับ โดยนอกเหนือจากรสชาติ

ที่ต� นตาต� นใจแลว ครั้งนี้เรายังตองการเห็น

เชฟชุมชนผู ึ่ ง เปนตัวแทนตนกํา เนิด

วัตถุดิบทองถิ่นไดรับการพั นาและสง

เสริมทักษะใหมีฝมือมากขึ้นและกาวขึ้นไป

สูอีกระดับของมาตร านไดตอไปครับ เร� อง

ราวความน่าตื่นเต้นของวัตถุดิบท้องถิ่น 

รวมถึงเมนูอาหารที่ผมและเชฟชุมชนจะ

ชวยกันครีเอทใหกลายเปนเมนูพิเศษ จะเปน

อยางไร ติดตามพวกเราไดผานเพจ -

 ดวยนะครับ รับรองวาครบเคร� อง

ครบรสยิ่งกวาเดิมแนนอน อาหารถิ่นยิ่งกิน 

ชุมชนยิ่งไดครับ

อน่ึง สําหรับโครงการ กินดีเท่ียวไทย

ไมทิ้งถิ่น     มุงเนน

ตามรอยวัตถุดิบท่ัวไทย แตจะสนุก ผจญภัย 

เจาะลึกมากกวาท่ีเคย ไปกับเชฟมิชลินคนใหม

ท่ีจะมายกระดับวัตถุดิบไทยใหไปไกลระดับ

อินเตอร มีคอนเ ปตชวนผูชมเวลาออก

เดินทาง ไปพรอมกับรสชาติอาหารทองถิ่น

กันแลว ท่ีผานมาไดเร่ิมตนเปด ากตามรอย

วัตถุดิบทองถิ่น กับ     

กินดี เที่ยวไทยไมทิ้ งถิ่นในภูมิภาคแรก 

สตารทท่ี ภาคกลาง ภูมิภาคท่ีไดรับการยกยอง

ใหเปนหองครัวของประเทศ ที่เต็มไปดวย

วัตถุดิบขึ้นช� อมากมาย เปน   โดย เชฟ

ชุมพล ไดพาไปทําความรูจักกับวัตถุดิบทองถ่ิน 

และ วั นธรรมการกินท่ีนาสนใจท่ี จ.อางทอง 

และ สิงหบุรี เพ� อทําความรูจักกับ ปลาชอน

แดดเดียว รวมถึง ผักกูด และ ขมิ้นขาว 

ความสนุกของการเดินทางเพื่อตามรอย

วัตถุดิบ และ เมนูสุดพิเศษประจําภาคกลาง 

และหลังจากน้ียังเมนูพิเศษประจําโครงการ  

รวมทั้งสิ้นอีก  เมนู ไดแก .ภาคกลาง 

 แกงขาวปลาชอนแดดเดียวผักกูดสูตร

โบราณ วัตถุดิบ  ปลาชอนแดดเดียว และ 

ผักกูด .ภาคเหนือ  แกงผักหวานปาปลา

กะพงยางเกลือ วัตถุดิบ  ผักหวานปา 

และ ปลากะพง .ภาคใต  ทะเลใตหลน

กะปสองสัมพันธ วัตถุดิบ กะป กะทิ ปู กุง

แชบวย และ ปลาหมึก .ภาคอีสาน  ไกดํา

ผัดหนอหวายภูพาน วัตถุดิบ  ไกดํา และ 

หนอหวาย) จะต� นตาต� นใจแคไหนอยาก

ชวนใหทุกคนติดตาม

ฟูดเลิฟเวอร และแฟนพันธุแทเที่ยว

เมืองไทย ชวยชุมชนไทย ใหเศรษ กิจคึกคัก 

สามารถติดตาม โครงการ    

 กินดีเที่ยวไทย ไมทิ้งถิ่น  ไดจากทาง

เพจ  ึ่งทางโครงการ  ได

จัดเตรียมโปรโมชั่นรานอาหารทองถิ่น โดย

มีรานอาหารชั้นเยี่ยมท่ีคัดสรรมาแลวเขา

รวมโครงการมากมาย สามารถไปตามรอย

หาทานกันไดเลย นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่น

สถานที่ โรงแรมที่พัก และสินคาจากชุมชน

อีกเพียบ ทั้งนี้ ระยะเวลาโปรโมชั่นเมนู

ที่เขารวมโครงการ  ระหวางวันนี้   

ธันวาคม

กลับมาเอาใจนักอานกันอีกครั้งกับงาน

หนังสือนิยายที่ไมไดมีแคนิยาย นิยม นิยาย

ถือไดวาเปน งานลูกของมหกรรมนิยายนานาชาติ 

ที่นายอินทรจัดมาอุนเคร� องใหหายคิดถึงกัน

ถึง  วันเต็ม ที่   โ น  

-   ชั้น  ตั้งแตวันที่  

พ ศจิกายน -  ธันวาคม

ดวยขนาดพื้นที่ที่ ไมได ใหญเทางาน

มหกรรมนิยายนานาชาติ แตความพิเศษนั้น

ไมแพกันอยางแนนอน เพราะขนหนังสือ

คุณภาพดีมาจากสํานักพิมพช้ันนําท่ัวประเทศ 

คัดมาเอาใจท้ังคอนิยาย  และนักอานทุกหมวด 

ทุกเพศ ทุกวัย

ขาดไมไดกับโปรโมชั่นจัดเต็มแบบ 

  ลดสูงสุด  -   หรือชอป

ครบ  เลมขึ้นไป ลด , ชอปครบ -  

เลม ลด ,  , , หนังสือชุด 

ลด  

พรอมดวยกิจกรรมหมุนวงลอลุนโชค 

รบั   เปนของพรีเมียมนาเก็บสะสม 

เม� อ ื้อหนังสือ ครบทุก   บาท  กิจกรรม

นี้ทําใหยิ่งชอปยิ่งสนุก ไดรับของขวัญสุดคุม

กลับบานไปดวย

ไมพลาดกิจกรรม คลิก // . /

/   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดท่ี   รานนายอินทร คลิก //

. . /   

  คลิก // . /

    คลิก 

สิ้นสุดการรอคอยแลว เตรียมตัวไปเดินงานหนังสอ นิยม นิยาย   

  มหกรรมนิยายนานาชาติ

// . /    โทร 

- -  , - -  กด 

บริ ัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  

รั บ ร า ง วั ล โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม โ ร ง ง าน

อุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

และชุมชนอยางยั่งยืน ( - ) ประจําป 

 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ในรูปแบบ  

  ึ่งบริษัท  ไดรับรางวัลนี้

ตอเน� องเปนปท่ี  โดยคุณจิราภรณ กมลอินทร 

ผูจัดการ-แรงงาน/พนักงานสัมพันธ ผูแทน

บริษัท  เขารวมพิธีรับรางวัลดังกลาว

ไทยออยลรับรางวัล   ประจําป 

โครงการ -  เปนโครงการที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สงเสริมให

ผูประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติตามขอ

กําหนด โดยบริษัท  ไดดําเนินการจัดสวัสดิการ

พนักงาน ที่ใหมากกวากฎหมายแรงงาน 

ทําใหพนักงานมีโอกาสเลือกสวัสดิการที่ตอบ

โจทยความตองการของตนเองและครอบครัว 

ส งผลใหพนักงานมีความเปนอยูที่ ดีขึ้น 

สามารถดูแลสุขภาพอนามัย และสรางความ

พึงพอใจและความผูกพันตอองคกร

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายศักด์ิสิทธ์ิ สดรุง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ 

นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ สรอยคอทองคํา ลายกระดูก

มังกรนํ้าหนักประมาณ ๓๐.๔ 

กรัม

๑ เสน นายศักด์ิสิทธ์ิ 

สดรุง

๕๒,๔๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๒ แหวนทองคํา ลายเกลี้ยงน้ํา

หนักประมาณ ๗.๕ กรัม

๑ วง นายศักดิ์สิทธิ์ 

สดรุง

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๓ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ 

แอปเปล รุน ไอโฟน ๕

๑ 

เคร� อง

นายศักดิ์สิทธิ์ 

สดรุง

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๔ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ โนเกีย 

รุน ๗๒

๑ 

เคร� อง

นายศักดิ์สิทธิ์ 

สดรุง

๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕ เงินสดที่ไดจากการขายทอด

ตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคล 

ยี่หอโตโยตา หมายเลข

ทะเบียน กต ๕๕๑๙ 

สุราษฎรธานี

- นางอนงค 

อาตมา

๗๔,๓๒๕.๒๕ บาท 

(ณ วันที่๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา นครพนมเลขที่บัญชี 

๒๔๔-๒-๖๗๘๓๐-๐ช� อบัญชี 

นางสาวศันสนีย ภาโสม

- นางสาว

ศันสนีย ภา

โสม

๗๙๖.๒๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๔๑,๖๒๑.๔๖ บาท 

(หน่งแสนส่ีหม� นหน่งพันหกรอยย่ีสิบเอ็ดบาทส่ีสิบหกสตางค) พรอมดอกผล  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายศักดิสิท ิ สดรุง กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายณสหพลธ เจียมพิริยะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ รายกลุมบุคคลท่ีเปดบัญชีไวกับสถาบันการเงิน และไดใช โทรศัพทหลอกลวงประชาชน (ช� อบัญชี นางจีรวรรณ 

ตนประทุม) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธ์ิ ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาพัทยาใต เลขท่ีบัญชี 

๓๓๐-๒-๔๑๔๘๒-๔ช� อบัญชี นางจีรวรรณ ตนประทุม

นางจีรวรรณ 

ตนประทุม

๓๗,๗๑๖.๔๒ บาท

(ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

- 

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ิน ประมาณ ๓๗,๗๑๖.๔๒ บาท (สามหม� นเจ็ดพันเจ็ดรอย

สิบหกบาทส่ีสิบสองสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน คดีรายกลุมบุคคลที่เปดบัญชีไวกับสถาบันการเงินและไดใช โทรศัพทหลอก

ลวงประชาชน (ช� อบัญชี นางจีรวรรณ ตนประทุม) กับพวก 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายจรณินทร ตั้งเจริญสมุทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ิน ประมาณ ๓๗,๗๑๖.๔๒ บาท (สามหม� นเจ็ดพันเจ็ดรอย

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)
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รฟม.ปนอาชีพ ติดอาวุธสรางอาชีพใหชุมชน    การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

(รฟม.) จัดอบรมอาชีพใหชุมชนตามแนวโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองชวงลาดพราว-

สําโรง โดยมี สกลธี ภัททิยกุล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และจิรฐา วัฒนประดิษฐ 

ผูอํานวยการสํานักส� อสารองคกร รฟม. มารวมเปดงาน “รฟม. ปนอาชีพ ทํางาย ขายดี” เพ� อ

มอบความรูและสรางโอกาสใหชุมชนโดยวิทยากรมืออาชีพ และจัดในรูปแบบงาน New 

Normal ผาน Live Streaming  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 13.00 น. ในกลุม

เฟซบุก “รฟม. ปนอาชีพ”

ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาฯ จัดสัมมนา

ออนไลนนําเสนอผลงานวิจัยในหัวขอ 

“การแปลเพ� อบริการสาธารณะในสหภาพ

ยุโรป : การปรับใชเพ� อพัฒนาการบริการ

สาธารณสุขไทยแกแรงงานอพยพ” วันที่ 

30 พฤศจิกายน เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ผานทางโปรแกรม Zoom การแปลเพ� อบริการ

สาธารณะ (Public Service Translation) 

สามารถชวยเหลือผูท่ีไมรูภาษา เชน แรงงาน

อพยพที่เขามาทํางานในประเทศใหม ทําให

ไดสิทธิเขาถึงบริการพื้นฐานได ผลงานวิจัย

โดย ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีนําเสนอในการสัมมนา

ครั้งนี้มุงศึกษานโยบายดานดานการแปล

ภาษาเพื่ อผู้ โอกาสของสหภาพยุ โรป 

ซึ่ งจะเปนแนวทางกําหนดนโยบายแก

ประเทศไทย โดยเนนที่แรงงานอพยพ

ในประเทศ สนใจลงทะเบียนเพ� อรับลิงค

เขารวมงานสัมมนาไดที่ https://chula.

zoom.us/meet ing/register/tJcpdu-

hqTkqGNTV7Q4WniebL4l_scSS8A59

ซันคิสท  แบรนดผลิตภัณฑถั่ว

พิสทาชิโอ และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ 

ภายใตเครือเฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นลดราคา 

จายสะดวกชอปงายไปกับเคร� องด� มน้ํานม

พิสทาชิโอท้ัง 5 รสชาติ ไดแก รสออริจินอล 

สูตรไมเติมนํ้าตาล รสช็อกโกแลต รสชาไทย 

และนมพิสทาชิโอ ผสมเนื้อกลวยบด 

ในราคาพิเศษ ขนาด 180 มิลลิลิตร (บรรจุ 

3 กลอง/แพ็ค) เหลือเพียง 55 บาท จาก

ราคาปกติแพ็คละ 59 บาท และขนาด 946 

มิลลิลิตร เพียง 90 บาท จากราคาปกติ

กลองละ 99 บาท โดยสามารถพบกับ

โปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 16 

– 30  พฤศจิกายน ที่รานเดอะ เฮอริเทจ 

ช้ันจี โซนภาคใต เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2288-

0908 

ขาชอปเฮสุดเสียง! เตรียมแท็กทีม

มาชอปปง พรอมเช็คอินในเทศกาลแหง

ความสุขกันไดเลย เพราะบอสคนเกงแหง

หางเซ็นทรัล รวิศรา จิราธิวัฒน จัดแคมเปญ 

“Central Let’s Celebrate 2022” พรอม

เลนใหญ! เสกหางเซ็นทรัลทุกสาขา ตกแตง

ตระการตาตอนรับนักชอปใหเพลิดเพลิน

ในหวงบรรยากาศแหงความสุขดวยตน

คริสตมาสไอเดียเก พรอมท้ังยังรวมสนับสนุน

สรางอาชีพใหคนไทยมีความสุขกันถวนหนา 

โดยรวมมือกับกลุมชุมชน นําปอมปอม

ไหมพรมสุดน�ารัก ซึ่งเปนฝมือจากชาวบาน 

จังหวัดกําแพงเพชร มารวมตกแตงสวยงาม 

ทั้งในหาง และบนกลองของขวัญที่หอหุม

ดวยกระดาษหอของขวัญลายใหม และยัง

ออกแบบกิฟตการดดีไซนพิเศษใหทุกทาน

มาชอปสงตอความสุข พรอมกันนี้ ยังได

จัดโปรโมชั่น อาทิ ชอปหนารานลดสูงสุด 

40%, ลด/รับเพิ่มสูงสุด 30% จากเดอะวัน

และบัตรเครดิต และดีลเด็ดบนออนไลนกับ

สวนลดสูง 70% พรอมแจกฟรีโคดลดเพิ่ม

สูงสุด 1,500 บาท ที่ Central App และ

เว็บไซด www.central.co.th รวมถึงชอปมันส 

สะดวกสบาย กับหลากหลายชองทางชอป

ปงของทางหาง ทั้ง Central Chat & Shop, 

Central Personal Shopper On Demand 

โทร.1425 หรือชอปผานเฟซบุกเพจ Cen-

tral Department Store ระหวางวันนี้-4 

มกราคม 2565

โรงพยาบาลสัตวตล่ิงชัน (Talingchan 

Animal Hospital) เอาใจทาสแมวจัด

โปรโมชั่นกับแพ็กเกจทําหมันแมว โดย

แพทยผูมีประสบการณ ทั้งเร� องการผาตัด

และการดมยา ทําใหมั่นใจไดในเร� องความ

ปลอดภัย แถมยังฟนตัวเร็ว ในราคาสุดพิเศษ

เริ่มตนเพียง 2,500 บาทในเพศผู และ 

3,500 บาท ในเพศเมีย นอกจากนี้ทาง

โรงพยาบาลยังจัดแพ็กเกจทําหมันในนอง

หมาเอาใจเหลาทาสหมาอีกดวย สอบถาม

ขอมูลหรือการบริการตางๆ เพิ่มเติมไดที่ 

Facebook : https://www.facebook.com/

talingchanpetfanpage

ศูนยสุ ขภาพผิวและความงาม 

โรงพยาบาลเจาพระยา จัดโปรโมชั่นลด

ราคาคอรสดูแลผิวพรรณ ตอนรับการ

กลับมาเปดบริการอยางเต็มรูปแบบอีกครั้ง 

ภายใตมาตรการความปลอดภัยจากโรค

โควิด-19 สําหรับคอรส Treatment รับ

สวนลด 20% และสําหรับคอรส Laser รับ

สวนลด 30% (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะซื้อเปน

คอรสเทานั้น) "ใสแมสกจนหนากราน...อยู

บานจนหนาหมอง" สอบถามเพิ่มเติม ศูนย

สุขภาพผิวและความงาม โทร. 0-2022-

7639

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ไลฟสไตล

เดสติเนช่ันแลนดมารคระดับโลก ใหการตอนรับ 

“FLOWER GALLERY”  รานดอกไมแถวหนา

ของเมืองไทย ดวยประสบการณมากกวา 30 ป 

ฉลองเปดตัวสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด บริเวณ 

ช้ัน 1 โซน Beacon ภายใตคอนเซ็ปต ‘Flower 

gallery is not just a gallery’ ดวยแนวคิดที่

ตองการมอบประสบการณที่มากกวาการเปน

รานดอกไม โดย Decoration ภายในรานจะ

สลับสับเปล่ียนหมุนเวียนไปตาม seasonal ตางๆ

พรอมดวย Welcome point ที่ใหทุกคนไดมา 

selfie ไดทุกมุมของรานไดอยางสวยงาม

ปอม-ภคมน ตันติวีรกุล และ ก๊ิก-ทวีนุช 

สรัคคานนท เจาของรานผูมีประสบการณ

ในเสนทางนักจัดดอกไมมืออาชีพระดับแนว

หนาของเมืองไทยกวา 30 ป ที่ กลาววา 

“เรายินดี และต� นเตนเปนอยางมากที่ราน 

‘FLOWER GALLERY’ ไดยายมาสูบานหลัง

ใหมที่เซ็นทรัลเวิลด ซึ่งไดรับการยอมรับวา

เปน Lifestyle Destination Landmark ของ

ประเทศ ประกอบกับ Strategic location 

ใจกลางเมือง ทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคา

ที่หลากหลายมากขึ้น โดยราน ‘FLOWER 

GALLERY’ กอตั้งขึ้นเม� อป 1991 หลังจบ

หลักสูตร Advance Flower Design @ MAMI 

School of Design จากประเทศญ่ีปุน ประกอบ

กับ Passion ในศิลปะการจัดดอกไม และ

สนุกกับงานทุกๆชิ้นที่ทํา ซึ่งเปนแรงผลักดัน

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

เอาใจสาย Staycation ท่ีกําลังมองหาประสบการณ

พักผอนใจกลางเมืองในราคาสุดคุม ตองหาม

พลาดมาเช็กอินที่นี่ แพ็กเกจ “Stay & Dine” 

หองดีลักซราคาปกติ 3,000 บาทสุทธิตอคืน 

ใชสิทธิ์เราเที่ยวดวยกันราคาเริ่มตน 1,800 

บาทสุทธิตอคืน พักสบายในหองรีโนเวทใหม

สไตล โมเดิรน ใกลแหลง ชอปปงเดินทาง

สะดวก พรอมเครดิตรับประทานอาหารใน

โรงแรม ใหคุณไดอิ่มอรอยกับเมนูโปรดจาก

หองอาหารเรือนตน หรือชิมเมนูยูโรเปยน

สไตลฝร่ังเศส โดยฝมือเชฟ แอรเว แฟรรารด 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ที่พระรามสี่ บิสโตร และไวนบาร

ภายในแพ็กเกจประกอบไปดวย หอง

พักดีลักซ 1 คืน ฟรีอัพเกรดเปนหองพรีเมียร 

พรอมอางแชตัว เครดิตรับประทานอาหาร

ภายในโรงแรมมูลคา 1,500 บาท เช็กอินลวง

หนาไดตั้งแตเวลา 08.00 น. และเช็กเอาท

ไดถึงเวลา 18.00 น. ฟรีไวไฟและที่จอดรถ 

เปดจองแพ็กเกจและเขาพักไดตั้งแตวันนี้-31 

มกราคม 2565 โดยสามารถทําการจองลวง

หนาโดยตรงกับทางโรงแรมกอนการเขาพัก 

7 วัน ไดที่ Line @montienbangkok หรือ

โทร.0-2233-7060

ใหวันพักผอนของคุณพิเศษกวาครั้งไหน พักผอนนอนสบายพรอมอิ่มคุม

แพ็กเกจ “Stay & Dine” ที่ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

เซ็นทรัลเวิลด ตอนรับ ‘FLOWER GALLERY’ รานดอกไมแถวหนาของเมืองไทย 

ฉลองครบรอบ 30 ป ในคอนเซ็ปต ‘Flower gallery is not just a gallery’

ท่ีสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จมาจนถึง

ทุกวันนี้  สําหรับบานหลังใหมที่เซ็นทรัลเวิลด 

เราพรอมเปดตัวใหทุกคนไดมารวมสัมผัส

ประสบการณใหมในทุกๆ วัน โดยภายในราน

จะแบงออกเปนโซนตางๆ  อาทิ

Flower Zone  ดอกไมหลากหลายสาย

พันธนําเขาจากตางประเทศและในประเทศ 

อุปกรณ วัสดุตางๆ ผานการคัดสรรมาอยางดี 

พรอมสไตลการจัดดอกไมดวยตนเองที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว ใสใจพิถีพิถัน รายละเอียด

ทุกขั้นตอน มีลูกเลนกับการจัดดอกไมทุกชอ 

มีการวางแผน คิด concept และมีไอเดีย

สรางสรรคดีไซนดอกไม ในสไตลที่ทันสมัย 

เพื่อส่งมอบความสวยงามและตอบโจทย์

ลูกคาทุกรูปแบบ ที่สําคัญตองมีความรูเกี่ยว

กับชนิดของดอกไม เอกลักษณของดอกไม

แตละพื้นที่ รู วาดอกไมแตละชนิดมาจาก

ประเทศอะไร รูจักชนิดของดอกไมท่ีหลากหลาย 

ธรรมชาติของดอกไมแตละอยางเปนอยางไร 

มีวิธีการเก็บรักษายังไง สิ่งเหลานี้ตองตอบ

ลูกคาใหได และเก็บสะสมเปนคลังความรู 

ชวยใหการจัดดอกไมแตละแบบดูน�าสนใจ

มากย่ิงข้ึน ทําใหมีลูกคาประจําเปนจํานวนมาก

ที่ชื่นชอบและหลงใหลสไตล์การจัดดอกไม้

ของทางราน และสั่งจองกันในทุกเทศกาล

DIY Workshop Zone กิจกรรมดีๆ 

ที่ทางรานครีเอทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเร� อยๆ 

ใหลูกคาไดเขามารวมสนุกไดไมซ้ํา อาทิ การ

สอนจัดดอกไมในรูปแบบตางๆ, การ Painting 

ดอกไม, การทํา Jewelry จากดอกไม,  การทํา

สเปรยแอลกอฮอลกลิ่นดอกไม เปนตน ผูที่

สนใจสามารถติดตามไดที่ Facebook : @

FlowerGalleryStore

Food Bakery and Beverage อาหาร

และเครื่องดื่มที่รังสรรค์เมนูพิเศษจากหมู่

มวลดอกไมที่ทานได อาทิ น้ําดอกไมอัญชัน, 

เบเกอรี่ดอกไม, ปอปคอรนราดซอสดอกไม

Jewelry Zone มุมจําหน�ายจิลเวลรี่ 

เคร� องประดับ สวยๆ น�ารักๆ ที่มีลวดลาย

ของดอกไม

ภคมน กลาวตอ “การออกแบบราน 

FLOWER GALLERY ไดแรงบันดาลใจ จาก 

Flower Street  ท่ีมีความ Trendy , Chic & Cool 

ลูกคาสามารถเลือกดอกไมที่ช� นชอบไดดวย

ตนเอง  โดยยังคงคอนเซ็ปตการจัดดอกไม

ดวยความพิถีพิถันตั้งแตวันแรกที่เปดราน

จนถึงปจจุบันดวยหลักการที่ยึดมั่นมาตลอด

คือการทํางานดวยความสุข ทําใหผลงานการ

จัดดอกไมมีเอกลักษณเฉพาะตัว ไมเหมือนใคร  

ใชความรักความจริงใจ ที่มีตอลูกคามาผสม

ผสานรวมกับไอเดีย ปรับเปลี่ยนตามเทรนด 

ศึกษาหาขอมูลอยูตลอดเวลา เพ� อใหสามารถ

ตอบโจทย Lifestyle ของลูกคาที่เปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ ทางรานไดเพิ่ม Gimmick จุดเดน 

ใหเปนรานที่มีความหลากหลาย สรางความ

แตกตาง จึงไมแปลกท่ีทําให FLOWER GALLERY 

ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคาตลอดระยะ

เวลา 30 ป ท่ีตอบโจทยลูกคาแบบครบ จบท่ีเดียว” 

ภคมน กลาว

สัมผัสประสบการณพิเศษจาก FLOWER 

GALLERY รานดอกไมท่ีเปนมากกวารานดอกไม 

บริการดวย Service Mind ใสใจในทุกราย

ละเอียด พรอมสรางรอยยิ้ม ความสุข และ

ความประทับใจในทุกเทศกาล ใหดอกไมเติม

เต็มความรู้สึกแทนคําพูดที่สวยงามสื่อถึง

ความรูสึกของผู ใหถึงผูรับในทุกชวงโอกาสที่

สําคัญไดอยางสมบูรณแบบ  รานเปดให

บริการทุกวันเวลา 10.00-22.00 น. ที่ชั้น 1 

โซน Beacon ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด สนใจ

สอบถามรายละเอียดไดที่ 08-1928-8999 

Facebook : @FlowerGalleryStore และ 

Line : @flowergallery 

ศ. ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ ประธาน

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ในพระสังฆราชูปถัมภ และ อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา เจ าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) พรอมดวย รศ. นพ.ประเสริฐ 

ตรีวิจิตรศิลป ผูอํานวยการโรงพยาบาล

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร (KMCH) และ

ฮิโรยูกิ อาคาชิ กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ไซโก (ประเทศไทย) เปดตัวนาฬ�กาลิมิเต็ด

เอดิชันรุน ‘SEIKO Monster KMITL’ นาฬ�กา

สปอรตดีไซน โดดเดนทันสมัย ที่ผลิตจํากัด

เปดตัวนาฬ�กา ‘SEIKO Monster KMITL’

พรอมจัดประมูล 47 หมายเลขสวย

จํานวนเพียง 1,000 เรือนเฉพาะประเทศไทย 

พรอมทั้งจัดกิจกรรมประมูล “AUCTION for 

GIVING: KMITL Monster KMITL” ที่เชิญ

เหลาเซเลบคนดัง แฟนตัวยงและนักสะสม

รวมประมูล 47 หมายเลขสวย เพ� อนํารายได

สมทบทุนสรางโรงพยาบาลพระเจาเกลาเจา

คุณทหาร (KMCH) สูการเปนโรงพยาบาล

วิจัยนวัตกรรมทางการแพทยครบวงจร

แหงแรกของไทย โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น 

บริเวณ SEIKO Service Center ศูนยการคา

เกษรเซ็นเตอร เกษรวิลเลจ 
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

ยุโรปต้านคุมโควิด-ดัตช์จลาจล

นายกฯซูดานจะกลับมาดำารงตำาแหน่งเดิม

ร า ย ง า น เ อ เ อ ฟ พี แ ล ะ

รอยเตอร์เ ม่ือวันอาทิตย์ท่ี 21 

พฤศจิกายน 2564 กล่าวว่า การ

ประท้วงต่อต้านมาตรการล็อก

ดาวน์และข้อจำากัดเพื่อควบคุมการ

แพร่ระบาดเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ี

รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรป

กำาลังต้องด้ินรนรับมือจำานวนผู้ติด

เช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีกลับมาเพ่ิมสูง

ข้ึนเป็นสถิติ ซ่ึงทำาให้รัฐบาลต้อง

กลับมาใช้มาตรการท่ีเข้มงวดอีก

คร้ัง 

ที่เนเธอร์แลนด์ ซึ่งรัฐบาล

ของนายกรัฐมนตรีมาร์ก รุตเทอ  

กลับมาใช้การล็อกดาวน์บางส่วน

นานอย่างน้อย 3 สัปดาห์ตั้งแต่

วันเสาร์ที่่แล้ว และกำาลังวางแผน

ห้ามผู้ที่ยั งไม่ฉีดวัคซีนเข้าบาง

สถานที่ตามแผน 2 จี ผู้ประท้วง

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ออกมา

ก่อจลาจลปะทะตำารวจเป็นคืน

ที่ 2 ติดต่อกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน

มา โดยเหตุการณ์รุนแรงเมื่อคืน

วันเสาร์เกิดที่กรุงเฮก และมีเหตุ

วุ่นวายโดยเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ที่

ปะทะตำารวจในอีกหลายเมือง 

เมื่อคืนวันศุกร์เกิดความ

รุนแรงที่เมืองท่ารอตเตอร์ดัม ผู้

ประท้วงหลายร้อยคนขวางปาก้อน

หินและดอกไม้ไฟใส่ตำารวจ และ

จุดไฟเผารถยนต์และจักรยานเมื่อ

วันศุกร์ ตำารวจตอบโต้ด้วยการยิง

ปืนและฉีดน้ำา ตำารวจรอตเตอร์ดัม

เผยเมื่อวันเสาร์ว่า มีคนถูกจับ 51 

ราย ครึ่งหน่ึงอายุไม่ถึง 18 ปี มี

ผู้ก่อจลาจลโดนยิงบาดเจ็บด้วย 3 

คน ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล

เหตุจลาจลเมื่อคืนวันเสาร์ 

เกิดภายหลังชาวดัตช์หลายพันคน

เดินขบวนประท้วงอย่างโกรธแค้น

ในกรุงอัมสเตอร์ดัม แต่บรรยากาศ

ค่อนข้างสงบ ส่วนที่เมืองเบรดา

ทางภาคใต้ ติดชายแดนเบลเยียม 

ผู้ประท้วงเดินขบวนผ่านเมือง

พร้อมป้ายข้อความเช่น “ไม่เอา

ล็อกดาวน์” ผู้จัดการชุมนุมกล่าว

ว่า พวกเขาคัดค้านแผนของนา

ยกฯ ที่จะจำากัดสิทธิของผู้ที่ ไม่ฉีด

วัคซีนในการเข้าร้านอาหารและ

บาร์ 

ท่ีออสเตรีย ซ่ึงเม่ือวันศุกร์

รัฐบาลเพ่ิงประกาศล็อกดาวน์บาง

ส่วนท่ัวประเทศนาน 20 วัน ห้าม

ประชาชนออกนอกบ้านเว้นแต่

มีธุระจำาเป็นเร่ิมต้ังแต่วันจันทร์น้ี 

และเตรียมบังคับฉีดวัคซีนต้ังแต่

กุมภาพันธ์ปีหน้า มีประชาชนราว 

40,000 คนออกมาประท้วงใกล้กับ

สำานักนายกรัฐมนตรีในกรุงเวียนนา 

ตามคำาเรียกร้องของพรรคการเมือง

ขวาจัด พวกเขาชูป้ายข้อความ

ประณาม “เผด็จการโคโรนา” และ 

“การแบ่งแยกสังคม”

ผู้ประท้วงบางคนติดดาวสี

เหลือง มีข้อความว่า “ไม่ได้ฉีด

วัคซีน” เพื่อเลียนแบบดาวดาวิด

ที่ชาวยิวจำานวนมากถูกบังคับให้

ติดในยุคนาซี รัฐมนตรีมหาดไทย

คาร์ล นีแฮมเมอร์ โกรธมากกับ

การกระทำาดังกล่าว โดยระบุว่า

เป็นการดูหมิ่นผู้คนหลายล้านคน

ที่เป็นเหยื่อเผด็จการนาซี รวมถึง

ครอบครัวของพวกเขา

เมื่อวันเสาร์ มีผู้ประท้วง

หลายพันคนเดินขบวนที่กรุงซา

เกร็บของโครเอเชียด้วย ที่อิตาลี

มีผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมที่

สนามกีฬาโบราณกีร์กุสมักซิมุส 

เพื่อต่อต้านแผน “ใบผ่านสีเขียว” 

สำาหรับเข้าที่ทำางาน, สนามกีฬา

และระบบขนส่งมวลชน

ส่วนที่เดนมาร์ก ผู้ประท้วง

ประมาณ 1,000 คนต่อต้านแผน

ของรัฐบาลที่เตรียมกลับมาใช้ ใบ

ผ่านโควิดสำาหรับข้าราชการที่กลับ

เข้าทำางาน บางคนร้องตะโกน 

“เสรีภาพเพื่อเดนมาร์ก” ขณะเดิน                                                     

ขบวนในกรุงโคเปนเฮเกน กิจกรรม

นี้จัดโดยกลุ่ม “คนชุดดำา” ที่เชื่อว่า

โควิด-19 เป็นแค่กลลวง.

คาร์ทูม • นายพลซูดานก่อรัฐ                                            

ประหารตกลงที่จะให้นายกรัฐ

มนตรีอับดัลลา ฮัมด็อก กลับ

มาดำารงตำาแหน่งเดิมและปล่อย

ตัวผู้นำาพลเรือนที่ถูกจับกุมตั้งแต่

รัฐประหาร จากการเปิดเผยของผู้

เจรจาเมื่อวันอาทิตย์

นายพลอับเดล ฟัตตาห์ 

อัล บูร์ฮัน เป็นผู้นำารัฐประหาร

ของซูดาน ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินเมื่อวันที่  25 ตุลาคมที่

ผ่านมา และยกเลิกรัฐบาลชุด

เปลี่ยนผ่านที่ปกครองประเทศมา 

2 ปี ทำาให้ประชาคมโลกออกมา

ประณามและเกิดการชุมนุมต่อ

ต้านรัฐประหารครั้งใหญ่

เ อ เอฟพี และรอย เตอร์

รายงานเมื่ อวันอาทิตย์ที่  21 

พฤศจิกายนว่า ฟัดลัลลาห์ บูร์

มา ผู้เจรจาอาวุโสของซูดานและ

รักษาการหัวหน้าพรรคอุมมา เผย

ว่าบรรลุข้อตกลงทางการเมือง

ระหว่างนายพลบูร์ฮันและนายกฯ 

อัลดัลลา ฮัมด็อก, พรรคการเมือง

ต่างๆ และองค์กรประชาสังคม ที่

จะให้ฮัมด็อกกลับมาดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี และปล่อยผู้ที่ถูก

ควบคุมตัวทางการเมือง โดยจะ

ให้ฮัมด็อกตั้งคณะรัฐมนตรีอิสระที่

เป็นนักวิชาการ 

กลุ่มเจรจาของซูดานกลุ่มนี้

ประกอบด้วยนักวิชาการ, ผู้สื่อข่าว

และนักการเมือง ออกแถลงการณ์

เค้าโครงของข้อตกลงนี้ว่าจะให้

ฮัมด็อกกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี 

และจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของ

รัฐธรรมนูญ, กฎหมายและฉันทา

มติทางการเมืองของรัฐบาลในช่วง

เปลี่ยนผ่าน โดยจะประกาศข้อ

ตกลงนี้อย่างเป็นทางการในวัน

อาทิตย์ หลังจากการลงนามข้อ

ตกลงของแต่ละฝ่าย 

คณะผู้เจรจาเผยว่ามีการ

บรรลุข้อตกลงนี้หลังจากมีการ

เจรจากับกลุ่มการเมืองฝ่ายต่างๆ, 

กลุ่มอดีตกบฏและผู้นำากองทัพ

แหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์

ว่า สภาอธิปไตยที่ปกครองประเทศ

จะประชุมด่วนในวันอาทิตย์น้ี ก่อน 

ที่จะประกาศข้อตกลงนี้ 

หลังรัฐประหาร ฮัมด็อก

โดนกักบริเวณอยู่ที่บ้าน แหล่งข่าว

ที่ใกล้ชิดเขาเผยว่า ข้อเรียกร้อง

ของฮัมด็อกคือให้ปล่อยตัวนักโทษ

ทางการเมืองและกลับสู่การแชร์

อำานาจ เป็นเงื่อนไขก่อนการเจรจา

กับฝ่ายรัฐประหาร

หลังเกิดการรัฐประหาร ชาว

ซูดานออกมาชุมนุมต่อต้านอย่าง

ต่อเนื่อง ผู้ชุมนุมถูกปราบปรามเสีย

ชีวิตอย่างน้อย 40 ราย เมื่อวันพุธ

ท่ีผ่านมาผู้ชุมนุมถูกเจ้าหน้าท่ีความ

ม่ันคงยิงเสียชีวิตถึง 16 ราย เป็นวัน

ท่ีผู้ชุมนุมเสียชีวิตมากท่ีสุด.

จีนลดระดับสัมพันธ์การทูตลิทัวเนีย 

ปักกิ่ง • รายงานเอเอฟพีกล่าวว่า คำาแถลงของกระทรวงการ

ต่างประเทศของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ประกาศ

ว่า รัฐบาลจีนได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน

กับลิทัวเนียเหลือระดับอุปทูต เพื่อปกป้องอำานาจอธิปไตยของ

จีนและบรรทัดฐานพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ลิทัวเนียอนุญาตให้ไต้หวันเปิดสำานักงานที่เปรียบเสมือนสถาน

ทูตของไต้หวันในลิทัวเนีย โดยให้ใช้ชื่อว่า “ไต้หวัน” ซึ่งเป็น                                                                                      

การท้าทายความกดดันจากจีนท่ีไม่เห็นด้วยกับการใช้คำา “ไต้                                                                                           

หวัน” แทนชื่อทางการของเกาะท่ีอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิป 

ไตยแห่งนี้ ที่จีนถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน “รัฐบาลลิทัว

เนียต้องรับผลที่ตามมาทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากสิ่งน้ี” แถลงการณ์

ของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าว และว่า ลิทัวเนียได้

ละทิ้งคำามั่นสัญญาทางการเมืองเมื่อครั้งสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตกับจีน โดยคำาแถลงหมายถึงนโยบาย “จีนเดียว” 

ไต้หวันเคยประกาศไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมว่า จะเปิดสำานักงาน

ที่ลิทัวเนีย ซึ่งจะเป็นการต้ังสำานักงานทางการทูตแห่งใหม่ครั้ง

แรกในยุโรปรอบ 18 ปี ทำาให้จีนตำาหนิอย่างรุนแรง 

ตามจับชายทำาปืนลั่นสนามบินแอตแลนตา

วอชิงตัน • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่าตำารวจสหรัฐออก

หมายจับชายวัย 42 ปีที่ทำาปืนลั่นที่ท่าอากาศยานนานาชาติ

ฮาร์ตฟิลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 

เวลาราว 13.30 น. ตามเวลาในสหรัฐในช่วงเวลาที่มีผู้ โดยสาร

หนาแน่นเนื่องจากเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้า เหตุปืน

ลั่นทำาให้ผู้ โดยสารหลายสิบคนในบริเวณน้ันหาท่ีกำาบังและ

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย คนหนึ่งล้มลงที่ลานของอาคารผู้

โดยสาร และ 2 คนมีอาการหายใจลำาบาก พ.ต.ต.เรจินัลด์ มัวร์                                                                      

แมน ตำารวจเมืองแอตแลนตาแถลงว่าตำารวจกำาลังตามจับ

ชายเจ้าของปืนผู้น้ี ชื่อเคนนี เวลส์ สำานักความปลอดภัยการ

คมนาคมของสหรัฐ (ทีเอสเอ) แถลงว่าเหตุปืนลั่นเกิดขึ้นหลัง

จากเครื่องเอกซเรย์ตรวจพบวัตถุต้องห้ามภายในกระเป๋าของ

ผู้ โดยสารคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเปิดช่อง

ของกระเป๋าที่พบวัตถุต้องห้าม แต่เจ้าของกระเป๋าวิ่งมาฉวย

กระเป๋าและหยิบปืนขึ้นจนทำาให้ปืนลั่น จากนั้นวิ่งหนีออกจาก

สนามบิน

ชาวเมียนมาตาย 15 ศพขณะเดินไปเจดีย์กลางน้ำา

ย่างกุ้ง • เจ้าหน้าที่กู้ภัยเมืองตานพยูซะยะในรัฐมอญทางใต้

ของเมียนมาเผยกับเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีผู้จมน้ำาตาย 15 

ราย และถูกส่งมาที่โรงพยาบาล มีผู้สูญหาย 3 คน คนเหล่านี้

จมน้ำาเสียชีวิตระหว่างที่ประชาชนหลายพันคนเดินไปที่เจดีย์

กลางน้ำาที่ตั้งอยู่บนชั้นหินที่ โผล่ออกมา ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่ง

ราว 3 กิโลเมตร ทางเดินไปเจดีย์กว้างเพียง 4 เมตร ขณะเกิด

เหตุน้ำาขึ้นสูง ทำาให้แทบมองไม่เห็นทางเดิน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

บอกว่าปกติไม่อนุญาตให้ข้ามไปเจดีย์ในเวลา 06.30 น. ท่ีน้ำา

ขึ้นสูง แต่พวกเขาก็ไม่ฟัง.

เฮก • ผู้ประท้วงหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนต่อต้านมาตรการควบ 

คุมไวรัสในหลายประเทศยุโรปเมื่อวันเสาร์ เยาวชนดัตช์ห้าวหนักก่อ

จลาจลเผารถปะทะตำารวจ 2 คืนติดต่อกัน มีคนโดนยิงบาดเจ็บ 3 ราย 

ยกล้อโชว์ • หนุ่มดัตช์ยกล้อรถสกูตเตอร์ระหว่างเกิดเหตุจลาจลประท้วงมาตรการควบคุมโควิด-19 รอบใหม่ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ใน

กรุงเฮก เมื่อคืนวันที่ 20 พฤศจิกายน. 

‘บิ๊กตู่’ พร้อมประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ 

กรุงเทพฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำา                     

นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่  22 พ.ย.64 เวลา 

09.00 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์  ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัย

พิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-

จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยประธานาธิบดีสี จิ้น

ผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมเด็จพระราชาธิบดี

แห่งบรูไนดารุสซาลาม จะเป็นประธานร่วมในการประชุม

ครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นสำาคัญคือ การเปล่ียนสถานะความ

สัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบ

ด้าน และกำาหนดทิศทางความสัมพันธ์สำาหรับอนาคตในทุก

มิติ โดยนายกฯ จะนำาเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางเพื่อสร้าง

อนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกันด้วย

‘กำานันเทือก’ ไม่กังวลคดีโรงพักฉาว

ธนบุรี • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ปรึกษาและผู้ร่วม

ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กล่าวถึงกรณี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เตรียมยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง คดีก่อสร้างโรงพัก 396 แห่งเอง  

หลังสำานักงานอัยการสูงสุดมีมติไม่ฟ้อง ว่าพร้อมท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะคดีใด ถึงจะมีคน

ที่พยายามจะเอาตนเองเข้าคุกให้ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะเคย

นำาประชาชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วันนี้ถูกกล่าวหา

ว่าทุจริตคอร์รัปชันเสียเอง ซึ่งการนำาคดีขึ้นศาลก็ถือว่าเป็น

เรื่องดีเพราะในที่สุดจะได้พิสูจน์ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะโดน

กล่าวหาอยู่แบบนี้ โดนด่าไปเรื่อยๆ อีก ตนไม่ได้กังวลเพราะ

ไม่ได้ทำาทุจริต และในชีวิตนี้ ไม่ได้ โกงชาติ โกงแผ่นดิน โกง

งบประมาณใดๆ ไม่น่ากลัว.

ประชาชน 96%

และใช้ความรุนแรงบานปลาย 

ในขณะมีเพียง  3.5% ที่เห็นด้วย 

และส่วนใหญ่หรือ 96.8% ระบุ

บ้านเมืองและประชาชนกำาลังอยู่

ในช่วงต้นของการเปิดประเทศ 

เริ่มกลับมาใช้ชีวิต ค้าขายปกติ                                                 

ทุกคนกำาลังช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐ 

กิจของประเทศและแก้ปัญหา

ปากท้องในทุกมิติ 96.6% ระบุ

ว่า กังวลกับกลุ่มขบวนการสั่น

คลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จะทำาลายความพยายามฟื้นฟู

บ้านเมืองร่วมกัน  นำาไปสู่ความ

วุ่นวายและวิกฤตซ้ำาซาก”

ผลสำารวจยังพบว่า ส่วน

ใหญ่หรือ 96.3% ไม่เห็นด้วยกับ

ขบวนการสั่นคลอนสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ที่พยายามบิดเบือน 

จาบจ้วง ก้าวล่วง พาคนลงถนน 

คุกคามและไม่เคารพผู้อื่น ทำา

บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวาย ทำาลาย

ความหวังของประชาชนที่จะร่วมกัน

ฟื้นฟูประเทศ โดยมีเพียง 3.7% เท่านั้น

ที่เห็นด้วย

ผอ.สำานักวิจัยซูเปอร์ โพลกล่าวว่า 

โพลชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่า  ประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับขบวนการสั่น

คลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยรับ

รู้ ได้ถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังท่ีมีนัก

วิชาการ นักการเมือง นักข่าว และกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางสังคมบางส่วนร่วมมือกับ

ขบวนการต่างชาติ พยายามแทรกแซง

เปลี่ยนแปลงการปกครองไทย โดยปั่น

ให้คนไทยแตกแยก ขัดแย้ง อ่อนแอ 

นำาไปสู่ความวุ่นวายทางสังคมท่ีรุนแรง

บานปลายจนไม่สามารถควบคุม ดัง

ตัวอย่างในฮ่องกงและหลายประเทศ

ในตะวันออกกลาง ผลโพลนี้จึงพิสูจน์

ให้เห็นแล้วว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้เท่า

ทันความเคลื่อนไหวทำาลายชาติ จึงไม่

เอาด้วยกับขบวนการและไม่ยอมตกเป็น

เครื่องมือของขบวนการต่างๆ ดังกล่าว

วันเดียวกัน นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย                                                           

(พท.) แถลงถึงผลการลงมติร่างรัฐ 

ธรรมนูญฉบับภาคประชาชนว่า เป็นไป

ตามคาดหมายที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะ

ตกไป ต้องใช้เสียง ส.ว.ถึง 84 เสียงใน

ชั้นรับหลักการวาระที่ 1 แต่ก็ไม่อยากให้

ประชาชนกว่า  1.3 แสนคนที่เคยเข้าชื่อ

เสนอแก้รัฐธรรมนูญล้มเลิกความคิด ให้

เสนอเข้ามาอีกครั้ง โดยเสนอแก้ไขตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีการตั้ง

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มา

ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถ

ผ่านได้ เพราะสภาเคยมีความเห็นโหวต

รับหลักการในการแก้ไขมาตรา 256 มา

ครั้งหนึ่งแล้ว แต่มี ส.ว.ส่วนหนึ่งยื่นศาล

รัฐธรรมนูญตีความทำาให้ตกไป.

โวแก้จน

ดูยุทธศาสตร์ชาติว่ าทำ างานกันโดย

อย่างไร

ทั้งนี้ มีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้น

อย่างมากมาย มีพันธสัญญาเกิดขึ้นกับ

กลุ่มต่างๆ ประเทศต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมา จึง

ไม่สามารถที่จะไปคัดค้านได้ เนื่องจาก

เป็นมติของส่วนใหญ่ จึงได้เสนอข้อ 18 

ต่างๆ ไป ที่สามารถทำาได้ เช่น CPTPP 

ยอมรับว่ามีข้อเสีย แต่ก็มีข้อดีด้วยเช่น

กัน ยังไม่ได้ตกลงว่าจะรับหรือไม่รับ ต้อง

กลับมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง แต่หากไม่

รว่มเจรจาในวนันี ้วนัขา้งหน้าเมื่อสมาชกิ                                               

อื่นๆ เข้ามาอีกจำานวนมาก เราจะไม่มี

โอกาสเสนอข้อสงวนอีกเลย 

นายกฯ กล่าวว่า ส่ิงที่รัฐบาล

พยายามทำาคือการสร้างความเท่าเทียม

ทางโอกาส ไมว่่าจะเปน็คนรวยหรอืคนจน

จะต้องเข้าถึงโอกาส อยู่ภายใต้กฎหมาย

ฉบับเดียวกันจะละเมิดซ่ึงกันและกันไม่

ได้ และความเป็นธรรมในการดูแลผู้มี

รายได้น้อย เกษตรกร กลุ่มเปราะบาง 

และอื่นๆ  ซึ่งรัฐบาลทำาคนเดียวไม่ได้ ทุก

คนจะต้องจับมือไปด้วยกัน โดยเอาหลัก

การมาด้วยกัน และดูว่าใครจะทำาตรง

ไหน ยึดโยง และดูว่าปัญหาอุปสรรคอยู่

ตรงไหน ไม่เช่นนั้นจะไปไม่ได้ กฎหมาย

กี่ร้อยกี่พันฉบับรัฐบาลแก้ ไปแล้วเกิน 

50% ที่ติดอยู่เพราะไม่ผ่านโดยเฉพาะ

การประชาพจิารณ ์แตถ่า้ไมแ่กต้รงนีก้ไ็ป

ไม่ได้ เพราะความต้องการยังเหมือนเดิม 

คือตัวเองไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่อยาก

ได้สิ่งที่ดีขึ้น สิ่งสำาคัญที่สุดคือกฎหมาย

และกฎระเบียบ

โต้บิดเบือนปมรถทหาร

“เรื่องของการลงทุน ถ้าผมเป็น

เจ้าของธนาคารผมจะให้ทั้งหมด ในเรื่อง

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา แต่มันไม่ใช่ของผม 

แต่เป็นของเอกชนท่ีมีผู้ถือหุ้น จะไปสั่ง

ให้ลดนั่นลดนี่ทำาไม่ได้ ทุกคนต้องเข้าใจ

ตรงนี้ ไม่ใช่ว่าทำาไมนายกฯ ไม่สั่ง การ

จะจัดสรรอะไรต้องคิดต้องปรึกษา ต้องมี

คำาตอบจากคณะทำางานวา่ทำาไดห้รอืไม่ได ้

ถ้าสั่งได้ผมสั่งให้ทั้งหมดไปแล้ว แต่ถ้าทำา

จริงก็จะหาว่าเป็นเผด็จการเข้าไปอีก แค่

ผมสั่งให้ทหารปลูกผักชี พูดไม่ครบถึงผัก

ชนิดอื่นก็โดนแล้ว ทหารเขาปลูกไว้กิน

ใครจะซือ้กซ็ือ้ ใครไมซ่ือ้กไ็มเ่ปน็ไร จะได้

ไม่ต้องไปซื้อของแพง  ทหารปลูกไว้แจก

ด้วยซ้ำา เขาปลูกอยู่แล้วในค่ายทหาร ไม่

ได้ว่าจะไปแข่งกับใคร ถ้าใครลำาบากก็มา

ซื้อในที่ทหาร เรื่องรถขนส่งก็เช่นกัน ถ้า

เดือดร้อนขึ้นมาจริงๆ ขาดแคลนสินค้า

ขนสง่กม็าขอทหาร ผมกต็อ้งชว่ย และผม

ไม่ได้เปิดการขนส่งแข่งกับใคร อย่าไปฟัง

เขาบิดเบือน ถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมาไม่มี

รถวิ่งเลยแล้วจะทำาอย่างไร จะให้แบก

กระสอบเดินกันหรือ พูดไม่ได้ต้องการให้

เป็นเช่นนั้น แต่บางทีก็ถูกบิดเบือนเยอะ

แยะไปหมด” พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ

อย่างไรก็ตาม เรื่องการผ่อนปรน

การชำาระหนี้ทำาไปหมดแล้ว แต่ถ้าจะกู้

มากกว่านี้สามารถทำาได้ถ้าทุกคนยอมรับ 

ทั้งนี้เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นในปี 2565, 

2566, 2567 ถ้าโรคระบาดไม่กลับขึ้นมา

อีกหรือมีอย่างอื่นเข้ามาอีก เช่นความขัด

แย้งในภูมิภาคอาเซียนหรือทะเลจีนใต้  

หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศ

เพื่อนบา้น รวมถงึราคาน้ำามนัเปน็อยา่งไร 

ปตท.อยูก่บัใคร ตน้ทนุการผลติมีอะไรบา้ง 

ภาษเีกบ็จากตรงไหน เกบ็อยา่งไร ตอ้งสง่

คืนกระทรวงการคลังหรือไม่ ทุกอย่างยึด

โยงกันทั้งหมด ตอนนี้พยายามพยุงราคา

น้ำามันดเีซลให้ได้ในราคาลติรละ 30  บาท 

แต่ถ้าลดลงได้อีกจะพยายาม เราต้องคิด

ให้เป็นต้องหาข้อมูลให้ครบ ถ้าไม่ช่วยกัน

ก็ทำาอะไรไม่ได้ ทั้งหมดยืนยันโอกาสของ

ประเทศไทย สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

สร้างความแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน ซ่ึง

เป็นไปตามเป้าหมาย สถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจของไทยเริ่มดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงโครงการ 

1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนว่า  เพียง

แต่ต้องการให้ข้าราชการไปรับฟังข้อมูล

เพื่อแก้ปัญหา เพื่อที่จะให้การทำางาน

สอดคล้องกับสำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไม่

ไดเ้ปน็การทำาการเมืองอะไรทัง้สิน้ เพราะ

ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพูดคุยกับชาวบ้าน 

บางพื้นที่นานๆ ทีจะเจอข้าราชการ ส่วน

การพลิกโฉมประเทศไทยและสิ่งที่พูดมา

ทั้งหมดอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ตนทำาคนเดียว

ไม่ได ้ไมม่ีใครทำาสำาเรจ็ไดค้นเดยีว จะใคร

ก็แล้วแต่มาทำาเถอะ ไม่ได้สงวน ทำาให้

ได้แล้วกัน ประเทศไทยมีสิ่งดีงามหลาย

อย่างมากกว่าที่จะมาขัดแย้งกัน

นายกฯ กล่าวด้วยว่า วันนี้รัฐบาล

กำาลังทำาแพลตฟอร์มเร่งเทคโนโลยีให้

ทำาให้ได้ และบ้านเราไม่ได้แย่ วันนี้เปิด

ในยูทูบเห็นเรื่องการท่องเที่ยวในบ้าน

เราเยอะแยะ ทุกอย่างอยู่ในสายตาชาว

โลกอยู่แล้ว  และอะไรที่ ไม่ดีลองมาดู

เพื่อจะแก้ ไข เราต้องเปิดโลกภายนอก

ด้วย ไปต่างประเทศทุกครั้งตนนั่งรถดู

ถนนหนทาง ความสะอาด สำาหรับเมือง

อจัฉรยิะคาดหวงัวา่อยากให้ไทยมสีกัเมอืง

หนึง่เหมอืนตา่งประเทศ มรีถไฟฟา้ที่ไมม่ี

คนขับ โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างรายได้ ให้

ประเทศ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ภายหลังการปาฐกถา พล.อ.ประ 

ยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องเศรษฐกิจจาก

การประเมินในปนีี ้เมื่อรวมทัง้ 4 ไตรมาส

คิดว่าไม่น่าเป็นลบ เพียงแต่อาจจะขึ้นไม่

มากนักก่อนจะทยอยขึ้น อาจจะเติบโต

ประมาณ 1% กว่าๆ แต่เดิมประเมิน

ว่าเป็นลบ ซึ่งปีหน้าจะมีแรงส่งอีกจาก

ปลายปีนี้ ต้นปีหน้า 2565 ไปดูไตรมาส 

1-4 ถ้าหากไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น 

ต้องมีความคาดหวังกันอีกครั้ง และมี

มาตรการในการรองรับ เพื่อจะเป็นแรง

ส่งในปีต่อไป สิ่งสำาคัญที่สุดจะต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหา

ให้ได้ ทำาให้ทุกอย่างเร็วขึ้น ไม่ขัดแย้งใน

เรื่องที่ไม่ควรขัดแย้ง

ประเดิมแก้จนล้านครอบครัว

ด้าน พล.อ .อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าว

ชีแ้จงในงานสมัมนาหอการคา้ทัว่ประเทศ 

ครั้งที่ 39 ถึงโครงการ  1 ข้าราชการ 1 

ครัวเรือนว่า  ศูนย์อำานวยการขจัดความ

ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง  (ศจพ.) ได้วางโครงสร้างแล้ว 

ซ่ึง สศช.ได้รวบรวมข้อมูลประชาชนใน

กลุ่มเปราะบางอ่อนด้อยไว้ในระบบการ

พัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือทีพีแมป  ดัง

นั้นก็จะนำาข้อมูลดังกล่าวเข้าไปดูแลแก้

ปญัหาในทกุเรื่องทกุมิต ิทัง้เรื่องการศกึษา 

สาธารณสุข รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ 

แล้วส่งข้อมูลให้ทีมในระดับพื้นที่เตรียม

ตัวลงไปดูว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างไร 

และจะนำามาวางแนวทางแก้ไขปัญหา

ต่อไป โดยทุกภาคส่วนจะดำาเนินการช่วย

เหลือกัน และแก้ปัญหาให้จบในระดับ

พื้นที่หรืออำาเภอเท่านั้น 

“ทีมที่จัดลงไปจะคอยเป็นพี่เลี้ยง

ใหแ้ตล่ะครวัเรอืน ซึง่โครงการนีด้ตูน้แบบ

มาจากต่างประเทศ ประเทศเหล่านั้นทำา

โครงการแบบ 1 ต่อ 1  แต่ประเทศไทย

ดูทุกช่วงวัยและทุกมิติ จึงต้องประสาน

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยง 

ซึ่งจะมากกว่า 1 คน ใน 1 ทีม หรือ

ประมาณ 3-5 คน และเบือ้งตน้จะดำาเนนิ

การ 1 ทีม ต่อ 15 ครอบครัว และขณะ

นี้กำาลังอยู่ระหว่างการสำารวจที่จะต้อง

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนเดือน

ธันวาคมนี้ จากนั้นต้นปี 2565 จะนำา

ข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดทีมพี่เลี้ยง

ระดับตำาบล ดำาเนินการแก้ปัญหาให้ตรง

จุด  เบื้องต้นมีครัวเรือนที่จะได้รับการ

ช่วยเหลือประมาณ 1 ล้านครัวเรือน” 

รมว.มหาดไทยระบุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

นายกฯ ได้ติดตามสถานการณ์ประจำา

วันเพื่อควบคุมราคาสินค้าและสั่งการ

แก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยในส่วนของ

ผู้มีรายได้น้อยได้สั่งการให้กระทรวงการ

คลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 

15 ล้านคน ซึ่งเป็นการเปิดลงทะเบียน

รับทั้งคนใหม่ และให้คนเก่าลงทะเบียน

เพื่อทบทวนสิทธิ์ จากปัจจุบันที่มีผู้ถือ

บัตรสวัสดิการอยู่ประมาณ 13.6 ล้าน

คน ทั้งนี้จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการ

คัดกรอง เช่น เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัว

เรือนไม่เกิน 200,000 บาทมาคำานวณ

ด้วย นอกจากนี้จะมีเกณฑ์ทรัพย์สินมา

ใช้พิจารณาด้วย โดยสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลังอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์

การลงทะเบียนให้รอบคอบ ก่อนเสนอ

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเปิดลง

ทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยรัฐบาลมีความ

ตัง้ใจอยากใหเ้สรจ็ภายในปนีีเ้พื่อเปน็ของ

ขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

วันเดียวกัน น.ส.อรุณี กาสยา

นนท ์รองเลขาธกิารพรรคเพื่อไทย  กลา่ว

ว่า ขณะนี้คนไทยตกอยู่ในสถานการณ์

จำาทน ที่ต้องอดทนอยู่กับผู้นำาที่มีความ

พยายามแก้ปัญหาประเทศด้วยความ

เคยชินอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ ที่คิดว่า

ประเทศเป็นเสมือนกรมทหาร แก้ปัญหา

ดว้ยการชีน้ิว้สัง่ ทหารทำาไดท้กุอยา่ง เชน่

ให้ทหารปลูกผักชี หรือใช้รถทหารส่งของ  

สะท้อนความจริงว่าเราเอาทหารมาบริหาร                                                           

ประเทศไม่ได้ ทำาได้เพียงแก้ปัญหาท่ีปลาย

เหตุและสุดท้ายแก้ไม่ได้ อย่าทำาตัวเป็น

ตลกคาเฟ่ ไม่อย่างนั้นจะเป็นผู้นำาที่ใครก็

ดูถูกดูแคลนต่อไปเรื่อยๆ 

ขณะที่นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี  

ตอบโต้ว่า แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเป็น

นายกฯ ที่มาจากทหาร แต่ได้พัฒนาและ

แก้ ไขปัญหาให้ประเทศไปตั้งมากมาย 

รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้รัฐบาล น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย ที่

แม้เป็นพลเรือนแต่ ไม่เคยทำาอะไรเพื่อ

ชาติบ้านเมืองเลย และขอให้ย้อนไปดูรา

คาน้ำามันเบนซินในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์

แตะเกือบ 50 บาท ทำาให้ประชาชน

อาชีพอื่นๆ เดือดร้อนยิ่งกว่ายุคนี้หลาย

เท่า เหตุใดคนในพรรคเพื่อไทยไม่ออก

มาโวยวายบ้าง.
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ผู้แทนยูซี ไอชื่นชม ส.กีฬาจักรยานฯ

ไทยโพสต์ • ดาโต๊ะ อมาจิต ซิงห์ กิล คณะกรรมการบริหาร

สหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือยูซีไอ ชาวมาเลเซีย ชื่นชม

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ภายใต้การนำาของ พลเอกเดชา เหมกระ

ศรี จัดการแข่งขันศึกสองล้อประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย 

คัพ 2021” ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ได้อย่าง

ยอดเยี่ยม และเป็นเพียงชาติเดียวในเอเชียที่สามารถจัดได้ โดย

ดาโต๊ะ อมาจิต ซิงห์ กิล เผยว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ

เชิญมาในการแข่งขันครั้งนี้ ในนามของยูซีไอ ตนคิดว่าเป็นการ

เดินหน้าอย่างยิ่งใหญ่และเป็นก้าวสำาคัญในทวีปเอเชีย ที่แสดง

ให้เห็นว่าการกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติ

นั้น สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยสามารถทำาได้ และ

เป็นเพียงชาติเดียวในทวีปเอเชีย นอกจากนั้นยูซีไอก็ได้ทราบ

ว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล                                                                             

นานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” ระหว่างวันที่ 

1-10 ธันวาคมนี้ นับเป็นความพยายามอย่างดีที่สุดของคณะ

กรรมการจัดการแข่งขัน ส่วนราชการต่างๆ ผู้สนับสนุน เจ้า

หน้าที่ทุกภาคส่วน ที่จะจัดให้มีการแข่งขันรายการดังกล่าว ซึ่ง

ถือเป็นการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่สำาคัญต่อทั้งวงการจักรยาน

ไทยและทวีปเอเชียท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ 

ข่าวลือหนาหูผีเตรียมปลดโซลชาร์

ลอนดอน • โอเล กุนนาร์ โซลชาร์ เวลานี้จนกว่าจะมีการ

แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ยังถือว่าเป็นผู้จัดการทีมแมนเชส                

เตอร์ ยูไนเต็ดอยู่ แต่ดูเหมือนชะตาจะขาดแน่ หลังมีราย

ละเอียดเล็ดลอดออกมาจากการประชุม เกี่ยวกับอนาคตของ

กุนซือชาวนอร์เวย์รายนี้ อันที่จริงโซลชาร์ตกอยู่ในสถานการณ์

ที่กดดันมาหลายสัปดาห์ ตั้งแต่ก่อนเบรกทีมชาติครั้งก่อน โดย

เฉพาะผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังในการเจอกับเลสเตอร์ ซิตี, 

ลิเวอร์พูล กับแมนเชสเตอร์ ซิตี แต่เขายังคงรักษาเก้าอี้ ไว้ได้

ในช่วงพักเบรกสำาหรับทีมชาติ แต่กลับมาแมตช์แรก สัญญาณ

ไม่ดีเอามากๆ เมื่อยูไนเต็ดบุกไปพ่ายวัตฟอร์ดถึง 4-1 เมื่อคืน

วันเสาร์ ร้อนถึงบรรดาเจ้าของสโมสรต้องเรียกประชุมด่วนเพื่อ

ถกเกี่ยวกับอนาคตของโซลชาร์ ในฐานะผู้จัดการทีม รวมไปถึง

สตาฟฟ์โค้ชคนอื่นๆ และเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องค่าชดเชยที่จ่าย  

แต่ก็ยังมีรายงานว่า ผลการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปในทางใดทาง

หนึ่ง แม้ส่วนใหญ่จะเสียความมั่นใจในตัวโซล์ชาร์ไปแล้ว แต่

บอร์ดยังคงตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับอนาคตของกุนซือรายนี้ การ

ตัดสินใจที่ล่าช้า สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะทางสโมสรต้องแจ้ง

ต่อ นิวยอร์ก สต็อก เอ็กซ์เชนจ์ ด้วยหากมีการตัดสินใจใดๆ ซึ่ง

จะทำาได้ก็ต้องรอวันจันทร์

ททท.ดันเจ็ตสกีเวิลด์คัพ  

เล็งตลาดแฟนต่างชาติ

โตโยต้ามอบ

สองล้านบาท

ให้ทัพพาราฯ

‘เด่นวิทย์’ซิวสิงห์เชียงใหม่ โอเพ่น

‘นันทวุฒิ’ ซิ่งฝ่าฝนซิว Rok Cup ปิดท้ายฤดูกาล

พัทยา • นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับวัย 15 ปี จากสิงห์ มอเตอร์

สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ซิ่งฝ่าสายฝนนำาม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ 

Senior Rok ในการแข่งขันรถคาร์ทรายการ Rok Cup Thailand 

2021 สนามที่ 3 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล ที่สนามพีระ 

คาร์ท เซอร์กิต พัทยา เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจาก

ฝนที่ตกลงมาก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้น คณะกรรมการจัด 

การแข่งขันจึงประกาศให้เป็นการแข่งขันแบบสนามเปียก ซึ่ง

ไฮไลต์ในรุ่น Senior Rok นักขับอายุ 14 ปีขึ้นไปวิ่งกัน 17 รอบ 

นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับวัย 15 ปี จากสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต 

ทีม ไทยแลนด์ ได้ออกสตาร์ทในตำาแหน่งโพลโพซิชั่นและนำา

การแข่งขันตั้งแต่รอบแรกยันรอบสุดท้าย ก่อนเข้าเส้นชัยเป็น

อันดับ 1 ด้วยเวลา 17 นาที 46.733 วินาที ทิ้งอันดับ 2 ศุภ

กิตติ์ เจนจิตรานันท์ จากดีอาร์เอส เรซซิง ทีม 2.573 วินาที 

และอันดับ 3 นรรัศมิ์ อภิวาท จากเน็กซ์คาร์ท เรซซิง 18 นาที 

01.750 วินาที

‘เทนนิส เทนส์’ ได้แชมป์ครบ ‘ภาสุร’ พ่ายญี่ปุ่น 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเด็กและเยาวชน เก็บคะแนน

สะสมอันดับประเทศไทย (อันดับเทนนิส เทนส์) ระดับเกรด 2 

รายการ “เทนนิส เทนส์ จูเนียร์ เซอร์กิต 2021” ครั้งที่ 3 ณ 

ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 

พ.ย.2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภท

ชายเดี่ยว ยูกะ คาโตะ นักหวดญี่ปุ่น วัย 10 ขวบ จาก กทม. 

พบ “ปอร์ โต้” ภาสุร อุดมโชค นักหวดวัย 8 ขวบ จาก กทม. 

เจ้าของแชมป์ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 2 สัปดาห์ติดต่อกัน 

และในสัปดาห์นี้ข้ามรุ่นมาแข่งขันกับรุ่นพี่ ปรากฏว่า ยูกะเป็น

ฝ่ายชนะภาสุร ด้วยสกอร์ 4-1 คว้าแชมป์ไปครอง ขณะที่หญิง

เดี่ยวในรุ่นนี้ วรินดา ลีปรีชานนท์ จาก กทม. โชว์ฟอร์มการเล่น

ได้ดี หวดเอาชนะ พัชรญดา รังษี จากระยอง 4-2 ได้แชมป์

ไปครอง ส่วนผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอื่น มีดังนี้ รุ่น

อายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว อชิรวิชญ์ ไชยมงคล (กทม.) 

ชนะ รชานนท์ วรนุตารักษา (กทม.) 5-4 (5) ประเภทหญิงเดี่ยว 

วรินดา วิทยากร (กทม.) ชนะ รัตน์พร สกุลเรืองโรจน์ (กทม.) 

5-4 (6) และรุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี (รวมชาย-หญิง) จิณ คูวิจิตร

สุวรรณ (กทม.) ชนะ จาณีณ คูวิจิตรสุวรรณ (กทม.) 10-1. 

‘บาส-ปอป้อ’แชมป์อินโดนีเซียมาสเตอร์ส ไล่แซง • วรุฒม์ แปะกระโทก (ซ้าย) นักปั่นทีมสำานักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม ปั่นไล่แซงคู่แข่ง ก่อนเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญ

ทองไปครอง จากสแครตช์ 15 กม. รุ่นประชาชนชาย ในการ

แข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2021” 

ที่สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 

21 พ.ย.2564

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขัน 

กอล์ฟสมัครเล่นโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติ

ไทย ประจำาปี 2565 รอบคัดเลือก วันที่ 16-19 พ.ย.นี้ ณ สนาม

กอล์ฟ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี แบบพาร์ 71 ซึ่ง

ได้รับการตอบรับจากนักกอล์ฟเยาวชนมาร่วมคึกคัก เพื่อคัด 56 

สวิงเยาวชนมุ่งสู่ทีมชาติไทย โดยรอบสุดท้าย จะแข่งวันที่ 13-

17 ธันวาคม 2564 ณ สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น กอล์ฟ คลับ 

จ.ขอนแก่น เพื่อเฟ้นหานักกีฬาทีมชาติ รุ่น 17-22 ปี 4 คน (ชาย 

2 หญิง 2) และรุ่น 13-16 ปี 6 คน (ชาย 4 หญิง 2) พร้อมกับ

นักกอล์ฟโครงการ นักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติไทย ปี 2564 

และแชมป์จากรายการ สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น รวม

เป็น นักกีฬาชาย 12 คน และหญิง 10 คน กับนักกอล์ฟที่ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสมาคม..••..“บุรีรัมย์ มาราธอน 

2022 พรีเซ็นเต็ดบายเครื่องดื่มตราช้าง” การแข่งขันจะจัดใน

รูปแบบ ไนท์รัน นักวิ่งทุกคนจะต้อง ได้รับวัคซีนครบโดส ก่อน

แข่งขัน และตรวจ Antigen Test Kit ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน โดย

แบ่งเป็น 4 ระยะวิ่ง ได้แก่ มาราธอน ระยะ 42.195 กม., ฮาล์ฟ 

มาราธอน ระยะ 21.1 กม., มินิมาราธอน ระยะ 10 กม. และ

ฟันรัน ระยะ 4.554 กม. โดยจัดแข่งขัน วันที่ 22 มกราคม 

2565 ณ สนามช้างฯ พร้อมจัด งานเอ็กซ์โป เวลา 10.00-20.00 น.                                                      

ขนทัพ สินค้ากีฬาและสุขภาพเอาใจนักวิ่งปอดเหล็กจากทั่ว

โลก ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ www.burirammarathon.

com หรือติดตามรายละเอียดที่ www.facebook.com/bru.marathon 

มาร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่เพื่ออัปเกรดให้เป็นการวิ่งในระดับ Gold 

Label (โกลด์ เลเบิล) ในป ี2023..••..การแข่งขันยังไม่จบ แต่

คว้าแชมป์โลกเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับค่าย “ยามา

ฮ่า” และ “โทปรัค ราซกัตลิโอกลู” นักบิดตุรกีจากทีม ยามาฮ่า ที่

คว้าแชมป์โลก เวิลด์ ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปียนชิพ 2021 มาครองได้

อย่างยิ่งใหญ่ หลังบิดคว้าอันดับ 2 ในเรซแรกที่มันดาลิกา ประเทศ

อินโดนีเซีย กลายเป็นแชมป์โลกคนแรกของสนามแข่งแห่งนี้ที่เพิ่ง

เปิดใช้ศึกแรก ที่สำาคัญการคว้า แชมป์โลกของ “โทปรัค” เป็นการ

โค่น “โจนาธาน เรีย” จากค่ายคาวาซาก ิที่ครองบัลลังก์มายาวนาน

ได้สำาเร็จด้วย...เปลี่ยนมือบ้างก็ดี..••..ขอแสดงความยินดีกับ 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) รับรางวัล

โล่ประกาศ เกียรติคุณ ระดับเงิน จากกิจกรรมการรณรงค์ลด

สถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ ประจำาปี 2564 (Zero 

Accident Campaign 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2 ปีที่ผ่านมารับ

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง) จากสถาบันส่งเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

(องค์การมหาชน) 

                      นายเหรียญ

            Coins13@hotmail.com

โบว์ลิ่งการกุศล • 

ดร.วรุตม์ วรรณะ

เอี่ยมพิกุล ประธาน

กิตติมศักดิ์ มูลนิธิรุจิร

วงศ์ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และ ดร.อัฏฐผล 

ถิรพรพงษ์ศิริ ผอ.รร.

วัดสุทธิวราราม และ

ผู้สนับสนุน ร่วมกัน

เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง

เพื่อการศึกษา 110 

ปี สุทธิวราราม ที่บลู

โอ ริธึม แอนด์ โบว์ล 

ศูนย์การค้าสยามพารา

กอน เมื่อเร็วๆ นี้

อินโดนีเซีย • ‘บาส’ เดชาพล พัว

วรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” ทรัพย์

สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมือ 1 ของ

ไทยและของรายการ สร้างผลงาน

ยอดเย่ียมให้กับวงการแบดมินตัน

ประเทศไทย และตนเอง ล่าสุดคว้า

แชมป์รายการไดฮัทสุ อินโดนีเซีย 

มาสเตอร์ส 2021 ด้วยการชนะคู่

ของฮ่องกงสบาย 2-0 เป็นการคว้า

แชมป์รายการท่ี 5 ของ “บาส-ปอ

ป้อ” ในปีน้ี และเป็นแชมป์ท่ี 9 ของ

การมาจับคู่กันต้ังแต่ปี 2015 

การแข่งขันแบดมินตันเก็บ                                                     

คะแนนสะสมโลก ไดฮัทสุ อินโด 

นีเซียมาสเตอร์ส 2021 รายการ

ระดับเวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิง

เงินรางวัล 600,000 เหรียญสหรัฐ 

ท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันท่ี 18-21 พฤศจิกายน 

2564 โดยการแข่งขันเมื่อวันอา 

ทิตย์ท่ี 21 พฤศจิกายนท่ีผ่านมาเป็น

รอบชิงชนะเลิศ 

ประเภทคู่ผสม “บาส” เดชา                                                           

พล พัววรานุเคราะห์ และ “ปอ

ป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 1 

ของไทย และคู่มือ 1 ของรายการ                                                   

ไดฮัทสุ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 

2021 ท่ีล่าสุดท้ัง 2 คนสร้าง

ประวัติศาสตร์กวาดเรียบ 3 แชมป์

เดือนมกราคมท่ีประเทศไทยคือ โย                                           

เน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น, โตโยต้า 

ไทยแลนด์ โอเพ่น และเอชเฮชบีซี 

เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2020 และ

อีก 1 แชมป์ ท่ีเยอรมนี รายการ

ฮายโล โอเพ่น เมื่อต้นเดือน พ.ย.

2564 เอาชนะ ตุง ชุน มัน ท่ีคู่

กับ เซ หยิง ซวต มือวางอันดับ 8 

และอันดับ 9 จากฮ่องกง 2-0 เกม 

(21-11, 21-12) 

จากชัยชนะคว้าแชมป์ได                                                 

ฮัทสุ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 

2021 ได้ นับเป็นการคว้าแชมป์

รายการที่ 9 ของบาส-ปอป้อ ตั้ง 

แต่มาจับคู่กันเมื่อปี 2015 และ

เป็นการคว้าแชมป์รายการที่ 5 

ในปีนี้ด้วย สำาหรับ 9 แชมป์ที่

บาส-ปอป้อจับคู่กันคือ ปี 2017 

รายการสวิส โอเพ่น/ ปี 2019 

รายการมาเก๊า โอเพ่น, โคเรีย โฮ

เพ่น, สิงคโปร์ โอเพ่น/ ปี 2021 

รายการโยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอ 

เพ่น, โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น, 

เอชเฮชบีซี เวิลด์ ทัวร์ไฟนอลส์, 

ฮายโล โอเพ่น และไดฮัทสุ อิน 

โดนีเซีย มาสเตอร์ส. 

ไทยโพสต์ • มร.โนริอากิ ยามาชิ

ตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อม

ด้วยนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จำากัด ได้ทำาพิธีมอบเงินสนับสนุน

พิเศษจำานวน 2 ล้านบาท ให้แก่

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประ 

เทศไทย โดยมีพลตรีโอสถ ภาวิไล 

เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิม                   

ปิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ                                    

ท้ังน้ี เพื่อเป็นการแสดงความขอบ                                         

คุณในความมุ่งม่ันต้ังใจ รวมถึงเป็น                                                         

กำาลังใจให้กับคณะนักกีฬาพารา

ลิมปิกท่ีสร้างผลงานได้อย่างยอด                                                                   

เย่ียมในพาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว                                                                    

2020 นำามาซ่ึงการสร้างรอยย้ิม และ                                                          

ความสุขให้กับคนไทยทุกคน นอก 

จากน้ียังใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักกีฬาคนพิการไทยในรุ่นต่อไปให้

เร่ิมต้นทำาในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ให้เป็น

ไปได้ ซ่ึงเป็นแนวคิดของโตโยต้าท่ี

ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณ

อันท้าทายของนักกีฬาโอลิมปิกและ

พาราลิมปิกผ่าน โครงการ “START 

YOUR IMPOSSIBLE”

ท่ีผ่านมาโตโยต้าได้แสดง

เจตนารมณ์และความมุ่งม่ันใน

การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

บริจาคเงิน 2 ล้านบาท เป็นระยะ

เวลา 5 ปี รวมท้ังส้ิน 10 ล้านบาท

ในระหว่าง พ.ศ.2562-2566, มอบ

รถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ สำาหรับ

การขนส่งและอำานวยความสะดวก

ให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกและผู้พิ                                               

การ, ร่วมสนับสนุนโครงการ “สาน                                                  

ฝันฮีโร่” เพื่อพัฒนาความสามารถ

ให้กับทหาร ตำารวจและผู้ได้รับผล                           

กระทบจากความรุนแรงใน 3 จัง                        

หวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผู้พิ             

การและผู้ทุพพลภาพทั่วไปให้

กลับมามีกำาลังใจสามารถพิชิตความ

ฝันของตนให้สำาเร็จมี โอกาสก้าว

ไปสู่นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย

พร้อมกันน้ียังสร้างอาชีพให้กับนัก                      

กีฬาพาราลิมปิก ด้วยการรับสมัคร

เป็นพนักงานโตโยต้า จำานวน 5 คน

ต่อปีอีกด้วย.

กรุงเทพฯ • นางสาวฐาปนีย์ 

เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้าน

ตลาดภายในประเทศ การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 

ในช่วงของการเดินหน้าเปิดประ                                                 

เทศตามนโยบาย ฯพณฯ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรี และภายใต้การกำากับของ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

โดยท่านรัฐมนตรีว่าการฯ นาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ การท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทย ได้เร่ิมขับ

เคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ภายในประเทศหลากหลายรูปแบบ 

และเร่งนำานโยบายมาสู่การปฏิบัติ

เพื่อขับเคลื่อนภาคบริการ หวังผล 

อย่างเป็นรูปธรรม  

สำาหรับแฟนๆ กีฬาสมัย

ใหม่ หนึ่งในกิจกรรมที่อยากเชิญ

ชวนให้มาสัมผัส และนับเป็นประ                    

สบการณ์ความสนุกระดับโลกด้าน

กีฬา นั่นคือ การแข่งขันเจ็ตสกี

เวิลด์คัพ 2021-2022 ซึ่งจะจัดที่

เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 12-16                             

มกราคม 2565 ณ หาดจอมเทียน 

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีความสำา 

คัญเป็นสนามตัดสินชิงแชมป์โลก 

หลังจากท่ีนักกีฬาไปลงแข่งขันเก็บ                                               

คะแนนบนทวีปยุโรป และทวีป                               

อเมริกามาแล้ว ซึ่งขณะนี้ นัก 

กีฬาก็ได้เริ่มทยอยส่งเรือแข่งที่

เร็วที่สุดในโลกของแต่ละคนเข้า

มาที่ประเทศไทยอย่างคึกคัก   

นอกจากนั้นการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับทัวร์

นาเมนต์ มอบความสุขในการรับ

ชมกีฬาให้กับพี่น้องทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ โดยมอบ

บัตรเข้าชมการแข่งขันประเภท 4 

วัน มูลค่า 650 บาท ให้แก่ห้าง

โลตัสพัทยาเหนือ-พัทยาใต้ ห้าง

เทอร์มินอล 21 และห้างเซ็นทรัล

เฟสติวัล พัทยา จำานวน 2,000 

ใบ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท เพื่อ

ให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้บริ 

การได้รับบัตรฟรีดังกล่าว โดยไม่

คิดมูลค่าด้วย  

ทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีเวิลด์

คัพมีการพัฒนาความสนุกย่ิงข้ึนทุก

ปีแชมป์โลกท่ีเข้ามาก็มุ่งม่ันแข่งขัน

กันอย่างไม่มีใครยอมใคร เป็นเกม                                          

กีฬาท่ีสนุกและตื่นเต้น ย่ิงเชียร์นัก                                                 

กีฬาไทยและนักกีฬาชาติต่างๆ ท่ี

เขามีกองเชียร์เข้ามาก็ย่ิงสนุก ซ่ึง

ตรงน้ีคือความภาคภูมิใจท่ีกีฬาน้ี

สร้างแบรนด์จนมีชื่อเสียงระดับ

โลก สามารถสร้าง Soft Power 

ในด้านต่างๆ มากมายตรงกับนโย                                               

บายการพัฒนาการท่องเท่ียวของ

ไทยที่ต้องการ นำาเสนอกิจกรรมท่ี                                          

หลากหลาย และประทับใจนักท่อง

เที่ยวยิ่งขึ้น โดยจากสถิติพบว่า

ชาวยุโรปชื่นชอบกิจกรรมนี้เป็น                                                   

อย่างมาก. 

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะ                                                   

สมคะแนนอันดับโลกออลไทยแลนด์

กอล์ฟ ทัวร์ 2021 จัดแข่งขันภาย

ใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) จากการสนับสนุน โดย

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด, 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ                                                                      

การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึง  

สปอนเซอร์ของออลไทยแลนด์กอล์ฟ 

ทัวร์ ร่วมกันจัดแข่งขันรายการ “สิงห์ 

เชียงใหม่ โอเพ่น 2021” ชิงเงิน

รางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่าง

วันท่ี 18-21 พฤศจิกายน 2564 

ณ สนามแม่โจ้ รีสอร์ท แอนด์ 

สปา ระยะ 6,582 หลา พาร์ 71 

จ.เชียงใหม่ ผู้ชนะจะรับเงินรางวัล

ไปครอง 450,000 บาท และอันดับ

โลก 5 คะแนน

การแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อ

วันท่ี 21 พ.ย.ท่ีผ่านมา เด่นวิทย์ 

เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ ซ่ึงออกสตาร์ท

ด้วยการตามหลัง ผู้นำาร่วมอยู่ 2                                                    

สโตรกเปิดฉากได้อย่างร้อนแรงด้วย

การเก็บ 3 เบอร์ด้ี ในการเล่น 4 

หลุมแรก ก่อนไปสะดุดออกโบก้ีท่ี

หลุม 5 พาร์ 4 ทว่าจากน้ันเด่นวิทย์

แก้ตัวด้วยการเก็บเพ่ิมอีก 6 เบอร์ด้ี 

แม้จะไปพลาดเสียโบก้ีท่ี 2 ของวัน

ท่ีหลุม 15 แต่ยังจบรอบสุดท้ายเข้า

มาถึง 7 อันเดอร์พาร์ 64 ซ่ึงเป็น

สกอร์ดีท่ีสุดของวัน รวม 4 รอบ

คว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม 

13 อันเดอร์พาร์ 271 รับเงินรางวัล 

450,000 บาท พร้อมคะแนนสะ 

สมอันดับโลก 5 คะแนน

เด่นวิทย์ท่ีเพ่ิงเทิร์นโปรเมื่อ

เดือนธันวาคมปีท่ีผ่านมา เปิดเผย

ว่า “รู้สึกดีใจครับที่คว้าแชมป์มา                                           

ครองสำาเร็จ ก็ต้ังเป้าไว้หลายแมตช์

แล้วครับ แต่ก็ทำาไม่ได้สักที แต่

รายการนี้ทำาได้ดีครับในวันสุดท้าย 

ซึ่งเกมในวันนี้เล่นได้ดีครับ แอค

เกรสซีฟตลอด เปิดเกมบุกอย่าง

เดียวเลย เพราะเริ่มมาสกอร์ตาม

หลังอยู่ แต่ก็มีบางหลุมที่จำาเป็น

ต้องวางก็เล่นแบบวางตัวมาครับ สำา 

หรับปีหน้าก็ตั้งเป้าอยากเล่นทัวร์

ต่างประเทศครับ”

ทางด้าน สัจจวัฒน์ ศรีประ                                                  

สิทธิ์ นักกอล์ฟวัย 25 ปี จาก

ระยอง ที่สตาร์ทรอบสุดท้ายในฐา  

นะผู้นำาก็พยายามอย่างเต็มที่ ใน

การลุ้นแชมป์อาชีพรายการแรก

ในชีวิตของเขา โดยเฉพาะการเก็บ

อีเกิลที่หลุมพาร์ 4 ได้ถึง 2 หลุม

ในวันเดียว แต่สุดท้ายจบวันเข้า

มาเพียง 3 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 

4 วันจบอันดับ 2 ด้วยสกอร์ 11 

อันเดอร์พาร์ 273 ขณะที่ เบอร์รี 

เฮนสัน นักกอล์ฟอเมริกัน ซึ่งเป็น 

1 ใน 2 ผู้นำาร่วม ก่อนเข้ารอบสุด                                                  

ท้ายจบการแข่งขันในอันดับ 3 ด้วย                                                              

สกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 275 หลังตี

เข้ามาอีก 1 อันเดอร์พาร์ 70

ส่วน ธัญพัฒน์ สุขเกิด นัก

กอล์ฟสมัครเล่นวัย 17 ปี จาก

พิษณุโลก ที่ในรอบสุดท้ายเก็บเข้า

มาอีก 4 เบอร์ดี้ รวมถึง 2 เบอร์

ด้ีใน 3 หลุมสุดท้าย ก่อนจบวัน 1 

อันเดอร์พาร์ 70 รวม 4 วัน 5 อัน 

เดอร์พาร์ 279 จบการแข่งขันอัน 

ดับที่ 8 แต่เป็นผลงานที่ดีที่สุดใน

บรรดานักกอล์ฟสมัครเล่น คว้าราง                                              

วัลศุภพร มาพึ่งพงศ์ อวอร์ด ไป

ครองในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นที่

ทำาผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขัน

รายการนี้.

เชียงใหม่ • เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ อดีตนักกอล์ฟทีมชาติวัย 17 ปี 

จากชลบุรี ผงาดแชมป์รายการระดับอาชีพคร้ังแรกในชีวิต หลังรีดฟอร์ม

หวดวันเดียว 7 อันเดอร์พาร์ 64 รวม 4 วัน 13 อันเดอร์พาร์ 271 เฉือนสัจจ

วัฒน์ ศรีประสิทธ์ิ 2 สโตรก ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ รายการสิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ 

สนามแม่โจ้ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 6,582 หลา พาร์ 71 จ.เชียงใหม่

แชมป์แรก • เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ นักกอล์ฟวัย 17 ปี จากชลบุรี คว้าแชมป์อาชีพครั้งแรกหลัง

เทิร์นโปรมาเกือบปี โดยทำาสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 271 คว้าชัยชนะ 2 สโตรก ในศึกกอล์ฟอาชีพออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น ที่สนามแม่โจ้ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงใหม่ รับเงิน

รางวัลไปครอง 450,000 บาท



โปรดเกล้าฯ

ที่ต้องทำ� มีอีกกี่แผนแม่บท และเร�ยังต้อง

มีก�รปฏิรูปด้วย อย่�ลืมว่�มีผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเกี่ยวข้องอีกหล�ยหน่วยง�น  ถ�้ต่�งคน

ต่�งทำ�ก็ยังเป็นอยู่แบบเดิม 

น�ยกฯ กล่�วว่� ไม่ต้องก�รให้ก�ร

ทำ�ง�นเป็นแบบไซโล (ข�ดก�รสื่อส�ร

ระหว่�งทีมหรือตัวใครตัวมัน) แต่อย�กให้ทุก

กระทรวง ทุกหน่วยง�นคุยกัน ตนไม่ต้องก�ร

ไปก้�วล่วง ยกเว้นก�รบูรณ�ก�รง�นยังไม่

เรียบร้อย ยืนยันตนไม่ได้ไปก้�วล่วงอำ�น�จ

หน้�ที่ของรัฐมนตรี เร�ต้องให้

เกียรติในฐ�นะเป็นเพื่อนร่วมง�น 

ด้วยคว�มหวังดี สังคมไทยแตก

ต่�งจ�กต่�งประเทศ ก�รข�ดก�ร

ติดต่อสื่อส�รจะทำ�ให้เกิดคว�ม

ไม่เข้�ใจ ในเวล� 7 ปีที่ผ่�นทุก

อย่�งอยู่ในศีรษะ บ�งอย่�งไปได้

เร็ว บ�งอย่�งไปได้ช้� บ�งอย่�ง

ติดขัด แต่ถ้�ม�ช่วยคิดให้ตรงกัน

ทุกอย่�งจะไปได้หมด แต่ถ้�ขัด

กันไปขัดกันม� ตรงนั้นดี ตรงนั้น

ไม่ดี หรือต้องดีกว่�นี้อีก ทั้งนี้ถ้�

เร�ม�ช่วยกันทำ�ให้ดีให้ครบ เดิน

หน้�เป็นสเตปไปจะดีกว่� 

“ผมยินดีรับฟังจ�กท่�น รับ

ฟังจ�กพื้นที่ พร้อมที่จะปรับปรุง

แก้ไข  ผมไม่ใช่คนดื้อหรอกครับ 

ผมจะพูดอะไรไป ผมก็คิดในใจอยู่

ตลอดว่�จะทำ�ได้แค่ไหน แต่ในใจ

ผมคิดตลอด ผมจะทำ�อะไร ทำ�ได้

แค่ไหน หล�นๆ  มีอะไรจะถ�ม

ไหม ลุงไม่ใช่คนใจร้�ย ไม่ใช่คน

เผด็จก�ร ทำ�ทุกวัน แต่จะทำ�ได้

แค่ไหนเท่�นั้นแหละ ก�รพูดวันนี้

คงมีประโยชน์ไม่ม�กก็น้อย อย่� 

คิดว่�ไม่มีประโยชน์ ไม่มีส�ระ นี่

แหละคือส�ระของผม ง�นเยอะ 

ปัญห�เยอะ และคิดเยอะ แต่สิ่ง

หนึ่งที่ต้องทำ�คือ ฮ�วทู และทำ�ให้

สำ�เร็จ นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำ�ให้

สำ�เร็จ จับมือเดินหน้�ไปด้วยกัน” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่�ว

ท้ังน้ี พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธ

ตอบคำ�ถ�ม หลังผู้สื่อข่�วถ�มว่�

ยังจะอยู่กับ พปชร.ต่อใช่หรือไม่ 

โดยน�ยกฯ เดินออกจ�กโพเดียม                                             

ให้สัมภ�ษณ์ทันที ซ่ึงระหว่�งเดิน

ไปข้ึนรถได้ฮัมเพลงไทยเดิมอย่�ง

อ�รมณ์ดี พร้อมกล่�วว่� “ถ�มเก่ง

จริงนะ” จ�กน้ันน�ยกฯ ได้โบกมือ

และทำ�มือสัญลักษณ์ไอเลิฟยูให้ผู้

ม�ร่วมสัมมน�หอก�รค้�ท่ีม�ส่ง

ข้ึนรถก่อนเดินท�งกลับ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด� 

รมว.มห�ดไทย กล่�วถึงกระแส

ข่�ว 6 รัฐมนตรีเตรียมตั้ง

พรรคก�รเมืองใหม่เพียงสั้นๆ ว่� 

“เธอรู้จักทุกพรรค  แต่ผมไม่รู้จัก

สักพรรคเลย” ก่อนเดินออกจ�ก

วงสัมภ�ษณ์ทันที

‘เอนก’ นั่ง หน.พรรค รปช. 

ด้�นคว�มเคลื่อนไหว

ของพรรคก�รเมืองต่�งๆ ก็เป็น

ไปอย่�งคึกคัก  โดยที่อ�ค�ร

หอประชุมใหญ่ มห�วิทย�ลัย

กรุงเทพธนบุรี พรรครวมพลัง

ประช�ช�ติไทย (รปช.) จัดประชุม

ใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563 โดยมี

น�ยสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วม

ก่อตั้งพรรค น�ยเอนก เหล่�

ธรรมทัศน์ รมว.ก�รอุดมศึกษ�ฯ 

ในฐ�นะกรรมก�รบริห�รพรรค  

(กก.บห.) ส.ส.ของพรรค และ

สม�ชิกพรรคเข้�ร่วมก�รประชุม

อย่�งพร้อมเพรียง

โดยท่ีประชุมมีก�รเลือก

ต้ัง กก.บห.ชุดใหม่ ผลปร�กฏว่�

น�ยเอนกได้เป็นหัวหน้�พรรค

คนใหม่, น�ยดวงฤทธ์ิ เบ็ญจ�ธิ

กุล ชัยรุ่งเรือง เป็นเลข�ธิก�ร

พรรค, น.ส.จุฑ�ทัตต เหล่�ธรรม

ทัศน์ เหรัญญิก, น�ยดนุช ตัน                                            

เทอดทิตย์ น�ยทะเบียนพรรค, 

น.ส.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์ กก.บห., 

น.ส.ยอดขวัญ ชุมวระ กก.บห. และน�ย                  

พิรสุต จันทร�นุวัฒน์  เป็น กก.บห.

ทั้งนี้ ภ�ยหลังได้ กก.บห.ชุดใหม่ น�ย

เอนกกล่�วต่อที่ประชุมว่� จะทำ�หน้�ที่ให้ดี

ที่สุด เต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ และจะเตรียม

พรรคสู่ก�รเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต่อจ�กนี้อีก 1 ปี

โดยประม�ณ โดยเป้�หม�ยคือก�รเป็นพรรค

ขน�ดเล็กขน�ดกล�งอย่�งมีคุณภ�พ เป็น

พรรคของประช�ชน  เพื่อประช�ชน โดย

ประช�ชนให้ม�กที่สุด 

จ�ก น้ันน�ยเอนกใ ห้ สัมภ�ษณ์

เก่ียวกับแนวคิดยุบพรรคเพ่ือควบรวบกับ

พรรคก�รเมืองขน�ดใหญ่ว่� ถ้�พรรคคิดทำ�ก็

คงรวบไปน�นแล้ว ยืนยัน รปช.จะเข้�สู่สน�ม

เลือกต้ังคร้ังหน้�แน่นอน โดยส่วนตัวค�ดว่�

จะได้ ส.ส. 10 คนข้ึนไป มีรัฐมนตรี 2 กระทรวง 

พ่วงด้วยรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รก็พอใจแล้ว แต่

ขณะน้ีจนถึงหมดว�ระสภ� รปช.ยังสนับสนุน

รัฐบ�ล พล.อ.ประยุทธ์แน่นอน 

เม่ือถ�มถึงยุทธศ�สตร์ท่ีจะทำ�ให้ได้ 

ส.ส.จำ�นวนม�ก ภ�ยใต้กติก�ก�รเลือกต้ังแบบ

บัตรสองใบท่ีพรรคขน�ดเล็กอ�จเสียเปรียบได้

น้ัน น�ยเอนกกล่�วว่� ต้องทำ�ให้ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อท่ีน่�สนใจ ทำ�ให้ประช�ชนรู้สึกว่�เป็น

พรรคท่ีมีคุณภ�พ ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขตก็

ต้องห�คนท่ีขยันทำ�ง�นห�คะแนนให้ตัวเอง

และพรรค 

ขณะท่ีน�ยสุเทพกล่�วบนเวทีตอนหน่ึง

ว่� ท่ีผ่�นม�มีคนคิดต้ังพรรคก�รเมืองจำ�นวน

ม�ก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเป็นร้อยพรรค 

แต่ถ้�คิดให้ดีพรรคท่ีเป็นของประช�ชน เพื่อ

ประช�ชน โดยประช�ชนจริงๆ  ห�ย�ก มี

ประสบก�รณ์เป็นนักก�รเมืองต้ังแต่ปี 2522 

ถึงปี 2556  รวมกว่� 40 ปี หวังเห็นก�ร

พัฒน�ก�รเมืองท่ีดีข้ึน แต่ไม่เป็นอย่�งท่ีค�ด

ฝัน เชื่อว่�คนไทยจำ�นวนม�กหว่ันวิตกอน�คต

ของประเทศไทย  เพร�ะมีข่�วนักก�รเมือง 

พรรคก�รเมือง ปร�กฏไม่ใช่ภ�พท่ีสวยง�ม

“เมื่อสักครู่ ดร.เอนกเล่�ให้ฟัง เวล�

ลงมติอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจเรียกเงินสูงถึงห้�

แสนบ�ท น่ียังไม่เล่�ว่�ลงมติไว้ว�งใจ ไม่

ไว้ว�งใจน�ยกฯ มีก�รพูดถึงเรียกร้องเงิน
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หลักแสนหลักล้�น จริงหรือไม่ก็ไม่ทร�บ แต่

คนไทยวิตกกังวลว่�ถ้�พรรคก�รเมืองและ

นักก�รเมืองมีนิสัยเช่นน้ี เร�จะฝ�กอน�คต

ประเทศไว้กับบุคคลเหล่�น้ีไว้ได้อย่�งไร พวก

หน่ึงทำ�คว�มเสียห�ยให้บ้�นเมือง ก่อทุจริต

คอร์รัปชัน ใช้อำ�น�จไม่ชอบ เร�ไม่อย�กให้

กลับม�อีกแล้ว แต่อีกพวกหวังจะฝ�กผีฝ�กไข้

กลับมีพฤติกรรมแบบน้ีซะอีก ผมเชื่อว่�มีคน

ไทยจำ�นวนม�กวิตกกังวล จึงอย�กฝ�กว่�เร�

ม�เปล่ียนพลังวิตกกังวลเป็นพลังสร้�งสรรค์ 

ร่วมมือกันสร้�งพรรคก�รเมืองของประช�ชน

ท่ีแท้จริงให้ได้ ให้เป็นพรรคท่ีไม่ได้ห�โอก�ส 

ไต่บันไดสังคม ยกระดับตัวเอง แล้วห�ร�ยได้

โดยมิชอบ” น�ยสุเทพกล่�ว

น�ยสุเทพกล่�วต่อว่� เคยประก�ศกับ

ประช�ชนว่�จะเลิกเล่นก�รเมือง เลิกใช้ชีวิต

เป็น ส.ส.นักก�รเมืองในสภ� ต้ังใจแบบน้ัน

จริงๆ แต่ปี  2556-2557 คว�มใฝ่ฝันปฏิรูป

ก�รเมืองไม่เป็นเช่นน้ัน เห็นพวกแต่งองค์ทรง

เครื่องกระโจนเข้�ม�หน้�ต�เป็นยักษ์เป็นม�ร

ท้ังน้ัน จึงต้องชักชวนประช�ชนว่�ม�สร้�ง

อน�คตเพื่อลูกหล�น สร้�งพรรคก�รเมืองท่ีมี

อุดมก�รณ์ รักประเทศไทย รักพระเจ้�แผ่นดิน 

ซ่ึงผ่�นม�จนถึงทุกวันน้ียังโดนต่อว่�ว่�เป็นคน

ตระบัดสัตย์ ก็ไม่ขอแก้ตัวหรือช้ีแจงอะไร แต่

อย�กให้พิจ�รณ�ว่� เวล�ผ่�นไปจนถึงวันน้ี

ก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกต้ัง ท่ีม�ทำ�พรรคก็ไม่

ได้ต้องก�รตำ�แหน่งใดๆ เพร�ะไม่ได้ต้องก�ร

ทำ�เพื่อตัวเอง 

จ�กนั้นน�ยสุ เทพให้สัมภ�ษณ์

ถึงสถ�นก�รณ์ของรัฐบ�ลหลังจ�กนี้ว่� 

พล.อ.ประยุทธ์ยังมีขีดคว�มส�ม�รถเพียง

พอท่ีจะแก้ไขสถ�นก�รณ์ของประเทศใน

ขณะนี้ ได้ คิดว่�รัฐบ�ลของ พล.อ.ประยุทธ์

น่�จะอยู่ ได้ครบเทอมครบว�ระ โดย

รัฐบ�ลยังมีภ�ระหน้�ที่สำ�คัญที่จะต้อง

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งปัญห�ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง

ที่ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถของคนเป็นน�ยกฯ 

คิดว่� พล.อ.ประยุทธ์เหม�ะในสถ�นก�รณ์

นี้ เพร�ะอยู่ในตำ�แหน่งน�ยกฯ ม�หล�ยปี

แล้ว มีคว�มสันทัดจัดเจน ที่รู้ว่�ต้องผลักดัน

เรื่องอะไร ต้องตัดสินใจอย่�งไร เพื่อให้ก�ร

แก้ปัญห�ได้ผลและมีประสิทธิภ�พ

“เร�เปล่ียนม้�กล�งศึกคงไม่เหม�ะ จะ

ไปคิดว่�ห�คนอื่นม�ทำ�แทน  ผมว่�ก็รัฐบ�ล 

พล.อ.ประยุทธ์เข�ทำ�อยู่แล้ว ก็ให้เข�ทำ�ให้จบ 

คนท่ีคิดจะทำ�แทนก็แต่งตัวรอไปก่อน เลือกต้ัง

ท่ัวไปคร�วหน้�ค่อยม� ซ่ึงผมมองว่�ก�รเป็น

น�ยกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ค่อยร�บรื่นเท่�

ไหร่ มีปัญห�ม�กข้ึน ต้องอดทน ต้องใช้ขันติ

ธรรม ต้องอดทน” น�ยสุเทพระบุ 

เมื่อถ�มว่� ปัญห�ในพรรคพลังประช�

รัฐจะเป็นจุดอ่อนท่ีทำ�ให้น�ยกฯ ต้องมีก�ร

ประก�ศยุบสภ�หรือไม่ น�ยสุเทพกล่�วว่� ไม่

คิดว่�จะมีประโยชน์อะไรท่ีจะยุบสภ�ก่อนครบ

ว�ระ ซ่ึงเรื่องท่ีรัฐบ�ลต้องทำ�คือก�รประชุม

เอเปกท่ีได้เร่ิมแล้ว และจะประชุมตลอดปี 

จำ�เป็นท่ีหัวหน้�คณะรัฐบ�ลของเร�ต้องต่อ

เนื่อง ไม่ใช่ไปเปล่ียนกล�งท�ง 

ขออภิปรายไม่ลงมติ 3-4 วัน!

ด้�นพรรคฝ่�ยค้�น น�ยประเสริฐ 

จันทรรวงทอง ส.ส.นครร�ชสีม� และ

เลข�ธิก�รพรรคเพื่อไทย ให้สัมภ�ษณ์ถึง

กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� เลข�ธิก�ร

พรรค พปชร.ประก�ศยึดเก้�อี้ ส.ส.พื้นที่ภ�ค

อีส�นทั้ง  132 เก้�อี้ว่� พื้นที่ภ�คอีส�นเป็น

พื้นที่ที่คว�มนิยมพรรค พท.อยู่ในระดับสูง 

เรื่องนี้ ไม่ได้หนักใจอะไร มีคว�มมั่นใจว่�จะ

ไม่มีใครส�ม�รถยึดพื้นที่อีส�นไปได้ม�กกว่� 

พท. ส่วนภ�คอื่นๆ เร�ก็ทำ�เต็มที่ แม้กระทั่ง

ในภ�คใต้ก็อ�จจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้

ส่วนน�ยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

รองเลข�ธิก�รพรรคก้�วไกล ให้สัมภ�ษณ์ถึง

ก�รยื่นญัตติขอเปิดอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจท่ัวไป

ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 152 ว่� จะยื่นญัตติ

เมื่อไหร่น้ันยังตอบย�ก ต้องคุยกับพรรคร่วม

ฝ่�ยค้�น แต่ในมุมเร�มองว่�ควรเปิดอภิปร�ย

เลย  เพร�ะสถ�นก�รณ์ตอนน้ีต้องรีบเอ�ส่ิงท่ี

เรียกว่�เป็นคว�มช่ัวของรัฐบ�ลม�เปิดเผยให้

ประช�ชนได้รู้โดยไว

“ห�กพูดในเชิงกลไกสภ� ต้องยอมรับ

ว่�เวทีที่สำ�คัญรองลงม�จ�กก�รอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรีร�ยบุคคล ก็คือก�ร

อภิปร�ยต�มม�ตร�  152 ซึ่งห�กเร�เปิด

อภิปร�ยเลยในสถ�นก�รณ์ที่ประช�ชนได้

รับคว�มทุกข์ย�กต่�งๆ ม�กม�ย ผมก็คิด

ว่�น่�จะเป็นประโยชน์ต่อก�รทำ�ง�นทั้งของ

ฝ่�ยค้�นและของประช�ชน มันอ�จจะเป็น

ไพ่สุดท้�ย แต่ก็อ�จจะเป็นไม้ต�ยที่ทำ�ให้

รัฐบ�ลไปต่อลำ�บ�ก” น�ยรังสิมันต์กล่�ว

และว่� เนื้อห�ในก�รอภิปร�ยของพรรค

ก้�วไกลต้องขออุบไว้ก่อน แต่จะให้คว�ม

สำ�คัญเรื่องที่เป็นปัญห�คว�มเดือดร้อนของ

ประช�ชนในทุกๆ เรื่อง และถ้�ได้เวล�

เหมือนกับตอนอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรี

ร�ยบุคคลประม�ณ 3-4 วันจะดี เพร�ะจะ

ทำ�ให้เร�ส�ม�รถใช้เวล�ในก�รเอ�คว�ม

ผิดพล�ดต่�งๆ ของรัฐบ�ลม�ให้

ประช�ชนได้ทร�บ 

น�ยนิโรธ สุนทรเลข� 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร.ใน

ฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�ร

ประส�นง�นพรรคร่วมบ�ล กล่�ว

ถึงก�รนัดรับประท�นอ�ห�ร

กระชับมิตรของพรรคร่วมรัฐบ�ล

และแกนนำ�ฝ่�ยบริห�รในวันท่ี 

26 พ.ย.น้ีว่�ไม่มีอะไร เพร�ะท่ี

ผ่�นม�เคยนัดกันในลักษณะดัง

กล่�วม�แล้ว แต่อ�จขอคว�มร่วม

มือให้ ส.ส.ช่วยกันทำ�ง�น หรือมี

อะไรติดขัดให้นำ�ม�พูดคุยกันเพื่อ

ประโยชน์ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน

ไทยสร้างสรรค์ยังเป็นวุ้น

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุม

สน�มฟุตบอล ลีโอ เชียงร�ย สเต

เดียม  จ.เชียงร�ย พรรคเพื่อช�ติ 

(พช.) จัดประชุมวิส�มัญเพื่อเลือก 

กก.บห.ชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติ

เลือกน�ยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 

ส.ส.อุตรดิตถ์  ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง

หัวหน้�พรรคคนใหม่ น�ยเทว 

กฤต พรหมม� เป็นรองหัวหน้�

พรรค และน�งลินด� เชิดชัย เป็น

เลข�ธิก�รพรรค 

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� เว็บไซต์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือก

ต้ัง สรุปร�ยชื่อ 85 พรรคก�รเมือง

ท่ียังดำ�เนินก�รอยู่ ข้อมูล ณ วัน

ท่ี 15  พ.ย.ว่�มีพรรคก�รเมืองท่ี

ดำ�เนินก�รอยู่ 85 พรรคก�รเมือง 

จำ�นวนสม�ชิก 1,155,786 ร�ย 

รวมส�ข�พรรคก�รเมือง 394 ส�ข� 

รวมจำ�นวนตัวแทนพรรคก�รเมือง

ประจำ�จังหวัด 2,155 ร�ย โดย

พรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) มีสม�ชิก

ม�กท่ีสุด  94,492 ร�ย ส�ข�

พรรคก�รเมือง 19 ส�ข� ตัวแทน

พรรคก�รเมือง ประจำ�จังหวัด 

312  ร�ย, พรรคเพื่อไทย มีสม�ชิก 

61,614 ร�ย ส�ข�พรรคก�รเมือง 

4 ส�ข� ตัวแทนพรรคก�รเมือง

ประจำ�จังหวัด 284 ร�ย, พรรคภูมิใจ

ไทย มีสม�ชิก 58,926 ร�ย ส�ข�

พรรคก�รเมือง 4 ส�ข� ตัวแทน

พรรคก�รเมืองประจำ�จังหวัด 211 

ร�ย, พรรคพลังประช�รัฐ มีสม�ชิก  

53,813 ร�ย ส�ข�พรรคก�รเมือง 

4 ส�ข� ตัวแทนพรรคก�รเมือง

ประจำ�จังหวัด 175 ร�ย, พรรคก้�ว

ไกลมีสม�ชิก 34,277 ร�ย ส�ข�

พรรคก�รเมือง 5 ส�ข� ตัวแทน

พรรคก�รเมืองประจำ�จังหวัด 86  

ร�ย

พรรคกล้� มีสม�ชิก 21,045 

ร�ย ส�ข�พรรคก�รเมือง 6  ส�ข� 

ตัวแทนพรรคก�รเมืองประจำ�

จังหวัด 30 ร�ย, พรรคช�ติไทย

พัฒน� มีสม�ชิก 13,149 ร�ย 

ส�ข�พรรคก�รเมือง 4 ส�ข� 

ตัวแทนพรรคก�รเมืองประจำ�

จังหวัด 51 ร�ย, พรรคช�ติพัฒน� 

มีสม�ชิก  12,746 ร�ย ส�ข�

พรรคก�รเมือง 4 ส�ข� ตัวแทน

พรรคก�รเมืองประจำ�จังหวัด 57 

ร�ย, พรรคประช�ช�ติ มีสม�ชิก 

12,780 ร�ย  ส�ข�พรรคก�รเมือง 

6 ส�ข� ตัวแทนพรรคก�รเมือง

ประจำ�จังหวัด 31 ร�ย เป็นต้น 

ส่วนพรรคไทยสร้�งสรรค์ ท่ี

มีน�ยธำ�รงค์ เรืองธุระกิจ เป็น

หัวหน้�พรรค ซ่ึงเป็นพรรคท่ี กกต.เห็นชอบ

ให้น�ยทะเบียนพรรครับจดทะเบียนจัดต้ัง

พรรคก�รเมืองเมื่อวันท่ี 27 ต.ค. และมีกระแส

ข่�วลือว่�เป็นพรรคสำ�รองของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ยังไม่ปร�กฏข้อมูลจำ�นวนสม�ชิก ส�ข�พรรค 

และตัวแทนพรรคก�รเมืองประจำ�จังหวัดว่�มี

จำ�นวนเท่�ใด

ในช่วงค่ำ� เว็บไซต์ร�ชกิจจ�นุเบกษ�

ได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักร

ไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักร�ช 

2564 ซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทร

ร�ม�ธิบดีศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระ

วชิรเกล้�เจ้�อยู่หัวได้ โปรดเกล้�ฯ แล้ว และ

จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ โดยมี

เนื้อห�ทั้งสิ้น 8 ม�ตร�.

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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